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พัฒนาการของบริษัทเนชํ่น มัลติมีเคีย กรุ๊ป

บริษัทเนซั่น มัลติมีเตีย กรุ๊ป จำกัด (มหาซน) เป็นบริษัทธุรกิจเอกชนผู้ผลิตสินค้า 
สาธารณะ (Public Goods) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Media) ที่ครบวงจรบริษัทหนึ่ง ปิจจุบันกำลังย่างก้าวเช้าลู่ปีที่ 27 เริ่มจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Publishing) มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี แล้วก้าวเช้าลู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
media) วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เมื่อ 5 -  ธ ปีที่ผ่านมา และล่าสุด การให้บริการ 
ข่าวสารผ่านอินเตอร์เนิตเมื่อปี พ.ศ. 2540

บริษัทเนซั่นฯ ถือกำเนิดซึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2 5 1 4  เมื่อนักหนังสือพิมพ ์
กลุ่มหนึ่ง นำโดยนายธรรมนูญ มหาเปารยะ นายสุทธชิ ัย  หยุ่น และม.'ร:ว.สุนิดา กิติยากร รวม 
ตัวก้นก่อตั้ง เดอะเนซั่น (The Nation) ออกหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกที่ดำเนิน 
การโดยคนไทยในซื่อว่า “ The Voice of The Nation”  มีเปิาหมายเพื่อต่อต้านการผูกขาดกิจการ 
ซองหนังสีอพิมพ์ต่างซาติ โดยมีจุดยีนคือ

อิสรภาพในการนำเสนอข่าว และกล้าวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากอคติใด ๆ

นับเป็นจุดยีนที่สำคัญของเครีอเนซั่น จากจุดกำเนิดซองหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับ 
แรกซองคนไทย จนกระท ั่งการเป ็นหน ึ่งในผ ู้น ์าด ้านส ื่อส ิ่งพ ิมพ ์ และการก ้าวเช ้าล ู่ส ื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจังหวะก้าวย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

หากมองย้อนกลับไปในจุดเริ่มด้น จะเห็นถึงพัฒนาการซองเครือเนซั่นฯเป็นช่วง า
ตังนี้ ในช่วงแรกมีสำนักงานอยู่ที่ถนนเจริญกรุง หลังจากนั้นอีก 6 เดือน นักหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้ 
ได้ออกนิตยสารบิสซิเนส รีวิว (Business Review) มาอีกหนึ่งฉบับ

ปี พ.ศ. 2 515  เตอะเนซั่นได้ย้ายสำนักงานจากถนนเจริญกรุงไปอยู่ที่ถนนเดโซ และได้ 
ว่าจ้างโรงพิมพ์ย่านสาธุประดิษฐ์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการพิมพ์ทั่งหมด เมื่อการเติบโตเกิด 
ซื่นอย่างรวดเร็ว จึงได้ย้ายสำนักงานอีกครั้งไปยังถนนสุขุมวิท 51 ครั้นมาถึง วันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2 5 19  กลุ่มผู้ดำเนินการหนังสือพิมพ์เดอะเนซั่น ได้ก่อตั้งบริษัท บิสซิเนส รีวิว 
โดยมีสำนักงานอยู่ที่ถนนเพชรบุรี ในซณะที่สำนักงานซองนิตยสารบิสซิเนส รีวิว ยังคงอยู่ท่ี
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สุขุมวิท 51 ดังเดิม นต,เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เดือนมกราคม พ.ศ. 2521 
ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่รวมกันที่อาคารพาณิซย์ ปากซอยสุขุมวิท 42  และในวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2 5 26  เตอะเนศั่นมีอาคารของตัวเองสูง 5 ขึ้น ณ ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท 42  และสอง 
ปีหลังจากนั้น คือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2 5 28  หนังสือพิมพ์เตอะเนซั่น รีวิว ได้เปลี่ยนซื่อ 
เป็น “ เตอะเนซั่น” (The Nation)

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2 5 3 0  กลุ่มเตอะเนซั่นได้เปีดตัวหนังสือพิมพ์ “ กรุงเทพธุรกิจ”  
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาษาไทยรายวันฉบับแรกซองเมืองไทย หลังจากนั้นมีการเปิดตัว 
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น  ๆ อีกมากมาย เซ่น นิตยสารเนซั่นสุดสัปดาห์ เนซั่นจูเนิยร์ หนังสือพิมพ์คิดนิวส ์
นิตยสารลลนา พร้อมกับได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือต่างประเทศ คือ หนังสือพิมพ ์
ติ เอเซียน วอลสตรีท เจอร์นัล (The Asian Wall street Journal) หนังสือพิมพ์โยมีอูรี ซิมบุน 
(Vomiuri Shimbun) และทำสัญญาส่งเสริมการร่วมจำหน่ายกับนิตยสารเอเซียวีค (Asia Week)

ปี พ.ศ. 2 5 3 1 บริษัท บิสสิเนส รีวิว จำกัด ได้เปลี่ยนซื่อเป็น เนซั่น พับสิซซื่ง กรุ๊ป จำกัด 
และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างทาง 
ด้านธุรกิจที่สำคัญของเครือเนซั่นฯ

ปี พ.ศ. 2532  บริษัทได้เปิดตัวหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ “ กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์”  
ต่อมาได้เปิดตัวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์อีกหนึ่งฉบับ คือ “ เทรด แอนด์ ทรานส 
ปอร์ต เจอร์นัล”  (Trade and Transport journal) นอกจากนั้น ทางบริษัทได้ทำสัญญาเป็นตัว 
แทนจำหน่ายหนังสือต่างประเทศอีก 2 ฉบับ คือ ฟาร์อีสเทิร์นอโคโนมิค รีวิว (Far Eastern 
Economic Review) และเอเซียเทคโนโลยี (Asia Technology)

ปี พ.ศ. 2 5 33  เป็นปีที่กิจการของบริษัทเจริญเติบโตเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานเดิมไม ่
สามารถรองรับการขยายต ัวได ้ บริษ ัทจึงต ัดสินใจสร้างสำนักงานใหม่ท ี่ถนนบางนา-ตราด  
กิโลเมตรที่ 4 .5  หลังจากนั้น บริษัทเนซั่น พับสิซซื่ง กรุ๊ป จึงเริ่มเข้าสู่ลี่ออิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Media) พร้อมกับการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็น 

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำค ัญอีกครั้งของบริษ ัทธ ุรก ิจเอกซนจากธุรก ิจส ิ่งพ ิมพ ์เข ้าส ู่ธ ุรก ิจส ื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์

ในสายงานด ้านวิทย ุกระจายเส ียง วิทยุเนข ั่นเข ้าร่วมดำเน ินรายการข่าวต ้นช ั่วโมง 
รายการว ิเคราะห ์ข ่าว และสารคด ีอย ่างเป ็นทางการให ้ก ับสถาน ีว ิทย ุแห ่งประเทศไทย
กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งถือเป็น สถานีวิทยุข่าวสารแห่งแรกซองประเทศ 
ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535  หลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจกับอีกหลายสถานี 
เนื่องจากปิญหาในด้านโครงสร้างของระบบวิทยุกระจายเสียงที่รัฐเป็นเจ้าของสถานี และเพื่อให ้
สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจวิทยุ ปีจจุบัน วิทยุเนชั่นผลิตข่าวต้นชั่วโมง และจัดรายการ
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วิเคราะห์ข่าวให้กับสถานีวิทยุเอฟเอีม 2 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร สังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เอฟเอีม 90 .5  เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเชตเทเวศร์ สังกัดกระทรวงคืกษาธิการ เอฟเอ็ม 89 .5  เมกะเฮิร์ตซ์ ส่วนคลี่น 
เอเอีมมีหนึ่งคลื่น คือ สถานีวิทยุมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1107  กิโลเฮิร ์ตซ์นอกจากนี้ 
ยังร่วมผลิตรายการวิทยุในโครงการ เตรียมความรู้ส ู่มหาวิทยาลัย โดยใซ์ซี่อรายการ “ จุด 
ประกาย Entrance”  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ เอฟเอ็ม101 .5  เมกะเฮิร์ตซ์

ในสายงานโทรทัศน์ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรายการข่าว และวิเคราะห์ข่าวให้กับสถาน ี
โทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 1 1 แล้ว รายการ “ เนชั่น นีวส์ทอล์ค”  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
9 อ.ส.ม.ท. ยังเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปิจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทเนชั่นฯ ในฐานะ 
หุ้นส่วนรายหนึ่งชองสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ยังผลิตรายการข่าว และสารคดี ออกอากาศทางไอทีว ี
ทีวีเสรี ช่อง 26 ย่านความลี่ยูเอชเอฟ เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อรันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2539

ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เนชั่นได้เช้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงทั่วโลกหรีอ 
อ ิ น เ ต อ ร ์ เ น ็ ต ใ น เ ด ื อ น ส ิ ง ห า ค ม ป ี  พ . ศ .  2 5 3 9  เ ว ็ บ ไ ซต ์ ชอง เ คร ื อ เ นช ั ่ น  
(WWW.NATIONMULTIMEDIA.COM) ประกอบด้วยข่าวที่น ์าเสนอในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และจากวิทยุเนชั่นที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการพลังงาน 
ทหาร เอฟเอ็ม 90 .5  เมกะเฮิร์ตซ์ ตั้งแต่เวลา 0 7 .3 0  -  21 .00  น. ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบ 
real time ต่อมาเว็บไซต์ชองเนชั่นได้เปิดให้บริการร่วมกับบริษัทล็อกซเส่ย์ อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จำกัด และบริษัทเอ ไทม์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแกรมมื่ เอนเตอร์เทน 
เมนท์ ผู้ผลิตรายการเพลงทางคลื่น Radio No Problem 88 .0  เมกะเฮิร์ตซ์, Hot Wave 91 .5  
เมกะเฮิร์ตซ์, Radio Vote Satellite 93 .5  เมกะเฮิร์ตซ์, และ Green Wave 1 0 4 .5  เมกะเฮิร์ตซ ์
และบริษัทเจเอสแอล จำกัด ผู้ผลิตรายการ 07  โชว์, รายการจันทร์กระพริบ และรายการเจาะใจ 
โดยจะนำเสนอทางอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการอินเตอร์เนีตทั่วโลก

หากมองในแง่ธุรกิจแล้ว แม้ภาวะเศรษฐกิจชองประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539  จะเริ่ม 
ตกตํ่า แต่บริษัทในเครือเนชั่นฯ กลับมีอัตราการเติบโตถึง 60  % โดยเฉพาะลื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ประเภทวิทยุกระจายเสียงที่เพิ่งดำเนินการมาได้เพียงไม่กึ่ปี เมื่อเปรียบกับลื่อสิ่งพิมพ์ชองเครือ 
เนชั่นฯ ปรากฏว่า ลื่อวิทยุสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ถึง 70 ล้านบาท ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2 5 3 9  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เนชั่น พับสิชชื่ง กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) เป็น บริษัท เนชั่น ม้ลติมีเดืย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (info and Edutainment News, 
2 5 4 0 )

ทั่งนี้ เมื่อมองถึงพัฒนาการจากจุดเร่ิมด้นชองบริษัทเนช่ัน ม้ลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด จน 
กระท่ังถึงปิจจุบัน ถือได้ว่า บริษัทเนชั่นฯ ในฐานะบริษัทธุรกิจเอกชนที่มีเป้าหมายในทางธุรกิจ

http://WWW.NATIONMULTIMEDIA.COM
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เพื่อการนสวงหาผลกำไร และรายได้จากสินค้าสาธารณะ (Public Goods) นอกจากจุดยืนและ 
อุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะนำเสนอข่าวสารที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประ?ท?(นคนไทย โดยไม่ 
หวั่นต่ออิทธิพลใด  ๆ นับได้ว่า เป็นบริษัทธุรกิจเอก?เนที่ประสบความสำเร็จในการก้าวช้ามสึ่อ 
อย่างรวดเร็วบริษัทหนึ่ง สินค้าของเครือเนซั่นมีหลากหลายประเภท เริ่มจากสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก ่
หนังสิอพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ผลิตและจัดจำหน่าย 
หนังสิอการ์ดูณภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หนังสือการ์ดูณญี่ปุนภายใต้ส ิขส ิทธึ๋ของบริษัทวอลทํ ติส 
นีย์ และสำนักพิมพ์หลายแห่งในประเทศญี่ทุ่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การผลิตรายการให้กับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หรือเนชั่นออนไลน์ และการให้บริการผ่านอินเตอร์เนิต นอกจากนึ่ ยังมีการจัดการเรียนภาษา 
อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่สนใจด้วย ความสำเร็จด้งกล่าว เกิดจากเครือเนซั่นเป็นบริษัท 
ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านสิ่งพ ิมพ์มานาน ทำให้มีความได้เปรียบในด้านฐานและเครือข่ายข้อมูล 
ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการมีทีมงานที่ทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักตาม 
แบบฉบับของสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนซั๋น

โค ร ้า ง ก า ร บ ริหารฃองบริษัทเนช่ํน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การขยายตัวของเครือเนซั่นจากสื่อส ิ่งพ ิมพ ์ (Publish ing) เข้าฐ่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Media) จัดอยู่ในรูปแบบการเป็นเจ้าของข้ามสื่อ (Cross Media Ownership) ตาม 
การแบ่งลักษณะการรวบอำนาจทางเศรษฐกิจ (Concentration o f Economic Power) ของ Joan 
and Hoak ( 1970 ) ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเครือเนขั่น และเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
อย่างยิ่งในวงการสื่อสารมวลซนในประเทศไทย เมื่อเครือเนซั่นมีการขยายงานเพิ่มขึ้น วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2 5 39  คณะกรรมการบริหารจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารเครือเนซั่น 
ให้สอดคล้องก ับการก้าวข้ามสื่อจากสื่อส ิ่งพ ิมพ ์มาสู่ส ื่ออ ิเล ็กทรอนิกส์ โดยมีโครงสร้างการ 
บริหารงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ด้งนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (Publishing) ขึ้นตรงต่อธนาช้ย ธีรพัฒนวงศ์

2. การกระจายเสียง ( Broadcasting) ขึ้นตรงต่อสุทธิชัย หยุ่น

3. ธุรกิจอื่น  ๆ (Non- Publishing) ขึ้นตรงต่อธนะชัย สันติชัยทูล

ทั้งน ี้ ผู้บริหารทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องขึ้นตรงต่อธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานบริษัท
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แผนภาพที่ 2  แสดงโครงสร้างการบริหาร?เองบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ประธานบริษัท 
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

รองประธานกลุ่มบริษัทฯ
า. สำนักงานเลขานุการ
2. กิจกรรมใหม่
3. งานตลาดหลักทรัพย์
4. การเงินชองกลุ่ม

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง ธุรกิจอื่น ๆ
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ธนาชัย สุทธิชัย ธนะชัย ลันติชัยทูล
ธีรพัฒนวงศ์ หยุ่น

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
(PUBLISHING) 
ประธานบริหาร 

ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

NPG TNG/NPGI PRINTING COMPLEX NIT
เนขั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป ทีเอ็นจี พับลิชชิ่ง

เอ็นพีจี อินเตอร์เนชั่นนนล
ศูนย์การพิมพ์ เอ็นพิจี อินฟอร์

เมชั่น เทคโนโลยี
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การกระจายเสียง 
(B R O A D C A S T IN G )  
ประธานบริหาร 

สุทธิชัย หยุ่น

.... \ .
โทรทัศน์ + วิทยุ ศูนย์ข่าวเนซั่น

ธุรกิจอื่น  ๆ
(N O N -P U B L IS H IN G )  

ประธานบริหาร 
ธนะชัย สันติชัยทูล

N AT IO N  S C H O O L  NAT IO N  PRO PERTY

T R A IN IN G  C EN TER

ที่มา : เนชั่นสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2 539

การจัดองค์กรชองเครือเนชัน ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ครบวงจรองค์กร 
หนี้ง'ในสังคม’โทย จะเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการจัดองค์กรเพี่อให้ผู้บริหารมีความศะตวกในการ 
บริหาร โดยแยกเป็นสายงานที่ชัดเจนระหวางกลุ่มสื่งพิมพ์ กลุ่มกระจายเสียง และกลุ่มอื่น  ๆ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการข้ามสื่อชองเครือเนชั่'นที่ต้องพัฒนา และชยายงานต่อไปใน 
อนาคต สุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชัน จึงเป็นประธานกรรมการด้านกลุ่ม 
กระจายเสียงที่ต้องดูแลวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสำนักข่าวเนชั่นโดยตรง ยิ่งถือว่า 
เป็นกลุ่มสื่อที่เกิดชึ๋นหลังสุด และเริ่มสร้างผลกำไรให้กับเครือเนชั่นไม่แพ้กลุ่มสื่งพิมพ์ ดังนั้น 
พัฒนาการชองสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง จึงเป็นสื่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
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พัฒนาการชองวิทยุเนทั่น

อาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นในการเข้าส่สิ่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียงของ 
เครือเนชั๋'นเริ่มจากแนวคิดที่ต้องการกระจายข่าวให้กับสังคมให้ได้มากที่ส ุค หลังจากที่เครือ 
เนซั่นประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้านสิ่อสิ่งพิมพ์มานานกว่า 26 ปี และแนว 
คิดที่ว่า วิทยุกระจายเสียงในเมืองไทย น่าจะมืรายการข่าวที่มืคุณภาพ คำกล่าว?เองสุทธิข้ย หยุ่น 
บรรณาธิการอำนวยการเครือเนซั่นในหลายข่วงหลายโอกาสเป็นตัวอย่างท ี่สะท้อนได้ด ีท ี่ส ุด

“ เรา (วิทยุเนชั่น) เกิด เพราะเราทำข่าวทุกวัน เห็นว่า คนไทยควรจะได้รับความยุต ิ
ธรรมด้วยการได้ข่าวที่ดี ที่เร็ว ผ่านวิทยุสักที มี 400 กว่า สถานี ไม่มีใครทำข่าวเลยหรือ เราก ็
อาสาส่งข่าวทางโทรศัพท์ หรือคนก็ยังอยู่ใน 4 - 5  คนที่ทำวิทยุ และทุกคน ผมเสือว่า เป็น 
พยานกับผมได้ประชุมกับผมทุกวัน ผมอธิบายให้พิงว่า เหนื่อยหน่อย ต้องไป?)อข่าวโต๊ะข่าว เขา 
จะต้องแตกดันกับคุณ เขาจะต้องประซดประชัน ด่าคุณ ไปขโมยข่าว ไปเอางานของนิ'กข่าวที่เขา 
ทำอยู่ แอบส่ง ต้องแอบ แต่มันเกิด สิ่งที่เราภูมิใจได้ คือ เกิดจากจุดประกายเล็ก  ๆ เป้าหมายไม ่
ใช่ธุรกิจ เปีาหมายไม่ใช่เงิน เป้าหมายไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ ที่สำคัญ คือ เป้าหมายไม่ใช่ครอบงำ 
เป้าหมาย คือ การกระจายข่าวถึงสังคมมากที่สุด. . . “  (สุทธิชัย หยุ่น,บันทีกการประชุม 
ประจำปีของกองบรรณาธิการเครือเนชัน,1 1 มกราคม 2540)

ปีจจัยที่สำคัญอีกประการ คือ ในโครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง 
หมด ทั้งคลื่นเอฟเอ็ม และเอเอีม ทำให้การผลิตรายการข่าวไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น รายการ 
ข่าวโดยทั่วไป จึงเป็นข่าวที่ไม่มีองค์ประกอบของความเป็นข่าวที่สมบูรณ์ เป็นข่าวที่เสีอกจะราย 
งานเพียงด้านเดียว ไม่หลากหลาย และรอบด้าน

“ ในสมัยนั้น วิทยุเป็นของรัฐบาลทั้งหมด เป็นของหน่วยงานราชการทั้งหมด เพราะ 
ฉะนั้นเรื่อง«องข่าวเป็นเรื่องที่ ข่าวที่เป็นกลาง ข่าวท่ีทำโดยมืออาชีพไม่มี มีแต่ข่าวราชการ 
ฉะนั้น เราในฐานะที่อยู่ในเครือข่ายเนช่ัน มีข้อมูลมีข่าว มีกองบรรณาธิการที่ทำข่าวทุกด้านการ 
เมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ ก็คิดว่า น่าที่จะมีข่าวที่มีคุณภาพเฉกเช่น BBC ในเมีองไทย 
เราจึงได้อาสาไปช่วยทำให้กับกรมประซาสัมพันธํในตอนแรก ตอนเย็น 1 7 .00 - 1 7.50 ย่ิงผม 
ไปทำที่นั้น แล้วก็ใชัโทรศัพท์ เป็นครั้งแรกที่นักข่าวรายงานผ่านโทรศัพท์ เม่ือมีข่าวด่วนเข้ามา 
แล้วก็เปิดโอกาสให้หัวหน้าข่าวหลายฝ่ายได้รายงาน วิเคราะห์สถานการณ์ของข่าว นั้นเป็นการ 
ก่อเกิดของวิทยุ ย่ิงไม'ใช่วิทยุเนช่ันตอนน้ันนะครับ เราทำในนามส่วนตัวให้กับวิทยุแห่งประเทศ 
ไทยโดยฟรีไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้น”  (สุทธิชัย หยุ่น, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์2541 )

จะเห็นได้ว่า ไนช่วงแรกที่เครือเนชั่นเริ่มเข้าสู่สิ่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจาย 
เสียงเป็นเพียงการจัดรายการข่าวที่อาสาเข้าไปทำด้วยความสมัครใจ หรืออาจจะเรียกได้ว่า เป็น
การให้บริการสาธารณะ ประกอบกับในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2533 -  2534 เป็นช่วงที่เกิด
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สุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า “ ความตั้งใจแรกนั้นมาจากความเป็นนักหนังสือพิมพ์ ที่ต้องการ 
เห็นการพัฒนาในคุณภาพข่าาวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ผู้บริหารสถานีวิทยุแห่ง 
ประเทศไทยเสิญไปดำเนินรายการวิทยุในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย เนื่องจากมีการเสนอข่าวนี้ 
ทุกวัน แต่ไม่มีผู้ที่จะอธิบายว่า เกิดอะไรขึ้น”  (อ้างถึงในจักร์กฤษ เพิ่มพูน, สัมภาษณ์, 16 
มกราคม 2 5 4 0 )

“ สมัยหนึ่งวิทยุ คือ ดนตรี หรือบันเทิง แต่คนในเนชั่นนั้งคุยกันว่า ทำไมเมืองไทยไม่ม ี
ข่าววิทยุที่จะให้ความสำคัญกับเนี้อหาสาระ ท้ัง  ๆ ที่วิทยุเป็นสื่อที่เร็ว สามารถที่จะเอาข่าวรวด 
เร็วให้ท ุกคนไต้. . .’’ (สุทธิชัย หยุ่น,สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)

นี้คือ จุดก่อกำเนิดและที่มาของวิทยุเนชั่น อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงสร้างของวิทยุ 
กระจายเสียงที่มีกรอบของเจ้าของสถานีที่เป็นของภาครัฐทั้งหมด และสื่อวิทยุถูกมองว่า เป็นสื่อ 
เพื่อความบันเทิง แนวค ิด ของสุทธิชัย หยุ่น จึงต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเรียนรู ้
ไปพร้อม  ๆ กับความผิดพลาดในบางครั้ง

“ เราไม่ไต้เกิดความคิดอยากจะทำวิทยุ แล้วไปขอซึ่อคลื่นเข้ามา ไปวิ่งเต้นกับนักการ 
เมือง ไปวิ่งเต้นกับอธิบดีกรมประขาสัมพันธ์ วิ่งเต้นกับผบ.ทบ. เพื่อจะขอคลื่นมาแล้วก็ทำ เปล่า 
เลย เราทำสไตล์เนศั่น พิสูจน์ก่อน ทำเนี้อหา ข่าวที่เราล่งมีส่งออกไปให้คนไต้ยินก่อนได้หรือ 
เปล่า ให้เขารู้ว่า เรามีเนี้อหาที่เขาต้องการมั๊ย ผมเองส่วนตัวคิดว่า เม่ือ 5 ปีก่อนควรจะมี News 
Station สื่อวิทยุที่เป็นข่าว แต่เราไม่ไปวิ่งเต้น เราไม่ไต้หาคนที่มีอำนาจ มีบารมี เราไปถามคนที่ 
มีเวลา บอกว่า เขาเป็ดเพลงอยู่ เขามีรายการบันเทิงอยู่ เราบอกว่า ต้นชั่วโมงขอ 2 นาที จะส่ง 
ข่าวให้ ส่งให้ฟรีด้วย ซึ่งเราไม่ไต้คิดเรื่องเงิน ไม่ไต้คิดถึงเรื่องธุรกิจเลย เราคิดในฐานะเป็นสื่อ 
นักข่าวมีความผูกพันกับข่าวว่า สังคมไทยควรมีสื่อที่ดีกว่านี้ เราขอส่งข่าวฟรีให้ ซึ่งเป็นที่แปลก 
ใจพอสมควร ผมเซึ่อว่า นั้นเป็นการปฏิวัติข่าววิทยุของประเทศไทย . . . ’ ’ (สุทธิชัย หยุ่น, 
สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ส งค ราม อ ่าว เป อ ร ์เซ ีย  ท ำให ้ค วามต ้อ งการข ่าวสารเก ี่ย วก ับ ส งคราม อ ่าว เป อร ์เซ ียอย ่างรวด เร ็ว

และท ัน สถาน การณ ์พ ร ้อม ก ับ การว ิเค ราะห ์ม ีม ากข ึ้น

วิทยุเนธั่นกับส ป ้า น วีิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์เยฟเอม 92 .5  เมทะเริร์ตช์

การปฏิวัติข่าววิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในความหมายของสุทธิชัย หยุ่น 
เริ่มต้นโดยการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวให้บริการสาธารณะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตอ์ในช่วงเวลา 17.00 -  
1 7.50 น. เม่ือต้นปี พ.ศ. 2534
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รายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม
92.5 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เครือเนยั่นเช้าล่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง โดยในช่วง 
นรกนั้น สุทธิช้ย หยุ่น ดำเนินรายการเพียงคนเดียวในช่วงเวลา 1 7 .00 -  1 7 .50  น.
รูปแบบรายการเป็นการรายงานสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมกับการวิเคราะห  ์
สถานการณ์ทางการเมือง ในช่วงแรกเป็นการอัดรายการลงเทปบันทึกเสียง โดยใช้ข้อมูลจาก 
นักช่าวเนยั่นที่ส่งเช้ามายังกองบรรณาธิการหนังลือพิมพ์เดอะเนยั่น

จะเห็นไต้ว่า การจัดทำรายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  ในช่วงแรกนั้น เป็นการทำรายการ 
ให้สถานีเป็นบริการสาธารณะ ไม่ได้เป็นผู้เช่าซึ่อเวลาด้วยตัวเอง หรือมีธุรกิจเช้ามาเกี่ยวช้องแต่ 
อย่างใด อาจจะมองได้ว่า เครือเนยั่นกำลังสำรวจความต้องการของ “ ตลาด”  ว่ามีความต้องการ 
“ สินค้า”  ในลักษณะตังกล่าวหรือไม่

“  มันไม่ใช่นิสัยของผมที่จะเอาช่อดอกไมํใปอวยพรวันเกิดให้กับบางคนที่มีอำนาจหน้าที่ 
แต่ถ้าผมอยากเป็นเจ้าของเวลา ผมต้องทำอย่างนั้นให์ใต้. . .”  (ผู้จัดการรายวัน 1 20 กันยายน 
2536 )

หลังจากที่รายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  ได้รับความนิยม และมีผู้ฟังมากขึ้น ทางสถานี 
วิทยุกระจายเสียงกรมประขาสัมพันธ์จึงได้ขอให้ดำเนินรายการเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วงเวลา คือ 
ระหว่าง 0 8 .0 0  -  0 8 .5 0  น. โดยไม่เว้นวันหยุดราขการ พร้อมทั้งนำเทปรายการตังกล่าว ไป 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวณขายแดน ความถี่เอเอีม 576  กิโลเฮิร์ตข ์
อีกครั้งในเวลา 2 า.00  น. ของทุกวัน

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ รายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  เป็นรายการที่มืผู้ฟ้ง 
จำนวนมาก เนื่องจากเป็นรายการวิทยุที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นับเป็นการ 
ฉีกแนวการจัดรายการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในขณะนั้น รายการ 
วิทยุทางคลื่นเอฟเอีมในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังคงเน้นในเรื่องความบันเทิง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินรายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  ดำเนินมาได้เพียงประมาณ 14  
เดือนเท่านั้น ก็ต้องยุติรายการเมื่อวันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2 5 3 5  เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งว่า สุทธิชัย หยุ่น จะต้องล่งเทปบันทึกเสียงให้ทางสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงกรมประชาสัมพันธ์ก่อนออกอากาศ 1 ยั่วโมง เพี่อการตรวจสอบเนั้อหาข่าว และไม่ให ้
กล่าวพาดพิง หรือวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ และคณะรักษาความสงบเรียบร้องแห่งชาติ หรือรสช. 
แม้ว่า ข ่าวต ังกล ่าวจะเป ็นความจริง และได ้ร ับการตีพ ิมพ ์ในสื่อมวลขนประเภทสิ่งพ ิมพ  ์
อื่น  ๆ แล้วก็ตาม
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“ ผมถือว่า การห้ามเข่นนี้ เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพแห่งข่าวสารที่ประขาขนมีสิทธิที ่
จะรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประขาชนได้เลีอกผู้แทนราษฎรของตนแล้ว เมื่อวันที่ 22  
มีนาคม 2535  ที่ผ่านมา เมื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทางวิทยุถูกคุมคามเข่นนี้ ผมก็ถือว่า 
ควรจะยุติบทบาทชองผมเองทางวิทยุ จนกว่าบ้านเมืองนี้ จะเคารพในเสรีภาพแห่งข่าวสาร”
สุทธิชัย หยุ่นกล ่าว (กรุงเทพธุรกิจ, 31 มีนาคม 2 5 3 5 ,หน้า 11 )

อย่างไรก็ตาม หลังจากสุทธิชัย หยุ่น ประกาศยุติรายการ “ เก็บตกจากเนชั่น”  แล้ว
เจ ้าหน ้าท ี่ ข ึ่งม ีส ่วนรับผ ิดชอบ และควบคุมการตำเน ินงานของสถาน ีว ิทย ุกระจายเสียง 
กรมประขาล้มพันธ์ได้มีการประสานงาน และทำความเข้าใจกับสุทธิชัย หยุ่น ถึง กรณ์ “ ความ 
เข้าใจคลาดเคลื่อน”  ที่เกิดขึ้น และดูเหมือนว่า จะสามารถเจรจากันได้เป็นที่เรียบร้อย ทาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จึงขอให้สุทธิชัย หยุ่น ตำเนินรายการ “ เก็บตกจาก 
เนชั่น”  ต่อไปตามปกติ ทั้งในช่วงเวลา 0 8 .0 0  -  0 8 .5 0  น. และเวลา 17 .00  -  17 .50  น. เร่ิม 
ตั้งแต่วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535  เป็นด้นไป 

• '1

สำหรับการกลับมาตำเนินรายการ “ เก็บตกจากเนชั่น”  อีกครั้งหนี้งนั้น สุทธิชัย หยุ่น 
กล่าวว่า “ เมื่อทางสถานีให้คำยืนยัน ให้เสรีภาพแห่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาขนอย่าง 
แห้จริง โดยไม่มีการเข็นเซอร์ หรือแทรกแซงในเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และเป็นที่สุจริตต่อ 
สื่อมวลชนเข่นนี้ ก็พร้อมที่จะตำเนินรายการ “ เก็บตกจากเนชั่น”  ต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 
2 เมษายน 2 5 3 5 ,หน้า 14)

การตำเนินรายการข่าวทางคลื่น 92 .5  เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงแรก นอกจากจะประสบ 
ปิญหาด้านโครงสร้างซองวิทยุกระจายเสียงที่รัฐเป็นเจ้าของแล้ว ในส่วนวิทยุเนชั่นเองยังไม1ได้จัด 
ตั้งเป็นกองบรรณาธิการอย่างเป็นทางการ สุทธิชัย หยุ่น ต้องตำเนินรายการเพียงคนเดียว 
เมื่อการจัดทำรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงแปรเปลี่ยนจากการให้บริการสาธารณะเป็นการ 
ตำเนินธุรกิจ บริษัทเนชั่นจึงได้จัดตั้งกองบรรณาธิการใหม่ คือ กองบรรณาธิการข่าววิทยุ เพ่ือ 
รองรับกับการขยายตัวด้านงานข่าววิทยุในอนาคต

เห ต ุก ารณ ์ท ี่เก ิด ข ึ้น  น ับ เป ็น การค ุกคามต ่อ เสร ีภ าพ ใน การรายงาน ข ่าวท างว ิท ย ุกระจาย

เส ีย งท ี่เค ร ือ เน ช ั่น ต ำเน ิน รายก าร เป ็น ค ร ั้งแ รก จาก โค รงส ร ้า ง เจ ้าข อ งส ถ าน ีท ี่ม ีห น ่วย งาน ราช ก าร

เป ็นเจ ้าของ ด ้วย เห ต ุน ี้ ส ุทธ ิช ัย  หย ุ่น  จ ึงป ระกาศย ุต ิบ ท บ าท ท างว ิท ย ุกระจาย เส ีย งลงช ั่วคราว
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วิทยุเนทั้นกับสถานีวิทยุกระ«i
เอฟเอ็ม 97 .0  เมกะเสิร์ตธ์

ความต้องการรายการวิเคราะห์ข่าว หลังสงครามอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ในข่วงระหว่างป  ี
พ.ศ. 2 5 3 3  -  2 5 3 4  เป็นสาเหตุสำคัญเบองต้นที่ทำให้สุทธิชัย หยุ่น หันมาจัดรายการวิเคราะห์ 
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากสถานีวิทยุส่วนใหญ่ไม่ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดชื้นอย่าง 
ใกล้ซีด ประกอบกับความต้องการข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่มีอคติ และไม่บิดเบีอน ตรงไปตรงมา?เอง 
ประซาซน ในข่วงเหตุการณ์ทางการเมีองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2 5 35  ทำให์วิทยุเนซั่นเข้า 
ร่วมดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวอย่างเป็นทางการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
กรมประซาสัมพันธ์ คลื่นเอฟเอ็ม 97 .0  เมกะเฮิร์ตซ์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535  ชื้งเป็นข่วงที ่
เหตุการณ์ทางการเมีองในเดือนพฤษภาคม ผ่านพันไปเพียง 3 เดือนเท่านั้น

. .คุณจันทรา ชัยนาม เป็นเจ้าซองเวลา ซอให้เราซ่วยทำรายการวิเคราะห์ข่าว ชื้งตรง 
กับซ่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียพอดีด้วย ซ่วงนั้น สงครามอ่าวเปอร์เซียดังมาก แต่ไม่มีสถานีวิทยุ 
ไหนมีข้อมูล หรือมีการจัดรายการวิเคราะห์ทันเหตุการณ์ เราจึงไปทำให้กับคลื่น 97  โดยเริ่ม 
เป็นสถานีข่าวครั้งแรกซองเมีองไทย แปลว่า ทุกต้นซั่วโมงจะมีข่าวด่วน ไม่ใซ่ต้นซั่วโมงอย่างเดียว 
ถ้าข่าวด่วนเกิดตอนไหนเราสามารถแทรกเข้าไต้เลย ก็ต้องถือว่า เอฟเอ็ม 97 สมัยนั้น เป็น 
สถานีวิทยุแห่งแรกที่เรียกตัวเองว่า เป็นสถานีข่าว ให้ความสำคัญกับข่าว การวิเคราะห์ข่าว ราย 
งานข่าวสด มีเสียงนักข่าวส่งเข้ามาตลอดเวลา ซ่วงเข้าเราก็มี 08.00 -1 0 .0 0  ที่เป็นการ 
วิเคราะห์ข่าว ท ี่เราเร ียกว่า“ เก็บตกจากเนซั่น” ข่วงเย็น 17 .00 -19 .00  น. ก็เป็นการวิเคราะห  ์
ข่าวที่เกิดชื้นทั้งวัน มีสัมภาษณ์ มีวิเคราะห์ มีรายงาน มีการคุยกับนักข่าวในสายต่าง  ๆ ซองเรา 
ท่ีมีอฺคู่1เล้ว เพราะฉะนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างการรายงานข่าว และวิเคราะห์ข่าว . . .”  
(สุทธิชัย หยุ่น,สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)

ทั้งนี้ บริษัทสตูดิโอ 107 ซองจันทรา ชัยนาม ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศจาก 
กรมประซาสัมพันธ์ คลื่นเอฟเอ็ม 97 เมกะเฮิร์ตซ์เป็นเวลา 5 ปี โดยก่อนหน้าที่เอฟเอ็ม 97  
เมกะเฮิร์ตซ์จะปรับเปลี่ยนเป็น News Station สถานีวิทยุแห่งนี้เคยมีรูปแบบรายการเพลงสากล 
ในนาม “  Light 97 “  ชื้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จัดรายการเพลงสากลที่เป็นเอกลักษณ์ 
ซองตัวเอง การเปลี่ยนแปลงเป็น News Station ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานีอย่างก้าว 
กระโดดเลยทีเดียว

ความร่วมมีอซองวิทยุเนชัน กับบริษัทสตูดิโอ 107 ดำเนินไปในลักษณะซองการร่วมกัน 
ผลิตรายการ นับเป็นการเข้าสู่อุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก เมื่อเห็น 
แนวทางที่ว่า ประซาซนต้องการการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกิดชื้นในแต่ละวันอย่างทันท่วงที
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ในส่วนวิทยุเนชั่นทีเริ่มมีการจัดตั้งกองบรรณาธิการวิทยุอย่างเป็นทางการแยกออกมา 
จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เตอะเนชั่น มีผู้สื่อข่าวประจำแหล่งข่าวต่าง  ๆ ทำให้ผู้สื่อข่าว 
สามารถรายงานสดผ่านทางโทรศัพทํเช้าสู่รายการได้ทันที นับเป็นการนำเอาศักยภาพของวิทย ุ
กระจายเสียงมาใช้อย่างได้ผล ส่งผลให์วิทยุเนชั่นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สำหรับทีมงานใหม่ที่จะร่วมผลิตรายการทางคลื่น 97 .0  นั้น สุทธิขัย หยุ่น แถลงข่าวใน 
วันเป็ดตัวคลื่น 97 เป็นสถานีข่าว หรือ News Station อย่างเป็นทางการว่า “ เนช่ันจะ'ใช้'ทีม 
ใหม่ทั้งหมดจำนวน 30  คน ในการเสนอข่าวป็อนเช้าสถานี ไม่เกี่ยวกับทางหนังสือพิมพ์ 
เดอะเนชั่นแต่อย่าง1ใด สำหรับตนทีจะยีนพึ๋นเรื่องการวิเคราะห์ข่าว จุดเด่นของสถานีข่าวนี้อีก 
อย่าง คือ หากมีอะไรสำคัญ  ๆ เกิดขึ้นในโลก ทีจะมีการเสนอข่าวถ่ายทอดสดกันเลย รับรองได ้
ว่า จะเป็นคลื่นแรกในประเทศไทยที่รายงานข่าวทั้งวัน และสต  ๆ “

นั้นคือ คำมั่นสัญญาที่จุดประกายให้เกิดคลื่นข่าวสารติดตามมาอีกหลายศลึ่น หากมอง 
ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทสตูดิโอ 107 กับเครือเนชั่นแล้ว พบว่า 
สุทธิขัย หยุ่น และจันฑรา ขัยนาม เคยทำหนังสือประขาธิปไตยร่วมกันมาก่อน ภายหลังแยก 
ย้ายกันออกมา และจากสายสัมพันธ์เดิมที่มีต่อกัน จึงทำให้ทั้งสองนำธุรกิจมาเชื่อมต่อกัน ด้วย 
การนำข่าวสารจากทีมข่าวเนขั่นมาเสริมในรายการวิทยุ

จันทรา ขัยนาม กล่าวว่า “ เราอยากเสนออะไรใหม่  ๆ ที่ไม่ยึดแบบเดิมแบบที่ดีเจ.มานั่ง 
เป็ดเพลงอย่างเดียว เหมือนกับที่เราเคยหลีกหนีการเปิดเพลงไทยมาเป็ดเพลงสากล เพราะเบื่อ 
ที่จะต้องรับคิวเพลง แม้รายได้จะดี เพราะแดงได้เพลงละพันห้า ไม่ใช่พันเดียว เหมือนคนอื่น 
เขา”

การร่วมงานของสตูดิโอ 107 กับเดอะเนขั่นครั้งนี้ มีรูปแบบการนำเสนอข่าวสารทั่วไป 
แบบรายงานสด แต่ถ้ามีเหตุด่วน หรือเหตุกรณีจำเป็นทีจะออกอากาศทันที ไม่ต้องรอชั่วโมงข่าว 
เหมือนที่ผ่านมา โดยใช้สโลแกนว่า “ ข่าวอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั้น”  เฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา
0 8 .0 0  0 9 .3 0  น. เป็นช่วงรายการ “ เก็บตกจากเนชั่น”  ดำเนินรายการโดย สุทธิขัย หยุ่น

สำหรับทีมข่าวจะแบ่งเป็น 2 ทีม ข่าวการเมือง และเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวิทยุเนชั่น ส่วนข่าวสังคม และข่าวบันเทิงจะเป็นทีมข่าว 
ของสตูดิโอ 107

แต่ดูเหมือนว่า ในช่วงแรกสถานีข่าวสารแห่งแรกของวิทยุเนชั่นทียังไม่สามารถรายงาน 
สดออกอากาศไดํในทันที เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวช้องกับเทคนิคในการส่งกระจายเสียง ในขณะที่ 
นักข่าวจะส่งข่าวผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่อีกด้านหนึ่งผู้จัดรายการเพลง หรือดีเจกำลังเป็ดเพลง 
อยู่ ทีไม่ต้องการให้ข่าวขัดจังหวะในการฟังเพลง เนื่องจากไม่แนใจว่า ลื่อเพื่อความบันเทิงจะ
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กลายเป ็นส ึ่อท ี่ม ีสาระไปได ้ ทำให ้เก ิดการกระทบกระทั่งก ันระหว่างท ีมงานวิทยุเนชั่นก ับดีเจ 
ซองศดูดิโร 107 จันทรา ชัยนาม สันจงว่า ‘‘วิธีการนกิไซทางหนึ่ง คือ การส่งช้าวเซ้ามาทาง 
โทรศัพท์แล้วให้ตีเจผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ ่านออกอากาศ แต่ล้าเป็นซ่าวต่วนมาก ๆ เราจะตัด 
เซ้ารายการเลย”

ในส่วนซองการลงทุนนั้น ผู้บริหารสตูตีโอ 107 กล่าวสันจงว่า การทำรายการซ่าวเซ้ามา 
เสริมอย่างจริงจังนึ่ ท ั่งสองฝ่ายต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน สังทางสตูตี'โอ 107 จะ'ไล้ 
วิธ ีการกัเงินจากธนาคารมาลงทุนด้วย

“ เราไม่ได้น่าซ่าวเซ้ามาเสริมเพี่อตึงโฆษณา แต่เราทำในสิ่งที่ตี เป็นการพัฒนารูปแบบ 
ซองรายการให้ดีสัน หากรายการดีมีคุณภาพ ลูกค้าโฆษณาก็จะซ่ามาเอง ซ่วง “ เก็บตกจาก 
เนทั่น”  สังออกอากาศในซ่วงไพรม์ไทม์ เป็นซ่วงที่มี'โฆษณาอยู่แล้ว” (จันฑรา ชัยนาม,อ้างแล้ว)

ส์าหรับ 5 บริษัทยักษใหญ่ที่'ให้การสนับสนุน News Station ได้แก่ การอโตรเลียมแฟง 
ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษ ัทอินเตอร์เนชันแนลคอสเมติค บริษัทเทเลคอมเอเสิย และ 
บริษัทปูนทีพีไอ โดยจะน่าเงินมาใซ่ในระยะแรกไม่ตํ่ากว่า 1 ,500 ,000  บาท (สยามโพสต์,
1 ตุลาคม 2537 ,หน้า 13)

จ าก ก ารว ิเค ราะ ห ์ซ อ งห น ังส ือ พ ิม พ ์ค ู่แ ซ ่ง  ใน ซ ่ว งก ารด ำ เน ิน งาน ซ ่ว งแ รก ซ อ ง  
“ นิวส์สเตชั่น” ซองสถานีวิทยุกระจายเลียงแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 
เมกะแร ์ตซ ์ซองว ิทย ุเนซ ั่น  กับ สตูดิโอ 107 สิ่งเป็นการเปรียบเทียบ ระหว่าง “ นิวสเต«น”  กับ 
สถานีวิทยุไอเอ็นเอ็น “ นิวส์ พสัส” คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ พบว่า "น ิวส ์ 
สเต«น” สามารถสร้างความตึงตูดใจได้มากกว่า เพราะมีสุทธิชัย หยุ่น ที่มีความคล่องแคส่วใน 
การรายงานซ่าว และการสัมภาษณ์สด  ๆ แม้ทีมซ่าววิทยุเน«นจะมีเพียง 27 คน ในซณะที่ “ นิวส์ 
พส ัส " มีทีมงานถึง 65 คน (คู่แซ่งรายสัปดาห์, 1 6 พฤศจิกายน 2535,หน ้า 9 - 1 0 )

จากการวิเคราะห์ซองคู่แซ่งรายวัน พาดหัวว่า เน«น ม้ลติมีเตีย มีเดียดรากอน นอกจาก 
หนังสือพิมพ์เน«นแล้ว กลุ่มเน«นยังมีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ 
ซองผู้อ่านอย่างมาก ในซณะที่ว ิทยุเป็นอีกลื่อหนึ่งที่ซ ่วยสร้างสิ่อเสียงให้กับกลุ่มเน«น เพราะการ 
จ ัดรายการซองส ุทธ ิช ัย หย ุ่น ทำ!ห ้ม ีผ ู้พ ิงต ิดตามรายการซองเน«นอย่างมากมาย แม้ว่า 
เครือเน«นจะไม่เคยมีคลื่นวิทยุเป็นซองตนเอง แต่เครือเนชั่นก็อาศัยกลยุทธ์การรับจ้างผลิตซ่าว 
ด้นชั่วโมง และรายการวิเคราะห์ซ่าว ทำให้ตูเสมือนหนึ่งว่า เป็นคลื่นวิทยุซองเนชั่นเอง

วิทยุเนชั่นได้พิสูจน์แล้วว่า ซอให้ทำรายการให้ดีแล้ว ไม่ต้องกลัวว่า จะใม่มีคลื่นวิทยุให้ 
จัดรายการ (คู่แซ่งรายวัน 1 22 ตุลาคม 25 39 ,หน้า C1 )
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อย่างใรก็ดี การดำเนินงาน?)องวิทยุเนซั่นร่วมกับสตูดิโอ 107 ดำเนินไปจนกระทั่งถึง 
เตือนธันวาคม พ.ศ. 2539 เท่านั้น เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การควบคุม และกำกับ 
ดูแลชองนายปียะณัฐ วัชราภรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายบรรหาร 
ศิลปอาซา ใน?iวงก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 1 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ไม ่นานนัก ไต้อนุมัต ิ 
ให้บริษ ัทเอ.วี.แอดส์ ซองดร.วีณา เชิดบุญชาติ อดีตผู้ลงสมัครรองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พรรคพลังธรรม ได้รับสัมปทานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 
เมกะเฮิรัตช์เป็นเวลา 6 ปี ซึ่งหมายความว่า วิทยุเนชั่แสิ้นสุดการส่ง?rาวต้นชั่วโมง และจัดราย 
การวิเคราะห์ซ่าวทางสถานีวิทยุแห่งนี้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ในเวลาต่อมาวิทยุเนชั่นไต้รับการติดต่อจากดร.วีณา เชิดบุญ 
ชาติ ผู้ใต้รับสัมปทานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 รายใหม่ 
ตกลงจะให์ว ิทยุเนชั่นนำเสนอรายการซ่าวตามเดิม แต่จะเปลี่ยนคอนเซปต์คลื่นจากสถานีซ่าว 
News Station เป็นคลื่นซ่าวสาร และสาระบันเทิง News and Music station แทน

ท ั่งน ี้ ถ ือว่าเป็นครั้งแรกที่บริษ ัทเอวี แอตส์ ชองดร.วีณา เชิดบุญชาติ ไต้เช้าสู่ยุรกิจวิทยุ 
อย่างเต็มตัว ซึ่งจะเริ่มดำเนินการบริหารคลื่นแห่งนี้ไนปี พ.ศ. 2540 หลังจากสัญญาสัมปทาน 
ระหว่างบริษัทสตูดิโอ 107 กับกรมประซาสัมพันธ์ ไต้สี้'นสุดลง,ใน'วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2539

ดร.วีณา เชิดบุญชาติ ห ัวหน ้าโครงการทดสอบว ัคซ ีนสำหร ับผ ู้ต ิด เช ึ๋อใวร ัส เอดส ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักธุรกิจต้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เช้าสู่สื่อ 
วิทยุ ด้วยเหตุผลคือ ให้ลูกชายที่มีค่ายเทปไต้มีเวทีลง

“ คลื่นวิทยุส ่วนใหญ่ที่เป ็นคลื่นเพลงมักจะมีค ่ายเทปใหญ่เป ็นเจ้าชอง ซึ่งก็โปรโมตแต่ 
เพลงซองเชา เราเป็นค่ายเทปน้องใหม่ โอกาสเกิดจึงยาก ก็ต้องสนับสนุนเซาบ้างคือหาเวทีให้ลง 
ซ ึ่งเราก็ไม ่อยากทำเพลงอย่างเดียว มีรายการซ่าวด้วย เป็นคลื่นซ่าวผสมเพลง” (ผู้จัดการราย 
เต ือน,ธ ุมภาพันธ์ 25 4 0 )

ทางต้านสุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า “  การร่วมกันดำเนินงาน (กับบริษ ัทเอวี แอดส์) ในครั้ง 
น ี้ อยู่ภาย'ใต้คอนเซ็ปต์ “ คลื่นซ่าว และเพลง” “ News and Music station” โดยเครือเนชั่น 
รับผิดชอบในส่วนซองการผลิตรายการซ่าว ซึ่งรวมถึงการเช้าร่วมทำตลาดด้วย โดยมีสัญญาร่วม 
ดำเนินงานนาน 3 ป ี”  (กรุงเทพธุรก ิจ, 25 ธันวาคม 2 5 39 )

ท่ังน้ี การทำรายการซ่าวในคล่ืนท่ีมีรายการหลากหลาย ผู้'บริหารซองเนช่ั,เท เช่ือว่า 
วิทยุเนช่ันสามารถทำได้ แต่ซ๋ึนอยู่กับความพอใจซองกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงก็ซ้ึนอยู่กับบุคลิกซองผู้จัด 
รายการ รวมถึงเน้ีอหา และรูปแบบท่ีจะนำเสนอด้วย นอกจากน้ีวิทยุเนช่ันไต้เรียนรู้ว่า นอกจาก
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การนำเสนอข่าวสารแล้ว ต้องจัดการด้านการตลาดด้วยจึงจะสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นกอบ 
เป็นกำ

สุทธิชัย กล่าวยํ้าถึงอุดมการณ์ในการทำงานอีกครั้งว่า “ การเสนอข่าว?เองเครือเนซั่น 
เราสามารถวิจารณ์ข่าวการเมืองได้อย่างเต็มที่ ไม่ม ืการห้ามแต่อย่างใด”

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทเอวี แอดส์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย กรมประ?ทสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 ดำเนินไปได้เพียง 9 เดือนเท่านั้น แม้ว่า ก่อน 
หน ้าน ี้ จะตกลงกันว่า จะดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 ปี กล่าวดือ วิทยุเนยั่นได้ยกเลิก 
การผลิตรายการวิเคราะห์ข่าว และการส่งข่าวด้นยั่วโมงให้กับบริษัททรินิต ี้ เรดืโอ (บริษัทใน 
เครือ?!องบริษัทเอวี แอดสั) เนื่องจากความไม่ลงตัวในด้านการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยเฉพาะ 
การจัดรายการ “ พูดจาประสาข่าว” ที่เคยตกลงกันว่า บริษัทเอวี แอดส์ด้องจ่ายให้วิทยุเนยั่น 
เดือนละ 3 ล้านบาท และค่อย  ๆ ลดลงมาเหลือเดือนละ 1 ล้านบาท หลังจากนั้นเหลีอประมาณ 
เดือนละไม่กี่แสนบาท ในที่ส ุดวิทยุเนยั่นจึงสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุแห่งนี้ สถานีที่ 
เคยมีเป้าหมายว่า จะเป็นสถานีวิทยุข่าวสาร (News Station) แห่งแรกในประเทศไทย

สำหรับผ ู้ท ี่ด ้องส ูญเส ียคลื่นว ิทย ุจากการสัมปทานครั้งใหม ่ของสถาน ีว ิทย ุแห ่งประเทศ 
ไทย กรมประขาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเอีร์ตข์อย่างที่'ไม่เคยคาดคิดมาก่อน คือ จันทรา 1 
ชัยนาม หรือในลื่อใหม่ เพี่อเป็นการแก้เคล็ดว่า ธยานี ชัยนาม ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง 
สำน ักงานคณ ะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบในวงราชการ 
หรืปปป. และหนังสีอร้องขอความเป็นธรรมไปถึงพลเอกชวลิต ยง'ใจยุทธ นายกรัฐมนตรีในขณะ 
นั้น ที่ไม่ได้ต่อสัญญาคฺลื่นเอฟเอีม 97.0 เมกะเสิร้ตช์ ของกรมประชาสัมพันธ์ และเล่ือ'ว่า การ 
ประมูลคลื่นเอฟเอ็ม 97.0 เมกะเอีร้ตช์ไม่มืความโปร่งใส ตลอดเวลาที่ทำรายการ 5 ปี เป็นผู้ที่ 
ให ้ผลตอบแทนสูงสุดในหมู่ผ ู้ส ัมปทานเวลาออกอากาศสถานีว ิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ คือ 
เดือนละ 3 ,50 0 ,000  บาท และไม่เคยทำผิดสัญญา (ผ ู้จ ัดการรายสัปดาห์,ธ ุมภาพันธ์ 2540) 
อย่างไรก็ตาม ตูเหมือนว่า การร้องเรียนของจันทรา ชัยนามไม่มืความคืบหน้าแต่อย่างใด

ท ั้งน ี้ น ับเป ็นต ัวอย ่างท ี่สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงความไม ่แน ่นอนในกติกาท ี่เจ ้าชองสถานีได ้ 
กำหนดเอาไว้ เมื่อหมดสัญญาสัมปทานเวลาออกอากาศแล้ว บริษัทที่ได้รับสัมปทานเวลาออก 
อากาศมักจะไม่แน่ใจว่า “ เจ ้าของบ้าน”  จะให้ต่อสัญญาหรือไม่ จึงมองได้ว ่า สื่อวิทยุใน 
โครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าชอง และใชัระบบประมูลเวลาออกอากาศ ก็ไม่แตกต่างกับ “ สมบัติผลัด 
กันชม” นั้นเอง
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{วันรรวนีวิฬชุป้ระจาณสีองกรมภารรักษาพนแพน (รพ.)เรฟเอม 96.0
เมกะเสิร์พพ์

วิทยุเนชั่นเริ่มจัดรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน (รด.) 
สังกัดกองทัพบก เอฟเอ็ม 96.0 เมกะเฮิร ์ตชั เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยเป็นการเช่า 
ช ่วงเวลามาจากบริษ ัททีเศ เอ ็นเตอร ํใพรส ์ จำกัด น ับเป ็นสถาน ีว ิทย ุคล ึ่นนรกที่ว ิทย ุเนซ ั่น 
พยายามจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุช่าวสาร 24 ชั่วโมง โดยใช่ชิอว่า โครงการเนชั่น เรต็โอ นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค

ความร่วมมีอทางธุรกิจ?เองเครือเนชั่นกันบริษัท ทีเค เอ ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะผู้รับ 
สัมปทานเวลาออกอากาศเป็น'โนรูปนบบ?เองการเช่าซึ๋อเวลา และการแบ่งปีนผลประโยชน์ร่วม 
กันในอัตราส่วน 50 ะ 50

สถานีวิทยุรด. มีสถานีเครือช่ายทั่วประเทศ 23 สถานี กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง  ๆ ท่ัง 
4  ภาค คือ ภาคใต้ ประจวบคีรีข ันธ์ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช นราธิวาส สตูล ยะลา ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร ระยอง ลพบุรี ภาคอีสาน นครราชสีมา ชัยภูมิ ชอนแก่น อ ุดรธาน ี เลย 
บ ุร ีร ัมย ์ ส ุร ินทร์ ภาคเหนือ พิษณุโลก สุโชทัย ตาก แพร่ เช่ยงใหม่ เช่ยงราย พะเยา เป็นการ 
รายงานช่าวไปพร้อม  ๆ กันทั่วประเทศ โดยระบบสัญญาณดาวเทียม

สุทธิชัย หยุ่น กล่าวถึงการลงทุนในโครงการเนชั่น เรดิโอ น ีวส์ เนีตเวิร์คว่า “ เรา 
พยายามท ี่จะกระจายให ้ครอบคล ุมออกไปท ั่วท ุกภ ูม ิภาค การลงท ุนในช ่วงแรกน ี้ จะใช ั 
งบประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอุปกรณ์สิ่อสาร และเครือช่าย อาทิ ห้องข่าว 
ค่าเช่าดาวเทียม ค่าจานรับสัญญาณดาวเทียม ชิงเราใช้ชองบริษัทสามารถ จำกัด และกำหนด 
งบประมาณเต็มโครงการไร้ถึง 200 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาทั่งสินประมาณ 2 ป ี”
(ประชาชาติธุรกิจ, 5 เมษายน 2536,หน ้า 46 )

วิทยุเนชั่น คาดหมายว่า การลงทุนต้านอุปกรณ์ด้วยงบประมาณที่ค่อนช้างสูง ไม่ว่าจะ 
เป็นการใช้ดาวเทียมส่งกระจายเสียงไปอังสถานีเครือข่าย และการจัดตกแต่งห้องส่งใหม่ จะได้ 
รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั่งในมิติการส่งกระจายเสียงรายการต่าง ๆ ชองสถานีที่จะมีผู้ฟ้ง 
จำนวนมาก และในด้านธุรกิจที่จะเผยแพร่การโฆษณาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ส ่วนเนี้อหารายการที่นำเสนอมีทั่งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กีฬา 
และการวิเคราะห์สถานการณ ์ข่าวที่ดำเนินรายการโดยสุทธิช ัย หยุ่น นอกจากนี้ อังมีสุภาพ 
คลี่ชจาย ที่งเพิ่งมาจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และเกษม อัชฌาสัย จากหนังสิอพิมพ์สยามรัฐ 
รวมทั่งบ ุคลากรในเครือเนชั่น อย่างโสภณ องค์การ และเทพชัย หย่อง และการเชิญบุคคลภาย 
นอกอย่างพิชัย วาสนาส่ง และเอกชัย นพจินดา มาร่วมจัดรายการด้วย



58

การชยายตัวชองวิทยุเนชั่นทางสถานีว ิทยุรด. ถือเป็นการใช้ศักยภาพชองวิทยุในการ 
รายงาน?ราวสารอย่างเต็มที่ ซึ่งใน?)วงเวลาเพียงไม่ถึงปี ปรากฏว่า วิทยุเนซึ่'นสามารถนำเสนอ 
รายการวิเคราะห์?ราวได้ท ั่วประเทศ จากที่เคยนำเสนอในเฉพาะสถานีว ิทยุท ี่ม ีร ัศม ีในการส่ง 
กระจายเสียงได้เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

นอกจากน ี้ ว ิทย ุเนซ ั่นย ังม ีโครงการพ ิเศษทางสถาน ีว ิทย ุนห ่งน ี้ อาทิ “ โครงการ 
ประชาธิปไตยส่หม่บ้าน” โดยการยกกองบรรณาธิการวิทยุเนชั่นลงไปตั้งโต็ะกลม สนทนาปิญหา 
ปากท้อง นละประชาธิปไตยกับซาวบ้านในพนที่ 25 หมู่บ ้านในชนบท โดยการสนทนานั้น จะ 
ถูกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมกลับเช้าสถานีช่าวในกรุงเทพ นละวิทยุในเครือ?รายในภูมิภาคด้วย

วิท ูรย ์ ผึ่งประเสริฐ ซึ่งเปรียบเสมีอนเป็นมีอซวาชองสุทธิชัย หยุ่น และเป็นผู้ดำเนินงาน 
โครงการวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ชองเครือเนชั่นมาตั้งแต่ตัน มองว่า “ ความก้าวหน้าชอง 
เทคโนโลยี ทำให้เราสามารถเสนอช่าวสารทั่งสองด้านได้พร้อม ๆ กัน โครงการประชาธิปไตยลู่ 
หมู่บ ้าน ทำให้คนในชนบทส่ง?ราวสารถึงคนในเมืองได้ เชาไม่จำเป็นต้องฟัง?ราวจากในเมืองเพียง 
ช้างเดียวอีกต่อไปแล้ว และนี้คีอ ชอยีนยันว่า วิทยุเนซั่นไม่ได้อยู่ไกลจากคนฟัง เพราะคนที่ 
ต้องการ?ราวสารไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานครเพียงกลุ่มเดียว (ผู้จ ัดการรายวัน, 
20 กันยายน 2536,หน ้า 35)

ใน?รวงแรก มีการมองกันว่า การดำเนินงานชองวิทยุเนชั่นทางสถานีวิทยุรด. อาจจะส่ง 
ผลกระท บ ต ่อรายการ?ราวท ี่น ำเส นอท างส ถาน ีว ิทย ุก รม ป ระชาส ัม พ ัน ธ ์เอฟ เอ ็ม  9 7 .0  
เมกะเฮิร์ตช์ที่ว ิทยุเนซั่นได้ร่วมกับบริษ ัทสตูดิโอ 107 มาก่อนหน้านี้ เนื่องจากสถานีวิทยุทั่งสอง 
คลื่น มีรูปแบบรายการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในแง,ชองการดำเนินการทางด้านการตลาด 
นั้น นางสาววรรณ จิตรจารุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินไชดํเอ ้าห ์ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบ 
ด ูแลด ้านการตลาดชองสถาน ีว ิทย ุรด. กล่าวว่า “ ตนเองร ู้ส ีกม ั่นใจก ับคล ื่น เอฟเอ ็ม  96 
เมกะเฮิรัตช์นี้อย่างมาก เนื่องจากความมั่นใจที่เกิดจากการทำสถานีช่าวชองเครือเนซั่น ซ่ึง
เคยเช้าไปร่วมจัดทำช่าวให้กับคลื่นเอฟเอ็ม 97.0 เมกะเอิร ์ตซ์ แล้วประสบความสำเร็จด้วยดีใน 
เวลาที่ส ั้นมาก”

“ ด้งนั้น การทำตลาดในคลื่นนี้ นำจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นด้วย โดยมี 
ค่าสปอต 1,000 บาทต่อ 30 วินาที และที่สำคัญมีเครือ?รายกว้างขวางกว่าโดยเฉพาะพี.เค. กรุ 
ป ซึ่งมีความฟ้านาญด้านตลาดภูมิภาคอยู่แล้วด้วย”

“ เรามองว่า ไม่ใฟ้เป็นการแย่งตลาดกันเอง ระหว่างคลื่นเอฟเอ็ม 97.0 เมกะเอิร ์ตช์
ก ับเอฟเอ ็ม 9 6 .0  เมกะเอ ิร ็ตช ์ ถ ือเป ็นการกระจายล ูกค ้ามากกว่า” นางสาววรรณีกล่าว 
(ประชาชาติธุรกิจ, 5 เมษายน 2536, หน้า 46 )
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ทางด้านนางจันฑรา ชัยนาม กรรมการผู้จ ัตการบริษัท สตูดิโอ 107 จำกัด แสดงความ 
เห็นว่า “ กรณีที่เตอะเนซั่น ร่วมจัดรายการกับคลื่น รด. เอฟเอ็ม 96.0 เมกะเอิร์ตซ์ว่า จะไม่ 
กระทบกระเทีอนรายการเดิมอย่างแน่นอน ช่วงแรก  ๆ ที่รายการใหม่ซองเตอะเนซั่นออกมา คน 
คงจะงงว่า ทีมเดียวกันจัดสองคลื่น แต่ต่อไป คงจะเข้า'ใจ เนื่องจากคอนเซีปต ์รายการแตกต่าง 
กัน คลื่น 96 เน้นกลุ่มผู้ฟังต่างจังหวัด ดังนั้น สินค้า หรือเอเยนซึ่ สามารถเสิอกโฆษณา 
สินค้าได้”

“ คลื่นรด.96 เมกะเฮิร ์ตชั เป็นคลื่นวิทยุทหาร ดังนั้น ความอิสระในการจัดรายการวิทยุ 
จะสู้คลื่น 97 ชองกรมประซาสัมพันธ์ไม ่ได้ และสไตล์1ซ่าวซองเตอะเนซั่น ที่มักจะทำซ่าวตรงไป 
ตรงมา โดยเฉพาะซ่าวการเมือง ข่าวทหาร บางครั้งย่อมทำไม่ได้ และทางทหารเองก็ต้องคอยฟัง 
การจัดรายการซองเตอะเนซั่น เซ่นกัน ยุดนี้ จะทำให้คลื่น 97 ได้เปรียบกว่า เพราะทำได้เต็มที่”

ท ั้งน ี้ หากมองในแง่ซองโครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าซองสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้ว จะพบว่า 
สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน เอฟเอึม 96.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเจ้าซองสถานี คีอ กรมการ 
ร ักษาด ินแดน เป ็นหน่วยงานที่อย ู่'ในสังก ัดซองกองทัพบก ความมือ ิสระในการจัดรายการ 
วิเคราะห์ซ่าวซองวิทยุเนซั่นจึงลดน้อยลง หรีออาจจะกล่าวได้ว่า การที่วิทยุเนชั่นจะวิเคราะห์ซ่าว 
ที่เกี่ยวซ้องกับทหารจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก หรือบางครั้งอาจจะถึงซั้นด้องหลีกเลี่ยงการ 
นำเสนอซ่าวที่เกี่ยวซ้องกับทหาร เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพันเหตุการณ์ 
ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ในซณะที่การจัดรายการวิเคราะห์ซ่าวทางสถานวิีทยุ 
แห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอีม 97.0 เมกะเอิร ์ตซ์ ผ ู้ดำเนินรายการเนซั่น 
สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ข่าวที่เกี่ยวซ้องกับรัฐบาล หรือทหารได้มากกว่า ซึ่งจากโครงสร้าง 
ดังกล่าว ทำให้ว ิทยุเนซั่นเริ่มที่จะไม่ม ือิสระเสรีภาพในการรายงาน หรือวิเคราะห์ซ่าวอย่างเต็มที่ 
ตามบทบาทซองมืออา«พด้านลื่อสารมวลซน

ทั้งน ี้ การตั้งซ้อสังเกตซองนางจันทรา ชัยนาม ที่ดูเหมือนว่า หลายฝ่ายต่างก็คาดคิดกัน 
มาก ่อนก ็ปรากฏเป ็นความจริงซ ึ้นมา เม ื่อวิทย ุเน«นประสบปิญหาในการดำเน ินรายการท ี่ม ี 
เนี้อหาวิเคราะห์บทบาทซองทหาร กล่าวคือ ในคืนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 นายทหาร 
ผู้ดูแลสถานีวิทยุรด. มืคำสั่งทางโทรศัพท์ ให้ทางสถานีงดออกอากาศรายการ “ เนซั่น นีวส์ 
ทอสัค” ที่มืสุทธิชัย หยุ่น และสุภาพ คลี่ซจาย เป็นผู้ดำเนินรายการหลักเป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง 
วันที่ 1 5 - 1 7  พฤษภาคม พ.ศ. 2537  เนื่องจากการดำเนินรายการ “ เนซน นิวสัทอสัค”  เมื่อ 
คืนวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เวลา 21.00 น. ซึ่งผู้ดำเนินรายการในวันนั้น คือ น.ส. 
สุดาทิพย์ อินทร ได้เซิญสุลักษณ์ คิวรักษ์ หรือ ส. คิวรักษ์ นักคิดนักเซียนซึ่อดังมาร่วมรายการ 
แสดงความคิดเห็นในประเด็น “ บทบาททหารกับการพัฒนาประซาธิปไตยในปิจจุบัน”  โดยมืผ ู้ 
ฟังทางบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
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เหตุผลสำคัญท่ีสุด จากกรณีท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ เน่ืองจากสถานีวิทยุรด.เป็นสถานีใน 
สังกัดของกองทัพบก และรายการท่ีวิทยุเนช่ันนำเสนอเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับการวิพากษ์ 
วิจารณ์ทหาร ประกอบกับ'ในช่วงเวลาตังกล่าวเป็นช่วงท่ีครบรอบ 2 ปีของเหตุการณ์ทางการ 
เมืองในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้สร้างความไม่พอใจให้กับสถานีวิทยุในสังกัดกอง 
ทัพบกเป็นอย่างมาก

จากการส่ังการของผู้ควบคุมสถานีกรมการรักษาดินแดนให้วิทยุเนช่ันงดรายการ 
“ เนส่ัน นีวส์ทอล์ค” ทำให้วิทยุเนศ่ันต้องรีบประขุมทีมงานด่วนเพ่ือกำหนดท่าทีต่อคำส่ัง 
ด้งกล่าว พร้อมกับความพยายามในการประสานกับนายทหารระดับสูง เพ่ือยกเลิกคำส่ัง แต่ 
ปรากฏว่า การประสานงานไม่เป็นผล ในเวลาต่อมา สถานีวิทยุ รด. 96.0 เมกะเฮิรตซ์ ได้ส่ังให้ 
วิทยุเนซ่ันมืการปรับผังรายการใหม่ โดยให้งดรายการเก่ียวกับการเมือง และให้ดำเนินรายการ 
ข่าวเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม สุทธิชัย หยุ่นได้มอบหมายให้ 
สุภาพ คล่ีขจาย เจรจากับเจ้ากรมการรักษาดินแดน เพ่ือขอพบกันคร่ึงทาง โดยทางวิทยุเนช่ัน 
ยังยืนยันว่า การงดเสนอข่าวการเมืองโดยส้ินเขิงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้

วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 พล.อ.วิมล วงศ์วานีซ ผู้บัญชาการทหารบก ได้วาง 
นโยบายต่อท่ีประขุมคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก หรีอกบว.ทบ. กำชับ 
ไม่ให้สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวิจารณ์รัฐบาล และกองทัพ ซ่ึงปรากฏว่า ในคืนวันท่ี 14 
พฤษภาคม สถานีวิทยุ รด. 96.0 เมกะเฮิร์ตซ์ กลับวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ จึงชัดกับนโยบายท่ีผู้ 
บัญชาการทหารบกไดํให้ไว้ หลังจากรายการ “ เนช่ัน นีวส์ฑอล์ค” ผ่านไปแล้ว พล.ท.ประยูร 
มีเดช เจ้ากรมการรักษาดินแดน ได้รายงานให้พล.อ.วิมล ทราบ ขณะท่ีพล.อ.วิมล กำลังเดินทาง 
ไปต่างประเทศในค่ําวันเดียวกัน

ท้ังน้ี การท่ีกองทัพบกส่ังยุติรายการ “ เนช่ัน นีวส์ทอล์ค” เป็นเวลา 3 วันน้ัน ถือเป็น 
การตักเตือนเท่าน้ัน และท่ีกรมการรักษาดินแดนมืคำส่ัง เพราะรายการดังกล่าว ท่าให้เกิดความ 
เส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ชัดต่อนโยบายของกองทัพ และรายการในคืนวันท่ี 14 
พฤษภาคม ทางผู้ดำเนินรายการน่าจะเชิญผู้เก่ียวข้องในส่วนของกองทัพบกไปร่วมแสดงความ 
คิดเห็นด้วย ไม่ใช่นำเสนอเพียงด้านเดียว ท้ังน้ี เป็นสิทธิโดยตรงของสถานีท่ีจะพิจารณาดำเนิน 
การกับเจ้าของรายการ จากจุดน้ี แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เจ้าของสถานีมีสิทธิอย่างเต็มท่ีในการ 
ยกเลิกสัญญากับผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ รวมท้ังบริษัทท่ีรับช่วงเวลาสัมปทานออกอากาศ 
อีกต่อหน่ึง

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินรายการของสุทธิชัย หยุ่น ไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของวิทยุในเครือทหารมานานแล้ว โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยุในเครือกอง 
ทัพบกท่ีต้องถ่ายทอดรายการ “ใจถึงใจ” ซ่ึงถือว่า เป็นรายการบังคับ โดยไม่ให้เหตุผลกับทาง
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สถานี ซ่ึงทางกองทัพบกได้เสือนไปหลายคร้ัง แต่ไม่ปรากฏคำตอบจากสุทธิชัย หยุ่น (สยาม 
โพสต์ ,16 พฤษภาคม 2537,หน้า 1 )

โดยในวันท่ี 22 สุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 สุทธิชัย หยุ่น ได้ประกาศยกเลิกการถ่ายทอด 
รายการ “ใจถึงใจ” ซ่ึงมืวัตถุประสงค์ เพ่ีอเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง  ๆซอง 
กองทัพบก และหน่วยงานท่ีซ้ึนตรงต่อกองทัพบกทางสถานีวิทยุรด.เอฟเอ็ม 96.0 เพ่ีอเป็นการ 
รำลึกถึงเหตุการณ์ก่อการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2 ปีท่ีผ่านมา โดยผู้บริหารซอง 
เครีอเนซนอ้างว่า จากการตรวจสอบ พบว่า ไม่มีกฎหมาย หรือกฎระเบียบบังคับให้สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงต้องถ่ายทอดรายการด้งกล่าว ซ่ึงทางกองบัญชาการทหารสูงสุดเพียงแต่ได้ซอศวาม 
ร่วมมือให้มีการถ่ายทอดรายการด้วกล่าว หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเม่ือวันท่ี 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519

สุทธิชัย หยุ่น กล่าวด้วยว่า “  รายการใจถึงใจ เป็นรายการท่ีดี แต่ประซาซนควรมีสิทธิ 
ในการเลึอกว่า จะรับฟังหรือไม่ ซ่ึงก่อนหน้าน้ี สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบาง 
สถานีไม่ได้ถ่ายทอดรายการแผ่นดินไทยมาถ่วงหน่ึงแล้ว”  (เดอะเนซ่ัน, 23 กุมภาพันธ์ 2535, 
หน้า A2)

ส่วนความเคล่ือนไหวซองพล.อ.วิมล วงศ์วานีซ ผู้บัญซาการทหารบกในซณะน้ีน กล่าว' 
ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ว่า “ ตนไม่ได้ส่ัง 
ป็ดรายการสถานีวิทยุซองกรมรักษาดินแดน กรมรักษาดินแดนเป็นสถานีซองทหาร ไม่โถ่เป็น 
สถานีซองเดอะเนซ่ัน ฉะน้ัน เม่ือเป็นสถานีวิทยุทหาร เรามีนโยบายว่า 1. ไม่เป็นเคร่ึองมือซอง 
นักการเมือง ฑุไปด่านักการเมืองคนอ่ีนท่ีไม่ตรงกับซัอเท็จจริง 2. วิทยุทหารจะไม่ใชัสถานีน้ี เพ่ีอ 
เสนอซ่าว ไม่ว่าเป็นหน่วยงานใด ไม่ว่าซองรัฐ หรือกองทัพ จะไม่บิดเบีอนซัอเท็จจริง ใครมาใชั 
สถานีน้ีต้องเสนอซ่าวท่ีเคารพต่อกติกา ถ้าใครไม่ทำตาม หรือใชัสถานีน้ีมาด่าทหารมันใซได้ท่ี 
ไหน”

“ คิดดูซิครับ จึงย้ําว่า ไม่ได้ห้าม แต่น่ึ คือสถานีทหารจะเป็นท่ีด่าทหาร หรือรัฐบาล โดย 
ไม่ตรงกับซ้อเท็จจริง เรายอมไม่ได้ ส์าหรับหนังสือพิมพ์ท่ีเสนอซ่าวทำให้สถาบันกองทัพ 
เล่ือมเสีย ผมก็จะฟัอง จะทำในนามสถาบัน ไม่ใถ่ส่วนตัว ตรงน้ีคิดให้ดีเป็นธรรมหรือไม่ 
ล่ือมวลซนต้องมีความเป็นกลาง หากจะไปเล่นการเมืองก็เสิญ แต่อย่าเอากองทัพไปเล่นการ 
เมืองด้วย”

คำให้สัมภาษณ์ซองผู้บัญซาการทหารบกในซณะน้ัน ยีนยันอย่างชัดเจนว่า เจ้าซองวิทยุ 
กระจายเสียงท่ีแทัจริงมีสิทธิอย่างเต็มท่ีในการส่ังปิดรายการ หรือการยกเลิกรายการ แม้การ 
ดำเนินรายการซองเนซ่ันจะระบุว่า เป็นการนำเสนอตามบทบาทซองล่ือมวลซนมืออา?เพ แต่การ
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ไม่ได้เป็นเจ้าชองสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความเส่ียงอย่างย่ิงท่ีจะต้องถูกส่ัง 
ปีตรายการ หรือถูกยกเลิกรายการในท่ีสุด

พล.อ.วิมล กล่าวถึง ส.คิวรักษ์ นักคิดนักเขียนส่ือดังท่ีมาร่วมรายการ “ เนช่ัน 
นิวส์ทอล์ค” ด้วยว่า “ เป็นคนมีความรู้ความสามารถท่ีตนให้ความเคารพ นอกจากว่า จะเป็นตัว 
สร้างปีญหา ส่วนท่ีว่า ไม่ควรวิจารณ์กองทัพน้ัน เห็นว่า เตอะเนช่ันเอาเคร่ืองมือชองกองทัพมา 
ฆ่ากองทัพ คิดว่า การกระทำเช่นน้ี ไม่อายตัวเองบ้างหรือไร ท่ีเอาสถานีวิทยุกองทัพมาแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ยังมาด่ากองทัพอีก ถ้าต้องการวิจารณ์กองทัพต้องวิจารณ์เร่ืองท่ีเป็น 
จริงสามารถทำไต้ หากไม่จริง ไม่ถูกต้อง มันใช่ไม่ไต้”

“ คุณใช้ปากชองคุณไต้ ทหารกิมีปากเช่นกัน แต่ทหารอาจใช้ปากสู้พวกคุณไม่ไต้ และใช้ 
ความรุนแรงไม่ไต้ ทหารจึงมีวิธีเดียวท่ีต่อสู้ไต้ คือ วิธีการท่ีชอบอรรม เพราะว่า ผมไม่ใทํใช้ 
กติกาความรุนแรง ผมไม่เล่นการเมืองใครจะต่าก็เชิญด่าไปเถอะ เพราะคนทีไมด่าผมก็มืเยอะ”

ทางต้านพล.อ.วิจิตร สุชมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า “ เป็นนโยบาย 
ชองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่ีกรมการรักษาดินแดนต้องปฏิบัติตาม ช่ึงเห็นว่า เป็นเร่ืองดี 
เพราะทหารจะไม่เช้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมือง ท้ังน้ี กองบัญชาการทหารสูงสุด มีคณะกรรมการดู 
แลเร่ืองน้ีท้ังสามเหล่าทัพ ส่วนตนอยู่ในระดับนโยบาย จึงควรไปประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี 
โดยตรง”

พล.อ.วิจิตร กล่าวอีกว่า กรณี ส.คิวรักษ์ วิจารณ์กองทัพท่ีถูกมองว่า เป็นสาเหตุ 
การส่ังห้ามรายการวิทยุเนช่ัHน้ัน เป็นเร่ืองชองคณะกรรมการ กรมการรักษาดินแตน คงไม่ 
ต้องการให้มีการกระทบกระท้ังในวงกว้าง ส่วนกองทัพมีความเช้าใจ ส.คิวรักษ์ ดี ส่ืงไต้เดินทาง 
มาชอโทษกรมการรักษาดินแดนแล้วว่า ไต้พูดเกินชอบเชตไป (ผู้จัดการ, 27 พฤษภาคม 
2537,หน้า 16)

ทางต้านพ.อ. พลางกูร กล้าหาญ โฆษกกองทัพบก ส่ืแจงกรณีเดียวกันว่า การระง้บราย 
การชองเตอะเนช้นออกอากาศคร้ังแรก เพราะทำผิดระเบียบชองรด. ส่วนความผิดคร้ังท่ี 2 เจ้า 
กรม รด. บอกว่า ไม่เก่ียวกับ รด. แต่เน่ืองจากบริษัททีเค เอ็นเตอริไพรส์ ผู้เช่าเวลาแจ้งว่า ไต้ทำ 
การปรับปรุงรายการใหม่ท้ังหมดจึงส่ังปิดรายการ ส่ืงไม่เป็นไปตามช้อตกลงท่ีได้ลงนามไปก่อน 
หน้าน้ี

โฆษกกองทัพบก ปฏิเสธว่า คณะกรรมการบริหารวิทยุ ทบ. ไม่เคยมีคำส่ัง หรือเง่ือนไช 
ห้ามวิจารณ์การเมือง เพียงแต่ต้องการให้ดำเนินการตามนโยบายท่ีวางไว้ คือ ไม่ให้คุณให้โทษ 
แก่ฝ่ายใดทางการเมือง และห้ามวิจารณ์กองทัพ หรือราชการในทางเส่ือมเสีย
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ทางด้านโฆษกกองบัญชาการทหารสูงสุด พันเอกอนุสรณ์ กฤษณะเศรณี เป็ดเผยว่า 
“ การกล่าววิพากษ์วิจารณ์ชอง ส.ศิวรักษ์ ในรายการเนช่ัน นีวส์ทอล์ค เป็นการ ’’ลำเอียง” ต่อ 
กองทัพ ช่ึงผู้บัญชาการทหารบกได้วางนโยบายไว้ว่า ไม่อนุญาตให้สถานีวิทยุในสังกัดกองทัพบก 
วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ” (เตอะเนช่ัน, 18 พฤษภาคม 2537,หน้า A9)

ในชณะท่ีสุภาพ คล่ีชจาย หน๋ึงในผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ช่าว กล่าวถึงสาเหตุท่ีมี 
การส่ังปิดคล่ีนเอฟเอีม 96 ว่า เน่ืองจากมีการเยืญอาจารย์ ส.คิวรักษ์มา เพ่ีอพูดถึงเหตุการณ์ 
พฤษภาทมิฬ และมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า การแสดงความคิดเห็นซองอาจารย์ ส. ในรันน้ัน 
มีความรุนแรง จนเป็นเหตุให้ถูกบังคับถอนหุน อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทมีเดีย พสัส ได้เย่าย่วง 
เวลาทางสถานีวิทยุรด.ต่อ พร้อมกับได้ติดต่อให้วิทยุเนช่ันเช้าร่วมผลิตรายการในช่วงเช้า และ 
เย็นเหมีอนเดิม เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีกลุ่มซองคนฟังอยู่มาก แต่ทางเนช่ันได้ปฏิเสธไป

ในชณะท่ีนักการเมืองอย่างพล.อ. ชาติชาย ชุนหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา แสดง 
ความไม่เห็นด้วยกับคำส่ังป็ดรายการข่าววิทยุเนช่ันว่า “ ถ้าไม่ให้ส่ือมวลชนพูดเร่ืองการเมือง 
แล้วจะให้พูดเร่ืองอะไร เม่ือเราเป็นประชาธิปไตย ควรเปิดเสรีกับส่ือมวลซนในการเสนอข่าวสาร 
หรีอวิพากษ์วิจารณ์ และตนเป็นผู้ยกเลิก ปร. 42 แต่ก็คิดว่า กองทัพคงมีเหตุผลในการส่ัง 
ดังกล่าว” (แนวหน้า, 27 พฤษภาคม 2537)

ลำหรับท่าทีซองวิทยุเนซ่ันน้ัน คณะผู้บริหารวิทยุเนช่ันได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนใน 
การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงในเวลาต่อมา ดังน้ี

จ า ก ก า ร ท ี่ก ร น ก า ร ร ัก ษ า ด ิน แ ด น  ไ ด ้ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย ใ ห ม ่ใ ห ้ก ับ ผ ู้ด ำ เน ิน ง า น ส ถ า น ีว ิท ย ุ 

ก ร ะ จ า ย เน ีย ง ช อ ง ก ร ม ก า ร ร ัก ษ า ด ิน แ ด น  9 6 . 0  เม ก ะ เ ธ ิร ์ต ช ์ โ ม ่ใ ห ้ม ืก า ร ว ิจ า ร ณ ์ก า ร เม ือ ง  แ ล ะ ไ ด ้ม ี 
ก า ร ส ั่ง ไ ม ่ใ ห ้ม ีก า ร ก ร ะ จ า ย ช ่า ว  แ ล ะ ร า ย ก า ร ท ี่ส ่ง ม า จ า ก ศ ูน ย ์ข ่า ว ว ิท ย ุเ น ช น  ต ั้ง แ ต ่ว ัน อ ัง ค า ร ท ี่ 2 4  

พ ฤ ษ ภ า ค ม น ั้น

ท า ง เค ร ือ เน ส ั่น  ใ น ฐ า น ะ ผ ู้ร ับ ข ่ว ง ด ำ เ น ิน ง า น ส ถ า น ีว ิท ย ุแ ห ่ง น ี้ ไ ด ้พ ิจ า ร ณ า เห ็น ว ่า  เม ื่อ ม  ี

ก า ร จ ำ ก ัด เส ร ีภ า พ ก า ร เส น อ ข ่า ว ส า ร ด ้า น ก า ร เม ือ ง  จ ึง ต ัด น ีน ใ จ ถ อ น ร า ย ก า ร  “ เก ีบ ต ก จ า ก เน อ ัน ”  

อ อ ก จ า ก ส ถ า น ีแ ห ่ง น ี้ต ั้ง ภ า ค เ อ ัา เ ว ล า  0 8 . 0 0  -  0 9 . 0 0  น . แ ล ะ ภ า ค เย ็น เว ล า  ไ 8 . 0 0  -  1 9 . 0 0  

น. อ ัน เป ็น ร า ย ก า ร ท ี่น า ย ส ุท ธ ิอ ัย  ห ย ุ่น  บ ร ร ณ า ธ ิก า ร อ ำ น ว ย ก า ร เค ร ือ เน ส ั่น  เป ็น ผ ู้ด ำ เน ิน ร า ย ก า ร  
ท ี่ม ีเน ี้อ ห า  แ ล ะ ร ูป แ บ บ ร า ย ก า ร เน ้น ห น ัก ท ี่ก า ร เส น อ ข ่า ว ส า ร ด ้า น ก า ร เม ือ ง  แ ล ะ ว ิจ า ร ณ ์ก า ร เม ือ ง

อ ย ่า ง ไ ร ก ็ด า ม  ส ถ า น ีว ิท ย ุแ ห ่ง น ี้ จ ะ อ ัง ใ ห ้บ ร ิก า ร ข ่า ว ท ี่ไ ม ่เก ี่ย ว ช ้อ ง ก ับ ก า ร เม ือ ง ต ่อ ไ ป  เพ ื่อ  

ใ ห ้ป ร ะ ช า ช น  อ ัง ไ ด ้ร ับ ร ู้ข ่า ว บ า ง ส ่ว น ท ี่ไ ม ่ไ ด ้ถ ูก ห ้า ม  เช ่น  ข ่า ว เศ ร ษ ฐ ก ิจ  ข ่า ว ส ั่ง แ ว ด ล ้อ ม  

ข ่า ว ส ัง ค ม  ข ่า ว ก า ร ด ิก ษ า  ข ่า ว จ ร า จ ร  ต ั้ง แ ต ่ว ัน ท ี่ 2 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 3 7  เป ็น ด ้น ไ ป
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ใน?)ณะเดียวกัน สุทธิชัย หยุ่น ผู้ดำเนินรายการหลัก?เองวิทยุเนซ่ันได้ตัดสินใจยุติการจัด 
รายการ “ เก็บตกจากเนซ่ัน” ท้ัง 2 สถานี คือ สถานี รด. 96.0 เมกะเฮิรตซ์ นละสถานีวิทยุของ 
กรมประชาสัมพันธ์ 97.0 เมกะเฮิรตซ์ โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถยอม 
รับได้

“ เม่ือผมไม่สามารถรายงาน และวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมา ผมก็ 
จะยุติการทำรายการวิทยุท้ังหมด เพราะแต่ละหน่วยราชการท่ีเป็นเจ้าชองสถานีวิทยุน้ัน ยังถือ 
เสมือนว่า สถานีวิทยุน้ัน  ๆ เป็นเคร่ืองมือโฆษณาชวนเข้ึอของหน่วยงานน้ัน ไมมืสถานีใดท่ียอม 
เป็นส่ือของประชาชน โดยประชาชน เพ่ีอประชา«นอย่างแห้จริง” (กรุงเทพธุรกิจ, 26 
พฤษภาคม 2537,หน้า 1,6)

สุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า “ ทางสถานีวิทยุ รด. ไม,ต้องการให้ทางเดอะเนช่ันเสนอรายการ 
วิเคราะห์?iาวทางการเมือง จึงแจ้งให้ทางเตอะเนช่ันเสนอผังรายการใหม่ท้ังหมด โดยใน?เวงเวลา 
3 วัน จะเปิดเพลงไปพลาง  ๆก่อน อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2537 ทางวิทยุเนช่ัน 
จะจัดรายการต่อไป แต่จะไม่มืรายการเก็บตกจากเนช่ัน สายตรงจากห้อง?)าว หนังสือพิมพ์เช้าน่ื 
มีอะไร และรายการเนช่ันนีวส์ทอล์ค รวมท้ังรายการวิเคราะห์?!าวทางการเมืองท้ังหมด คงจะมี 
เพียง?!าวเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคืลปวัฒนธรรม และ?!าวต้นช่ัวโมง”

สุทธิชัย กล่าวว่า “ ตนได้ตกลงใจว่า จะเลิกอ่าน?!าว หริอจัดรายการทางวิทยุท้ังหมด 
รวมท้ังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97 จนกว่าบรรยากาศทางการเมืองดีข้ึน เพราะต้องการรักษา 
หลักการว่า เสรีภาพของส่ือมวลชนต้องได้รับการปกปิอง ต้องมีเสรีภาพในการวิจารณ์ และแสดง 
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ต้องมาอ้ํา ๆ อ ึ้ง ๆ  และต้องการแสดงให้เห็นว่า 
ถึงเวลาแล้วท่ีสถานีวิทยุจะต้องเป็นของเอกชน เพราะท่ีมือยู่ถึง 400 - 500 สถานี ล้าไม่เป็น 
ชองหน่วยราชการอ่ืน ก็เป็นสถานีของทหารท้ังหมด. . . ถึงเวลาแล้ว ท่ีประชาชนจะต้อง?)วยกัน 
คิดว่า จะทำอย่างไรให้สถานีวิทยุเป็นชองเอกชน เพ่ีอท่ีจะได้มืเสรีภาพ”

ท้ังน้ี เสรีภาพในความหมายของสุทธิชัย หยุ่น น้ัน เป็นความหมายท่ี “ ภาคธุรกิจ 
เอกชน” ต้องการเป็นเจ้าชองสถานีวิทยุกระจายเสิยง เพ่ีอท่ีจะมืเสรีภาพในการรายงานข่าวตาม 
บทบาทหน้าท่ีชองส่ือมวลชนมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ยังไม่มืหลักประกันได้ว่า หาก 
“ ภาคธุรกิจเอกชน” เป็นเจ้าชองสถานีวิทยุกระจายเสืยงท่ีแห้จริงแล้ว เสรีภาพในการายงานข่าว 
จะเป็นไปตามบทบาทด้านส่ือมวลชนมืออาชีพจริงหรีอไม่

ส่วนกรณีท่ีต้องเลิกอ่านข่าวทางคล่ืน 97.0 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของ 
กรมประชาสัมพันธ์ด้วย แมํใม่ได้เป็นสถานีของทหาร และไม่ได้มืปิญหากับวิทยุเนช่ันน้ัน 
สุทธิชัย กล่าวว่า “ ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97 ก็ได้รับคำต่อว่าว่าวิจารณ์รัฐบาลแรงไปอยู่เร่ือย  ๆ
เช่นเดียวกัน และถือว่า เป็นเร่ืองตลกท่ีท่ีมักจะได้รับคำถามว่า วิทยุของรัฐบาล หรือวิทยุของ
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ทหารวิจารณ์รัฐบาลแรง ๆ. . .  ทหารเองมีคณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์?เองทหารเองต่าง 
หาก และตนเองก็ทำได้เพียงนค่น้ี คือ การหยุดอ่าน?!าว เพ่ีอให้เป็นเง่ือนไ?!ให้บรรยากาศต่าง  ๆ
ดีช้ืน และเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชัดแจ้งในเร่ืองน้ี ในฐานะท่ีทหารเป็น 
กลไกส่วนหน่ึงของรัฐบาล” (มติชน, 26 พฤษภาคม 2537,หน้า 1,13)

จะเห็นได้ว่า การดำเนินรายการทางสถานีวิทยุใด  ๆ ท่ีอยู่ในสภาพท่ีล่ีอวิทยุยังถูก 
ผูกชาด โดยหน่วยงานราชการ และกองทัพ ช้ืงยังมีนโยบายจำกัดรูปแบบ และเน้ีอหาการเสนอ 
?เาวสาร ไม่ตรงตามนโยบายชองรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังท่ีจะเปิดโอกาสให้มีล่ีอมวลชนมีเสรี 
ภาพในการเสนอข่าว อันเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา

ท้ังน้ี เพราะตราบใตท่ีประชาชนยังไม่มีสิทธิเป็นเจ้าชอง หรือกำหนดรูปแบบและเน้ีอหา 
ชองรายการท่ีประชาชนต้องการได้อย่างอิสระ น่ันก็หมายความว่า ยังไม่มีหลักประกันใด  ๆ ว่า 
ประชาชนยังมีเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารได้อย่างเต็มท่ี ในชณะท่ีสังคมไทยกำลังก้าวสู่ลังคม 
แห่งข้อมูลข่าวสาร

ส่วนความเคล่ือนไหวชอง สุลักษณ์ สิวรักษ์ หรือ ส. สิวรักษ์ กล่าวถึงกรณีท่ีหนังลือพิมพ์ 
มติชน และผู้จัดการลงตีพิมพ์ว่า เชาไดํใปชอโทษทหารท่ีไปออกรายการวิทยุเนช่ันว่า ไม่เป็น 

• ความจริง เพราะไม่ได้ไป และไม่ได้ทำผิดสิตร้ายใคร

ส.สิวรักษ์ กล่าวว่า “ทหารควรเป็นหน่วยท่ีปิองกันประเทศหรือไม่ ทหารมายุ่งทุกเร่ือง 
ยุ่งกับเชมรแดง ยุ่งกับเชมรแดง ยุ่งกับสลอร้ก อาศัยสภาความม่ันคงแห่งชาติ มีนโยบายเหนือ 
กระทรวงต่างประเทศ ตนเป็นคน  ๆ เดียว กองทัพท้ังกองทัพจะไปต่อสู้อะไรได้ ใ?!วิธีปีค'วิทยุ 
อย่างน้ี ไหนว่าเป็นประชาธิปไตย วันท่ีไปออกรายการวิทยุชองเดอะเนช่ัน ไม่ได้พูดอะไรรุนแรง 
เพียงแต่พูดว่า ในเน้ีอหาสาระชองทหารเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ น้ีเป็นหลักชองสากลชองโลก ถ้า 
นายพันต้องเสือนายพลเป็นคำสั่งชองเน้ีองบนสั่งมา ฉลาดหรือโง่ไม่รู้ แต่มันไม่เป็น 
ประชาธิปไตย ชอถามว่า ทหารไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมีองหรือ ท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมลงคะแนนเสียงต่อด้านรัฐบาลชองตัวเอง ไม1ยุ่งการเมืองอย่างไร ถ้ามีศักค๋ึศรีต้อง
ลาออก สถานีวิทยุสร้างจากภาษีประชาชน เป็นสมบัติชองทหารได้อย่างไร ท่ีผ่านมาทหารไม่ 
เคยเปล่ียนแปลงยังนึกว่า ตัวเองวิเศษอยู่” (มติชน, 2 มีอุนายน 2537)

ส่วนความเห็นชองนักวิชาการอย่างอาจารย์เจิมศักด้ี ปินทอง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นว่า “ไม่ได้แปลกใจท่ีมีเหตุการณ์เข่นน้ีเกิดช้ืน 
แสดงว่า 2 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ไม่ได้เปล่ียนไป ในตอนแรกท่ีทางสถานี 
วิทยุทหารให้นายสุทธิชัย หยุ่น จัดรายการ ยังรู้สึกแปลก'ไจว่า ทหารก้าวหน้า แต่ตอนน้ีรู้แล้วว่า 
เป็นการก้าวหน้าเพียงช่ัวคราว หรือก้าวหน้าตามกระแสในชณะน่ัน”
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ใน?!ณะท่ีนายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ นายกสมาคมนัก?iาวนห่งประเทศใทย และนายก 
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มองว่า หากมองในแง่วิทยุเนช่ันเป็นส่ืออันหน่ึงท่ีนำ 
ข่าวสารเสนอต่อประ?ท?)น การถูกระงับไม่ให้ออกอากาศ เป็นส่ิงไม่ถูกต้องแน่นอน หากมองใน 
แง่การท่ีกรมการรักษาดินแดนเป็นเจ้าของย่อมมีสิทธิไม,ให้ออกอากาศ เพราะข่าวน้ัน ส่งผล 
กระทบต่อเจ้าของ จำเป็นต้องทำตาม ยกเว้นแต่เพียงว่า จะมีวิทยุเสรีมากข้ึนให้เอกชนเข้าไป 
บริหาร และจัดรายการเอง เน่ืองจากปิจจุบันน้ี สถานีวิทยุส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล ตังน้ัน 
รัฐบาลควรมีวิทยุเสรีได้แล้ว แต่จริง  ๆแล้ว การจัดรายการต่าง  ๆ รัฐบาลไม่ได้ทำเอง และไม่ได้ 
เข้าไปควบคุม ด้งน้ัน ควรปล่อยให้เจ้าของรายการจัดเอง เพราะบางรายการรัฐบาลมักจะปีดโดย 
ท่ีไม่คิดว่า รายการน้ัน มีประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ (มติชน 27 พฤษภาคม 2537 , ห น ้า

1,15)

ท้ังน้ี มีการเสนอโครงสร้างวิทยุกระจายเสียงท่ี “ ภาคธุรกิจเอกชน” เข้าไปบริหาร และ 
จัดรายการเอง ช่ึงจะทำให้การจัดรายการวิเคราะห์ข่าวมีเสรีภาพมากข้ึน และทำให้มีความรับ 
ผิดชอบต่อการรายงานข่าวเพ่ิมมากข้ึน แต่การเสนอโครงสร้างด้งกล่าวก็ดูเหมือนว่า จะไม่คืบ 
หน้าเท่าท่ีควร

ทางต้านนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย มองในทำนอง 
เดียวกันว่า การงดสิทธิการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารการเมือง ไม'ควรจะเกิดข้ึนในยุคสมัยน้ี 
ช่ึงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ทหารควรจะเป็ดกว้างได้แล้ว ไม่เช่นน้ัน ก็จะถูกกล่าวหา 
ว่า ทหาร และรัฐบาลใช้อำนาจหน้าท่ีไม่ถูกต้องไม่ยอมไห้มีการเปิดเผยความจริงว่า เกิดอะไรข้ึน 
กับบ้านเมืองน้ี

“ ผมไม1เห็นด้วยท่ีมีการจำกัดสิทธิการวิจารณ์ข่าวของวิทยุเนช่ันคร้ังน้ี ถ้าหากผู้ดำเนิน 
รายการต้องการไห้ช่วยเหลือ เราก็ยินดีท่ีจะช่วย นอกจากนี้ ในทางรัฐสภาก็ยังมี 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนท่ีจะพิจารณากรณีน้ีได้ โดยเรียกผู้เก่ียวข้องมาข้ึแจง ท้ังฝ่าย 
ทหารและผู้ดำเนินรายการ ผมเห็นว่า การอ้างความม่ันคงมาเป็นเหตุผลไม่น่าจะถูกต้อง เพราะ 
การเปิดเผยข้อมูลความจริงทางการเมือง ก็เป็นการเสริมสร้างความม่ันคงอย่างหน่ึง เพ่ือจะได้ 
ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นในอดีตท่ีผ่านมา”

และจากผลการปิดสถานีวิทยุเนช่ันในคร้ังน้ัน ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง 
กว้างขวางเก่ียวกับความเหมาะสม และไม่เหมาะสม รวมถึงบทบาทท่ีควรจะเป็นของส่ือวิทยุ 
โทรทัศน์ของทหารท้ังหมดโดยรวม รวมท้ังความพยายามท่ีจะเสนอกฎหมายว่าด้วยวิทยุ 
โทรทัศน์ใหม่ โดยนายสุทิน นพเกตุ ส.ส.กทม. พรรคพลังธรรม ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เพ่ือเสนอเป็นพ.ร.บ. วิทยุ 
โทรทัศน์ ว่าด้วยหลักประกันเสรีภาพการเสนอข่าวท่ีจะปกป้องความถูกต้องของผู้ประกอบการ
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. .เราจะเห็นได้ว่า การปิดก้ันธ่าวสารมีผลเสียอย่างมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ท่ีมีการบิดเบีอนข่าว ช่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวม และประชาชนไม่ 
ทราบข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ความจริงเป็นเข่นไร” (กรุงเทพธุรกิจ, 
27 พฤษภาคม 2537,หน้า 20)

ในขณะท่ีหนังสิอพิมพ์มติชนฉบับวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ได้นำรายงานผล 
การสำรวจของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กรมการแกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้สำรวจ 
“ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อกองทัพบก” ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 มาตีพิมพ์เผยแพร่ 
อีกคร้ัง ช่ึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 47,291 คน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี 
ต่อการดำเนินงานของกองทัพบก กรณีให้เอกชนเข้ามาดำเนินการสถานีโทรทัศน์และวิทยุ 
ปรากฏผลตังน้ี

ฅารางที่ 1 แสดงผลการสำรวจในหัวข้อ “ ทัศนคติชองประชาชนท่ีมีต่อกองทัพบก” ของสถาบัน 
ราชภัฎสวนดุสิต

ความคิดเห็น X' รอ สำตับท่ี

1 .เป็นการขยายประสิทธิภาพของสถานี 3.696 0.91 5 1
2.เป็นส่ิงท่ีควรสนับสนุน 3.640 0.909 3
3.เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนมากข้ึน 3.638 0.919 4
4.เอกชนมีความพร้อมมากกว่า 3.593 0.993 5
5.ควรศึกษานโยบายของเอกชนก่อน 3.693 0.963 2
ธ.เพ่ิมการแช่งขันให้มากข้ึน 3.576 0.963 6
7.เป็นการลดงบประมาณชองกองทัพบก 3.531 0.954 8
ร-ทางกองทัพบกได้รับผลประโยชน์ 3.563 0.936 7
9.รายการต่าง  ๆอาจไม่น่าสนใจ 3.236 0.987 10
10. เป็นไปตามแต่กองทัพบกควรควบคุม 
รายการ

3.476 1.000 9

X แทนค่ามัชฌิมเลขคณิต 
รอ แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X2 แทนค่าไคลแคว
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ในด้านความแตกต่างชองความคิดเห็นของประซาขน พบว่า ประขาขนมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันมากท่ีสุดในเร่ืองความเป็นไปได้ท่ีจะให้เอกซนเข้ามาเข่าดำเนินการ 
แต่กองทัพบกควรควบคุมรายการ (SD = 1.000) รองลงมา คือ รายการต่าง  ๆ อาจไม'น่า 
สนใจ (รอ = 0.987) แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันน้อยท่ีสุดในเร่ืองการให้เอกขนเข้ามาเข่า 
ดำเนินการน้ันเป็นส่ิงท่ีควรสนับสนุน (รอ = 0.909)

ผลการสำรวจคร้ังน้ั สะท้อนให้เห็นว่า ประซาซนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกรณีท่ีกองทัพบก 
จะให้เอกซนเข้ามาดำเนินการสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงท่ีกองทัพบกเป็นเจ้าของ และ 
ถีอกรรมสิทธ้ิอยู่ เพราะจะเป็นการขยายประสิทธิภาพของสถานี อย่างไรก็ตาม หากมีการดำเนิน 
การให้เอกขนเข้ามาดำเนินการสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกจริง กองทัพ 
บกต้องศึกษานโยบายชองเอกขนก่อนด้วย และเซ่ึอว่า หากให้เอกขนเข้ามาดำเนินการแล้ว ราย 
การต่าง  ๆ น่าจะได้รับสนใจมากกว่าน้ี ในขณะท่ีความคิดเห็นของประซาขนยังแตกต่างกันมาก 
ในกรณีท่ีว่า หากกองทัพบกให้เอกขนดำเนินการ แต่มีการควบคุมรายการด้วย และประซาซนมี 
ความคิดเห็นแตกต่างกันน้อยท่ีสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า มีความเห็นท่ีเกือบจะเหมือนกันว่า 
การให้เอกขนเข้ามาเข่าดำเนินการสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงน้ัน เป็นส่ิงท่ีควร 
สนับสนุน และสอดคล้องกันว่า จะทำให้รายการต่าง  ๆน่าสนใจเพ่ิมข้ึนด้วย

น้ีคือ บทเรียนคร้ังสำคัญของวิทยุเนช่ัน ซ่ึงตอกย้ําถึงโครงสร้างการถีอกรรมสิทธ้ี'ของ 
วิทยุกระจายเสียงท่ีรัฐเป็นเจ้าชอง จากบทเรียนคร้ังน้ี ทำให้วิทยุเนข่ันต้องปรับเปล่ียนรูปแบบใน 
การร่วมดำเนินธุรกิจ และคอนเขปต์ในการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงจะได้วิเคราะห์ต่อไป

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประซาขนมิความคิดเห็นว่า เป็นการขยายประสิทธิภาพของ

สถานีสูงที่สุด (X = 3.696 ) รองลงมา คือ ควรศึกษานโยบายของเอกขนก่อน (X = 3.693)

แต่เห็นด้วยน้อยที่ส ุด คือ รายการต่าง ๆ อาจไม่น่าสนใจ (X = 3 .236)

วิทยุเนชั่นกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอม 1107  
กิโลเฮิร์ตธ์

หลังจากวิทยุเนข่ัน ประสบความสำเร็จในการผลิตรายการข่าวทางคล่ืนเอฟเอ็ม ท่ีเน้น 
กลุ่มผู้ฟังในกรุงเทพมหานครเป็นหลักแล้ว วิทยุเนขนจึงได้มุ่งท่ีจะพัฒนาคล่ืนเอเอ็มให้เป็นคล่ืน 
ข่าวเข่นเดียวกับคล่ืนเอฟเอ็มในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจจะมองได้ว่า เป็นการตระหนักถึงความ 
ด้อยโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของประซาขนในส่วนภูมิภาคด้วย
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สุทธิชัย หยุ่น กล่าวถึงเป้าหมายในการดำเนินรายงานข่าวทางคล่ืนเอเอ๊ัมว่า “ การออก 
อากาศคล่ืนเอเอีม ก็จะท่าให้สามารถให้ข่าวสารแก่ประซาชนท่ีอยู่ในชนบทท่ีห่างไกลให้ไต้รับรู้ 
ข่าวสารไต้พร้อม  ๆ กับคนกรุงเทพ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักชองเครือเตอะเนซ่ันท่ีจะซยายโอกาส 
ทางต้านน๋ีไห้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ เพราะเช่ือว่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล้ียงควาย 
หรือผู้จัดการบริษัท ก็มีสิทธ้ีท่ีจะรับรู้ข่าวสารไต้อย่างเท่า  ๆ กัน และควรจะพร้อม  ๆ กันด้วย” 
(กรุงเทพสุรกิจ, 3 0 กรกฎาคม 2537,หน้า 1,6)

สอดคล้องกับสุภาพ คล่ีขจาย บรรณาธิการบริหารวิทยุเนซ่ันในขณะน้ันท่ีมองว่า 
“ รูปแบบของรายการ จะเน้นไปท่ีการวิเคราะห์ข่าวเป็นหลัก เวลาส่งออกอากาศตามต่างจังหวัด 
จะมีการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ มีการปรับปรุงรูปแบบรายการให้เช้ากับกลุ่มเป้าหมาย 
มากย่ิงข้ึน แต่หลักของข่าวก็ยังคงเน้นข่าวเศรษฐกิจ การเมืองเช่นเดิม เพราะเช่ือว่า คนต่าง 
จังหวัด สามารถรับรู้ และต้องการรับข่าวสารมากเท่าคนในกรุงเทพฯ” (ดู,แช่ง,7 พฤศจิกายน 
2537,หน้า 36)

วิทยุเนซ่ัน เร่ิมดำเนินรายการวิทยุทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
หรือสถานีวิทยุ มก. คล่ีนเอเอ็ม 1116 กิโลเฮิร์ตช้ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 (ต่อมาไต้ 
ปรับเปล่ียนคล่ืนเป็น 1107 กิโลเฮิร์ตช์)โดยร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทหนังสือดีจำกัด (ต่อมา 
ใต้มีการจัดต้ังบริษัทวิทยุดี จำกัด เพ่ือการบริหารงานต้านวิทยุโดยเฉพาะ) ซ่ึงไต้รับสัมปทาน 
จากวิทยุมก. มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี (เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)

การดำเนินธุรกิจของวิทยุเนช่ันกับบริษัทวิทยุดีเป็นไปในรูปแบบของการแยกกันขาย 
โฆษณา เม่ือไต้เท่าไรก็จะนีามาแบ่งรายไต้ออกเป็นฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์

การดำเนินงานทางคล่ืนเอเอีม วิทยุเนช่ันใช้สโลแกนว่า “  เจาะลึกทุกชุมชนท่ัวไทย” 
เน่ืองจากสถานีวิทยุมก. เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมีเครือข่ายสถานี 3 ภาค คือ ภาคเหนือ 
อ.ลันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมล่ือสาร ซ่ึงท่าให้เครือข่ายวิทยุ 
เนช่ันสามารถส่งกระจายเสียงไต้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 90 เปอร์เซ็นต์ท่ัวประเทศ

ในขณะน้ัน คล่ืนเอเอ็ม 1107 เป็นสถานีท่ีมีกลุ่มผู้ฟังมากติดอันดับ 1 ใน 10 ของ 
สถานีเอเอ็ม ท่ีมีคน'ฟังมากท่ีสุด และเฉพาะในภาคกลางน้ัน ติด 1 ใน 5 โดยบริษัทวิทยุดี ไต้ 
เวลาประมูลมาท่ังส้ิน 18 ช่ัวโมง คือ ต้ังแต่เวลา 04.00 -  02.00 น. แบ่งให้วิทยุเนช่ัน 
6 ช่ัวโมงต่อวันในช่วง08.00-10.00น.ช่วง 17.00 - 19.00น.และ21.00 -  23.00 น.
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สำหรับรายการท่ีจะออกอากาศน้ัน ทางศูนย์ข่าววิทยุเนช่ันจะเสนอท้ังข่าวต้นช่ัวโมง 
นละรายการวิเคราะห์ข่าว “ เก็บตกจากเนช่ัน” ในส่วน?)องข่าวต้นช่ัวโมงน้ัน ก็จะดำเนินงานโดย 
ผู้ส่ือข่าว ท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค?)องเครือเตอะเนช่ัน - กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงเครือเนช่ัน 
ก็มีศูนย์ข่าวภูมิภาคอยู่แล้ว ท้ังภาคเหนือ จังหวัดเข่ยง'ใหม่ ภาคอีสาน จังหวัดข่อนแก่น และภาค 
ใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสง?)ลา

นอกจากรายการ “ เก็บตกจากเนช่ัน” แล้ว รายการท่ีเด่น  ๆ ?เองเอเอ็ม 1107 
ยังมี “ ร้องทุกข์ท่ัวไทย” ซ่ึงเป็นรายการท่ีคล้ายกับรายการปากท้องร้องทุกข์ ท่ีประสบ 
ความสำเรีจทางคส่ืนเอฟเอ็ม 96.0 เมกะเฮิร์ตข์มาแล้ว ดำเนินรายการโดย ลัก?เณา คนอยู่ดี 
รายการน้ี จะเปิดโอกาสให้ประซาซนในต่างจังหวัดได้ร้องเรียนถึงปิญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก 
เข่ามาด้วยเสียงออกอากาศสด  ๆ ผ่านเครือข่ายดาวเทียมซองศูนย์ข่าวภูมิภาคของเครือ 
เดอะเนช่ัน - กรุงเทพธุรกิจ เข้ามายังศูนย์ข่าววิทยุเนช่ันได้โดยตรง โดยจะมีผู้รับผิดซอบเร่ืองใน 
ส่วนน้ัน  ๆจะมารับทราบปิญหา และซ่วยเหลือแก้ไขให้โดยตรง

รายการเนช่ันเตือนภัย ดำเนินรายการโดย อรสา มุขเตืยร์ เป็นรายการตรวจสอบคดี 
อาซญากรรมท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศทุกวัน และจะเจาะลึกคดีสะเทีอนขวัญต่าง  ๆ จากเจ้าหน้าท่ีท่ี 
รับผิดซอบในคดีน้ัน  ๆ รวมท้ังผลของการดำเนินคดีด้วย เพ่ีอเตือนภัยให้ประซาซนระมัดระวัง 
ตัวเอง

รายการโต๊ะข่าวหลังไมค์ ดำเนินรายการโดย เฉลียว คงดุก บรรณาธิการศูนย์ข่าววิทยุ 
เนช่ันในซณะน้ัน จะพูดคุยกับทีมข่าววิทยุเนช่ันถึงเร่ืองเน้ีองหลังของการทำข่าวสำคัญ  ๆ ในแต่ 
ละวัน รายการข่าวซาวบ้าน ดำเนินรายการโดย ณัฐพันธนี อนะมาน เป็นรายการเล่าเร่ืองท่ีน่า 
สนใจ นอกเหนือไปจากเร่ืองของการเมีอง

ภายหลังดำเนินรายการทางคล่ืนเอเอ็ม 1107 ได้ประมาณ 1 เตือน สุภาพ 
คล่ีขจาย กล่าวว่า “ ผลการสำรวจผลการตอบรับจากกลุ่มของคนฟัง ทราบว่า ยังมีปิญหาในเร่ือง 
ของคล่ืนท่ีไม่ซัดเจน แต่หลังจากวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2537 ได้มีการเปล่ียนเป็นสถานีเอเอ็ม 
สเตรืโอ มีการลงทุนเปล่ียนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณใหม่ เพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการรับให้ได้ 
ซัดเจนย่ิงข้ึน” (คู่แข่ง, 7 พฤศจิกายน 2537,หน้า 36)

การร่วมงานระหว่างวิทยุเนช่ัน กับบริษัทวิทยุดี จำกัด ทางคล่ีนวิทยุ มก. ดำเนินไปได้ 
เพียงซ่วงหน่ึงเท่าน้ัน เดือนกันยายน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการบริหารของวิทยุเนช่ัน มีมติให้ 
ยกเลิกการเข่าเวลากับบริษัทวิทยุดี จำกัด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป เน่ือง 
จากปิญหาโฆษณาไม่เข้ารายการเป็นสำคัญ นอกจากน้ี ยังมีปีญหาระบบเครือข่ายท่ียังไม่ดีเท่าท่ี 
ควร ทำให้วิทยุเนช่ันถอนตัวออกมาในท่ีสุด
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ท้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า ปีจจัยทางด้านโฆษณา ซ่ึงถือเป็นรายได้หลัก?เองการดำเนินธุรกิจ 
ร่วมกันระหว่างบริษัท่ีผลิตข่าวสาร กันบริษัทท่ีได้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ นับเป็นปีจจัย 
สำคัญท่ีจะทำให้การดำเนินธุรกิจดำรงอยู่ หรือจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ เม่ือ “ โฆษณาไม่เช้า” กี 
เลยส่งผลให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจต้องถอนคัวจากการจัดรายการทางคล่ืนเอเอ็ม แม้เป้าหมายท่ีท้ัง 
ไว้ส่อนหน้าน้ี เพ่ือการรายงานข่าวสารไห้กับผู้ท่ีอยู่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะไนพนท่ี?)นบท?เอง 
ประเทศไทย

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2539 วิทยุเนช่ันได้มีการเจรจาตกลงร่วมกับบริษัทวิทยุดี จำกัด 
อีกคร้ัง โดยมีการเป็ดคัวอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2539 การร่วมมือคร้ัง 
ใหม่น้ี ได้มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไ?)ในด้านการตลาด โดยวิทยุด้ได้มอบเวลาท้ังหมดไหวิทยุ 
เนช่ันดำเนินการผลิตรายการ และจัดการบริหารด้านการตลาด การโฆษณาประ?ทสัมพันธ์ รวม 
ท้ังการ?เายโฆษณาด้วย โดยจะแบ่งรายได้ฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์ กำหนดอัตราค่าโฆษณา 800 
บาทต่อหน่ึงสปอต

เม่ือการร่วมมือทางธุรกิจคร้ังใหม่ มีผลกำไรบ้าง แต่ถือว่าเป็นผลกำไรท่ีน้อยท่ีสุดเม่ือ 
เปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจทางคล่ืนเอฟเอ็ม ทำให็วิทยุเนซ่ันยังคงดำเนินการกับบริษัท 
วิทยุดี จนถืงปีจจุบ้นน้ี

วิทยุเนชั่นกับสถานีวิทยุกระจายเสียงพล.1 รักษาพระองค์เอฟเอ็ม 90 .0  
เมกะแร์ฅช ์

วิทยุเนช่ันเร่ิมดำเนินการทางธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.1 รักษาพระองค์ 
สังกัดกองทัพบก เอฟเอีม 90.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ร่วมกับบริษัทเอ็ม เรดีโอ จำกัดเม่ือกลางปี พ.ศ. 
2538 เพ่ือรองรับการแ?iงขันกีฬาซีเกมส์คร้ังท่ี 18 ท่ีเซียงใหม่ ซ่ึงจัดซ่ึนในปีเดียวกัน ท่ีมาธอง 
การร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุแห่งน้ี เน่ืองจากอรสา มุ?แตียร์ บรรณาธิการบริหารวิทยุ 
เนศ่ันเคยเป็นลูกน้องเก่าของวิทยา คุ/ไพรโอภาส กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็ม เรดิโอ จำกัด จึง 
ได้ติดต่อเป็นการส่วนคัว เพ่ือขอผลิตข่าวกีฬาให้กับสถานีวิทยุแห่งน้ี เน่ืองจากเป็นสถานีวิทยุ 
คล่ืนแรกท่ีมีนโยบายจะจัดทำเป็นคล่ืนกีฬา การดำเนินธุรกิจคร้ังน้ี วิทยุเนข่ันรับผลิตเฉพาะข่าว 
กีฬา โดยจะรายงานต่อจากข่าวส้ันด้นช่ัวโมงจากศูนย์ข่าวแปซีฟิกเป็นเวลา 5 นาที การดำเนิน 
ธุรกิจทางสถานีแห่งน้ี ใช้รูปแบบการขอเวลาออกอากาศ ในข่วงแรกสามารถทำกำไรได้อย่างดี 
เน่ืองจากมีโฆษณาเช้าจำนวนมาก ปีจจัยสำคัญประการหน่ึง เน่ืองจากในขณะน้ัน เป็นฟวงท่ี 
เศรษฐกิจกำลังเติบโต แต่เม่ือเศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมถดถอย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดย 
ท่ัวไป เครือเนช่ันจึงยกเลิกการดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุแห่งน้ี ในข่วงปลายปี พ.ศ. 2539 
หลังจากน้ันวิทยุเนช่ันไม่เคยดำเนินธุรกิจวิทยุในรูปแบบของการขอเวลาอีกเลย เน่ืองจากต้อง 
เสียค่าไข้จ่ายจำนวนมาก
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ท้ังน จะสังเกตเห็นได้ว่า วิทยุเนช่ันเคยมีปีญหากับสถานีวิทยุรด.เอฟเอีม 96.0 
เมกะเฮิรตซ์ ในปี พ.ศ. 2537 จนต้องยุติการร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุนห่งน้ีมาแล้ว ดัง 
น้ัน การดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุ พล. 1 รักษาพระองค์ ซ่ึงสังกัดกองทัพบกเช่นเดียวกัน ได้ 
เร่ิมด้นข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2538 แต่เป็นการรายงานข่าวกีฬาเท่าน้ัน ไม่มีการรายงานช่าวการ 
เมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม รวมท้ังการจัดรายการวิเคราะห์ช่าวแต่อย่างใด ท้ังน้ี การดำเนิน 
ธุรกิจ หากไม่มีผลกำไร หรือไม่คุ้มทุน หมายความว่า ธุรกิจด้งกล่าวจะต้องถูกยกเลิกทันที นอก 
จากน้ี อาจกล่าวได้ว่า นับเป็นคร้ังแรกท่ีวิทยุเนช่ันพยายามจะนำรายงานข่าวกีฬาผ่านทางล่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงไม่แตกต่างจากการนำ“ สินค้าตัวใหม่” ออกสู่ท้อง 
ตลาด เพ่ือตรวจสอบดูว่า จะสามารถสร้างผลกำไรได้หรือไม่

วิทยุเนชั่นทบฝ็ถานวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารคลื่นเอฟเอ็ม___ 9 0 .5
เมกะเฮิรตซ์

ปี พ.ศ. 2536 วิทยุเนซ่ัน ได้ดำเนินงานทางคล่ืนเอฟเอ็ม 90.5 ร่วมกับวิทรัส 
บุญญสถิตย์ จากค่ายเพลงสมาร์ทบอมบ์ ซ่ึงถือเป็นการตกลงในเซิงธุรกิจเป็นคร้ังแรก โดยคล่ืน
90.5 ตกลงจะข้ึค และรับข่าว จากกองบรรณาธิการข่าววิทยุเนส่ัน รวมท้ังจะล่งข่าวด้นช่ัวโมง 
โดยระบบโทรสารไปยังสถานีในเครือข่ายกองทัพบกอีก 7 สถานี

การดำเนินงาน?เองวิทยุเนส่ันร่วมกับคล่ืนเอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิรตซ์ มีการปรับเปล่ียน 
อีกคร้ังเม่ือวันท่ี า กันยายน พ.ศ. 2537 โดยในคร้ังน้ีได้ดำเนินไปในลักษณะชองการจ้าง เพ่ือ 
ผลิตรายการวันละ 3 ช่ัวโมง คือ เวลา 08.00 - 10.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. และเพ่ิม 
เป็น 4 ช่ัวโมงในเวลาต่อมา คือ เวลา 08.00 -  1 0.00 น. และ 1 7.00 -  08.00 น.

ลักษณะรูปแบบรายการ จะเน้นด้านข่าวเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ 
กรุงเทพธุรกิจผลิตรายการให้ในช่วงแรกดำเนินรายการโดยอดิคักด้ี ลิมปรุ่งธนกิจ บรรณาธิการ 
บริหารชองหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (คู่แข่ง, 7 พฤศจิกายน 2537,หน้า 35,36)

ปิจจุบัน วิทยุเนช่ันยังดำเนินรายการทางคล่ืน 90.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยใซิซ่ึอว่า คล่ืนข่าว 
ธุรกิจ โดยมีรายการ“ เก็บตกจากเนช่ัน” เป็นรายการหลัก และถือเป็นคล่ืนหลักชองวิทยุเนช่ัน 
ในการดำเนินธุรกิจวิทยุในปิจจุบันน้ีด้วย แต่จาก “บทเรียน” ทางสถานีวิทยุรด. เอฟเอ็ม 96.0 
เมกะเฮิร์ตซ์ ทำให์วิทยุเนช่ันต้องปรับเปล่ียนคอนเชปต์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร ซ่ึง 
สังกัดในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคล่ืนข่าวธุรกิจ ซ่ึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีจะไดํวิเคราะห์ 
ต่อไป
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วิทยุเนชั่นทับสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเอฟเอ็ม
89 .5  เมกะเฮิรตซ์

วิทยุเนซ่ันเร่ิมดำเนินธุรกิจในการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราช 
มงคล วิทยาเชตเทเวศร์ สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์ เม่ือได้ 
ตกลงทำธุรกิจร่วมกับบริษัทเคซีเอส นอดเวอริ,โทช่ิง จำกัด บริษัทท่ีได้รับสัมปทานจากสถาบัน 
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์เป็นเวลา 5 ปี เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 เน่ืองจาก 
อรสา มุชเตียร์ บรรณาธิการบริหารวิทยุเนช่ันรู้จักกับสมมาตร์ สถิตย์เสถียร กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทเคชีเอส แอดเวอร์ไทช่ิง จำกัด เน่ืองจากท้ังสองเคยเป็นเพ่ือนนักจัดรายการวิทยุด้วยกัน

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของวิทยุเนช่ันกับบริษัทเคชีเอส แอดเวอร์ไทช่ิง ดำเนินไปใน 
สักษะของการจ้างผลิต หรืออาจจะเรียกว่า “ เป็นมือปีนรับจ้าง” โดยเร่ิมจากการรายงานข่าวต้น 
ช่ัวโมง และจัดรายการ “ พูดจาประสาข่าว” ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538

ในช่วงแรกสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนช่ันดำเนินรายการร่วมกับ 
สรยุทธ สุทัศนะจินดา บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสีอพิมพ์เตอะ เนช่ัน ในช่วงเช้าระหว่าง 
เวลา 07.30 -  08.30 และในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 19.30 -21.00 น. หลังจากน้ันได้เพ่ิม 
เวลาจัดรายการในช่วงเช้าอีกคร่ึงช่ัวโมง คือระหว่างเวลา 07.30 -  08.30 น. ต่อมาสรยุทธ 
สุทัศนะจินดา ดำเนินรายการเพียงคนเดียวในช่วงเช้า ส่วนในช่วงเย็นเปิดโอกาสให้ผู้สอข่าวรุ่น 
ใหม่ร่วมจัดรายการด้วย

วิทยุเนชั่นทับสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟเอม 101 .5  เมกะ18ร์ฅช์

หากจะมองย้อนกลับไปแล้ว วิทยุเนช่ันเข้าร่วมดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวทางสถานี 
วิทยุจุฬาฯ ต้ังแต่ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเป็น 
การจัดรายการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวร่วมกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่ิงเป็น 
ช่วงท่ีประชาชนกำลังต้องการข้อมูลข่าวสาร และการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีถูกต้อง โดยได้ 
ดำเนินการอยู่ประมาณ 3 เดือน

ต่อมาวิทยุเนช่ันได้ร่วมมือกับวิทยุจุฬาฯ อีกคร้ังเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดย 
การผลิตรายการวิทยุในโครงการ “ เตรียมความรู้ส่มหาวิทยาลัย “  ใช้ช่ือรายการ “ จุดประกาย 
เอ็นทรานส์” นอกจากน้ี วิทยุเนช่ันยังใต้รายงานข่าวกีฬาในข่าวต้นช่ัวโมงทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 
ด้วย



74

วิทยุเน1ซ่ันเคยประf lลคล่ีน่วิทยุร.ส.ม.ท.เม่ือ'!) พ.ศ. 2536

หลังจากที่วิทยุเนซั่นได้เข้าจัดรายการข่าวทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คล่ืน 90.5 เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย กรมประ?ทสัมพันธ์ เอฟเอีม 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้ว วิทยุเนซั่นมีความพยายามจะ 
ประมูลคล่ืนวิทยุในสังกัด?!ององค์การล่ือสารมวลซนแห่งประเทศไทยด้วย

ด้นปี พ.ศ. 2536 องค์การส่ือสารมวลซนแห่งประเทศไทย หรืออ.ศ.ม.ท. ได้เป็ด'ให้ 
บริษัทเอกซนทำการประมูลคล่ืนวิทยุซอง อ.ส.ม.ท. จำนวน 4 คล่ืน คือ คล่ืนเอฟเอ็ม 96.5, 
97.5, 99.0 และ 107 เมกะเฮิร์ตซ์ยิ่งบริษัทเนซน ได้ทำการย่ืนซองประมูลทุกซ่วงเวลาซองแต่ 
ละคล่ืนท่ีทาง อ.ส.ม.ท. ได้ทำการเปิดประมูล

ทั้งนี้ บริษัทเนซ่ันมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประมูลครั้งนี้ น่าจะได้คลื่นความถ่ี 
107 เมกะเฮิรตซ์ ยิ่งทางบริษัทเนซ่ันฯ ได้ย่ืนประมูลด้วยการให้รายได้กับอ.ศ.ม.ท. มากกว่า 
คู่แข่งรายอ่ืน คือ บริษัท ไอ.ที.อินเตอร์ แต่ทางคณะกรรมการตัดสินให้ทางบริษัทเนซ่ันฯ ได้รับ 
การประมูลในซ่วงเวลา 02.00 -  09 .00 น. ซอง 4 คล่ืนความถ่ี โดยที่ทางคณะกรรมการไม่ได้ 
เปิดซองประมูล

เมื่อบริษัทเนซ่ันเห็นว่า การประมูลครั้งน้ีไม่ได้รับความเป็นธรรม สุทธิซัย หยุ่น จึงได้ 
หนังลือประห้วงไปยังนายเทอดพงษ์ ไซยนันทํ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในซณะนั้น 
ให้แจ้งเหตุผลว่า ทำไมคณะกรรมการ อ.ส.ม.ท. จึงไม่เปิดซองประมูลซองบริษัทเนซ่ันฯ ทั้งที่มีผู้ 
ประมูลเพียง 2 รายในคลื่นความถ่ี 107

นายวินิจ บุญวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ททท.ยิ่แจงว่า สาเหตุที่ไม่ได้เปิดซองซอง 
บริษ ัทเนซั่นฯ เนื่องจาก คลื่น 107 นั้น อ.ศ.ม.ท.ให้ทำเป็นคลื่นภาคภาษาอังกฤษทั้งคลื่น เนื่อง 
จากต้องการเน ้นผ ู้ฟ ังซาวต่างประเทศ และคนไทยที่สนใจภาษาอังกฤษ และยังเป็นคลื่นที่ให้ 
ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง แต่คุณสุทธิซัย ทำเทปรายการ “ เก็บตกจากเน«น” มาเสนอ คือ 
จะม ีข ่าวตลอด ย ิ่งไม ่ตรงก ับว ัตถ ุประสงค ์ แต ่ถ ึงแม ้ค ุณสุทธ ิซ ัย จะเสนอมาในลักษณะนี้ 
คณะกรรมการก็รับพิจารณา แต่ก็มามองว่า ซณะนี้ อ.ศ.ม.ท. เองก็มีสำนักข่าวในประเทศ และ 
ต่างประเทศ ถ้าให้คนอื่นเข้ามาผลิตก็ไม่ทราบว่า จะมีความรู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ คุณสุทธิ«ย 
พยายามจะให้คลื่น 107 เป็นสถานีนีวศ์ ศเตซน อีกสถานีหนื่งซองเตอะเนซั่น และในการ 
พิจารณาก็ได ้แบ ่งออกเป็นส่วน ส่วนแรกจะคัดเลือกในเรื่องซองความเยิ่อถือซองผู้ประกอบการ 
เรื่องซองเงินทุนจดทะเบียน เงินทุนหมุนเวียน ผลการประกอบการให้ไว้ 30 คะแนน ในเรื่องซอง 
คุณภาพรายการให้ไว้ 60 คะแนน เพราะการคัดเลือกได้เอารายการเป็นหลัก ส่วนอีก 10 
คะแนน สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับอ.ส.ม.ท. มาโดยมีประวัติการทำงานดี
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เมื่อพิจารณาดูแล้ว ปรากฏว่า ในเรื่องคุณภาพ เดอะเนยั่น ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
แต่มาได้ที่สถานภาพด้านการเงิน เรื่องของการประกอบการ เงินทุนจดทะเบียน และด้านสี่อ 
เสียง และจะนำหลักการ 4 ประการเข้าขี้แจงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1. คุณภาพเป็น 
หลัก 2. ราคาเป็นองค์ประกอบ 3. ไม่มีการผูกขาดในแต่ละคลื่นความถี่ 4. ไทเอกาลกับบริษัท 
ใหม่ท ี่ม ีความคิดรีเริ่ม (สยามรัฐ, 2 กุมภาพันธ์ 2536,หน ้า 1 3)

เมื่อพลาดจากการประมูลคลื่นอ.ส.ม.ท. แล้ว วิทยุเนยั่นกิไม่เคยประมูลคลื่นใหม่อีกเลย 
แต่ไข้วิธีการรับจ้างผลิตรายการ และเข่าช่วงเวลารายการแทน ชึ่งถีอว่า เป็นการ “ เอาตัวรอด” 
ในการอยู่ในอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในระบบโครงสร้างในปีจจุบันได้อย่างดี เนื่องจากไม, 
ต ้องร ับภาระในการจ่ายค ่าส ัมปทานเวลาออกอากาศเหมือนกับบริษ ัทผ ู้ร ับส ัมปทานเวลาออก 
อากาศ

จากจุดก่อกำเนิดของวิทยุเนซั่นที่เริ่มจากการจัดรายการ “ เก็บตกจากเนยั่น”  ของ 
สุทธิชัย หยุ่น ในรูปแบบการให้บริการสาธารณะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
กรมประขาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเอิร์ตส์ เม่ือปี พ.ศ. 2534 เหมือนกับเป็นการหย่ังดูว่า 
ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงทางคลื่นเอฟเอ็มพร้อมแล้วหริอไม่สำหรับการรับรู้ข่าวสารผ่านทางลื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบท่ี “ ภาคธุรกิจเอกชน”  ดำเนินรายการ

ประกอบกับในช่วงเวลาด้งกล่าว ได้เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ขึ่งสุทธิชัย หยุ่นได้ปรากฏ 
ตัวผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วด้วย ทำให้การจัด 
รายการทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5  
เมกะเฮิร์ตข์ ได้รับความนิยมจากผู้ฟังในช่วงเวลาเพียงไม่นานนัก นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่า ใน 
ช่วงเวลาด้งกล่าว ไม่มืสถานีวิทยุเอฟเอ็มแห่งใดท่ีวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
อย่างทันถ่วงที

ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ยิ่งทำให ้
ประขาขนต้องการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิด 
ข้ึน เนื่องจากในช่วงวิกฤติทางการเมืองด้งกล่าว สถานีวิทยุส่วนใหญ่เสนอข่าวสารท่ีบิดเบือน 
และไม่ตรงความจริง แต่เม่ือ “ สินค้าสาธารณะ”  ประเภทนี้ บังเอิญว่า สามารถดำเนินการในเชิง 
ธุรกิจได้ เครือเนยั่นจึงได้มืการจัดตั้งทีมงานกองบรรณาธิการวิทยุเนยั่นแยกออกมาจากกอง 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เตอะ เนยั่นอย่างเป็นทางการ

อย่างไรกิดี แม้การจัดทำรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตชั จะดำเนินไปในรูปแบบสาธารณะ แต่ในโครงสร้างท่ีรัฐเป็นเจ้าของ 
และถือกรรมสิทธิ้อย่างเต็มที่ ทำให้การจัดรายการของสุทธิชัยที่บ่อยครั้งมืเนี้อหาเป็นการ 
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งสาติ หรือรสส.
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ต้องประสบกับปิญหาจากการแทรกนชงเน้ือหา เร่ิมจากการกรมประซาสัมพันธ์ไต้แจ้งให้สุทธิชัย 
หยุ่น ต้องส่งเทปบันทึกเสียงให้ทางสถานีวิทยุกรมประซาสัมพันธ์’ก่อนออกอากาศ 1 ช่ัวโมง เพ่ีอ 
การตรวจสอบเน้ือหาซ่าว และไม่ให้กล่าวพาดพิง หรือวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ และรสซ.

ทั้งนี้ เมื่อถูกคุมคามในลักษณะดังกล่าวแล้ว ส่ิงท่ีสุทธิชัย หยุ่นสามารถกระทำได้ในซณะ 
นั้น คือ การยุติการจัดรายการเท่านั้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เสรีภาพใน 
การนำเสนอซ่าวสารซองมืออาชีพสื่อมวลซนทางวิทยุกระจายเสียงไม่สามารถเกิดซึ้นไต้ในสภาพ 
โครงสร้างท่ีรัฐเป็นเจ้าซอง

ต่อมาเมื่อวิทยุเนชั่นดำเนินธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงอย่างเต็มรูปแบบทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการร่วม 
ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบกับบริษัทที่ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศจากกรมประซา 
สัมพันธ์เป็นครั้งแรก นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการวิทยุไทย เนื่องจากวิทยุเนช่ัน 
ต้องการจะให้เป็นสถานีวิทยุซ่าวสาร (News Station) ในสภาพโครงสร้างที่รัฐยังเป็นเจ้าซอง

รายการ “ สายตรงจากห้องซ่าว”  เป็นรายการวิเคราะห์ซ่าวที่ไต้รับความนิยมอย่างมาก 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮิรตซ์ 
แต่จากสภาพโครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าซองสถานีที่แท้จริง ทำให้เจ้าซองสถานี คือ กรมประซา 
สัมพันธ์ล่งคำเตือนมายังผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศผ่านมายังวิทยุเนชั่น ไม่ให้วิพากษ์ 
วิจารณ์รัฐบาลในลักษณะท่ีรุนแรงเกินไป

อย่างไรก็ดี เนื้องจากกรมประซาสัมพันธ์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลซองรัฐมนตร ี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีท่ีเปล่ียนเซ้ามาดูแลหลายครั้งหลายซ์วง ทำให้วิทยุเนช่ัน 
สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ซ่าวการเมืองทั้วไปได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับความ 
ต้องการชัอมูลซาวสารซองประซาซน หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองในเตือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2535 ยังไม่เปล่ียนแปลง ทำให้สถานีวิทยุซ่าวสารในความหมายซองวิทยุเนช่ัน (ซ่ึงในความจริง 
มีการจัดรายการเพลงประกอบด้วยในบาง«วง) ยังอยู่บนแผงหน้าปิดไต้

ซณะเดียวกัน สุทธิชัย หยุ่น ต้องนำบุคลลากรภายในเครือเนช่ัน ไม่ว่าจะเป็น โสภณ 
องค์การ บรรณาธิการบริหารหนังสีอพิมพ์เตอะ เนช่ัน เทพชัย หย่อง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
เดอะเนช่ันในซณะน้ัน เชัาร่วมในการจัดรายการวิเคราะห์ซ่าวทางวิทยุด้วย เพ่ีอรองรับกับการ 
ซยายต้วในการจัดตั้งกองบรรณาธิการวิทยุ รวมทั้งการตืงนักหนังสือพิมพ์จากเครือสิ่งพิมพ์อื่น 
อาทิ สุภาพ คส่ืซจาย นักหนังสือพิมพ์แกนนำจากค่ายแนวหน้า และเกษม อัชฌาสัย จากค่าย 
สยามรัฐมาร่วมจัดรายการด้วย ซึ่งอาจจะกล่าวไต้ว่า การจัดรายการวิเคราะห์ซ่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียง ทำให้บุคคลทั้งสองเป็นท่ีรู้จักผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์นับแต่นั้นเป็นต้นมา
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ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันได ้
เปล่ียนแปลงผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศรายใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮร้ีตช์ด้วย วิทยุเนช่ันจึงต้องเร่ิมดำเนินธุรกิจกับผู้รับ 
สัมปทานเวลาออกอากาศรายใหม่ในเง่ือนไขทางธุรกิจท่ียังเหมือนเดิมใน?เวงแรก คือ การรับ 
จ้างผลิต?ทวต้นช่ัวโมง และรายการวิเคราะห์ข่าว

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การดำเนินธุรกิจชองวิทยุเนช่ัน กับผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทาง 
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ มีการเมืองแทรกเข้ามาในบางช่วง แสดงให้เห็น 
อย่างชัดเจนว่า การดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวทางสถานีวิทยุต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวัง 
เพ่ีอปีองกันไม่ให้เกิด “ ปัญหา”  กับเจ้าของสถานีท่ีแท้จริง

แม้ว่า การดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุจะม่ปัญหาอยู่บ้าง แต่ในมิติการขยายตัว 
ของวิทยุเนช่ันใน “ ธุรกิจวิทยุ”  ก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ 
ร่วมกับผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน (รด.) เอฟเอ็ม
96.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ช่ืงนับเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญทั่งในแง่ซองการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ฟังท่ัวประเทศในเวลาพร้อม ๆ  กัน และรายได้จำนวนมหาศาลจาก 
การโฆษณาที่ครอบคลุมเป้าหมายทั่วประเทศ เน่ืองจากสถานีวิทยุรด.เป็นสถานีเอฟเอ็มท่ีม่เครือ 
ข่ายท่ัวประเทศ

อย่างไรก็ดี วิทยุเนช่ันก็ต้องเจอบทเรียนครั้งสำคัญ เม่ือเจ้าของสถานีท่ีแห้จริงได้ส่ังยุติ 
รายการ “ เนช่ัน นีวส์ทอล์ค”  ที่ผู้ดำเนินรายการได้วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของทหารในโอกาสที ่
ครบรอบ 2 ปีของเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และในท่ีสุดก็ต้องยุติ 
การดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุรด.

จากบทเรียนครั้งนั้น ถือเป็นการตอกยํ้าอย่างชัดเจนว่า ในระบบโครงสร้างของวิทยุ 
กระจายเสียงที่รัฐเป็นเจ้าของสถานีที่แห้จริง แม้จะเป็ดการสัมปทานเวลาออกอากาศให้กับ 
บริษัทธุรกิจเอกชน และเมื่อบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถจัดรายการวิเคราะห์ข่าวเองใต้ จึงต้องมีการ 
จ้างบริษัทที่ผลิตรายการวิเคราะห์ข่าวได้มาดำเนินรายการ ย่อมไม่มืหลักประกันว่า การ 
วิเคราะห์ข่าวทางวิทยุจะกระทำได้อย่างเต็มที่ เพราะหากมีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของสถานีโดย 
ตรง ย่อมเป็นส่ิงท่ีไม,สามารถกระทำได้ และยังเป็นสิทธิของเจ้าของสถานีท่ีจะดำเนินการยุติราย 
การ หรือสั่งปิดรายการไปเลย ดังน้ันในโครงสร้างที่รัฐยังเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
บริษัทธุรกิจเอกซนท่ีปรารถนาจะเผยแพร่ข่าวสาร รวมทั่งการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวอย่างตรง 
ไปตรงมา แสะผลพสอยได้ท่ีจะได้กำไรจากการแพร่กระจายไปท่ัวประเทศ แต่ในท่ีสุดแล้ว เสรี 
ภาพอย่างแท้จริง ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้
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นอกจากนี้ อาจมองได้ว่า การท่ีสถานีวิทยุรด. ใช้ระบบสัมปทานเวลาออกอากาศ แสดง 
ให้เห็นว่า ทหารกำลังใช้สถานีไปในทางธุรกิจ ไม่สอดคล้องกับเบ้าหมายของวิทยุทหารที ่
ต้องการใช้เพ่ือความมั่นคง และแสดงให้เห็นว่า กองทัพบกถือกรรมสิทธ้ิเป็นเจ้าของวิทยุกระจาย 
เสียงมากเกินไป จนต้องใช้สถานีเพ่ือการแสวงหากำไรด้วย

ทั้งนี้ แม้ผู้บริหารเครือเนซั่นจะยีนยันว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงในปิจจุบันจะมีอยู่ 
ประมาณ 400 -  500 สถานี แต่หากภาคธุรกิจเอกซนสามารถเป็นเจ้าของสถานีไต้ ก็จะทำให้ 
มีเสรีภาพเพ่ิมมากขึ้น อย่าง'ไรก็ดี ในทางวิชาการแล้ว ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า ในการแซ่งขัน 
อย่างเสรีน้ัน มีเพียงองค์กรธุรกิจเอกซนรายใหญ่เท่านั้นท่ีจะสามารถเช้าร่วมในการแข่งขันไต้ ใน 
ขณะที่องค์กรขนาดเล็ก หรือองค์กรอื่น  ๆ ท่ีไม่ไต้แสวงหากำไรจะไม่สามารถเช้าร่วมในการเป็น 
เจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงไต้

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนถือเป็นบทเรียนท่ีสำคัญอย่างย่ิง สำหรับการดำเนิน 
รายการข่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง ผู้บริหาร และผู้ดำเนินรายการวิทยุ 
เนซ่ัน มองว่า

. .เป็นบทเรียนที่ว ่า การที่เรามีสถานีข่าวที่ว ิเคราะห์สถานการณ์ ที่บางครั้งจะมีการ 
วิจารณ์รัฐบาล สื่งที่รัฐบาลทำ ก็ทำให้ทาง 96 ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่รู้สึกไม่สบายใจ เพราะว่า เขายัง 
เซึ่อกัน'ว่า สถานีวิทยุต้องสะท้อนถึงความเห็นของรัฐบาล ไม่ควรที่จะวิจารณ์รัฐบาล ฉะนั้นทางผู้ 
ใหญ่ของเอฟเอ็ม 96 จึงเห็นว่า ไม่ควรที่จะให้เราทำ บทเรียนที่เราไต้ก ็ค ีอว่า ความเป็นวิซาชีพ 
อิสรภาพของสถานีวิทยุเมืองไทยยังไม่มีพอ ยังต้องต่อล้ ยังต้องพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าทีบ้าน 
เมืองเข้าใจว่า ความถี่วิทยุ หรือโทรท ัศน ์น ั้น ไมโซ่ของรัฐบาล เป็นของรัฐ ซึ่งต่างกัน รัฐคือ 
ประซาซน รัฐบาลคือผู้ที่บังเอิญมามีอำนาจในซ่วงหนึ่งช่วงใดเท่านั้นเอง แต่ว่าหลายคนจำนวน 
มากยังเข้าใจคำว่า รัฐว่า เป็นรัฐบาล ฉะนั้นนี้ค ือสิ่งท ี่เราเรียนรู้ว ่า ยังต้องทำความเข้าใจกันอีก 
มากพอสมควร. . . ”  (ส ุทธิข ัยหยุ่น,ส ัมภาษณ ์, 28 ก ุมภาพ ันธ ์25 41)

“  . . .ยอมรับว่า ปิญหาท่ีเกิดข้ึนกับคล่ืน 96 เป็นบทเรียนอย่างหน่ึง . . . เราพยายาม 
ทำให้ภาพของเรากับทหาร relationship มันดี เขาอาจจะมองเราผิด เราอาจจะมองเขาผิดใน 
ระยะหน่ึง นต่ผมคืดว่า ช่วงหลัง ทหารเข้าใจการทำงานของนักข่าวเยอะมาก  ๆแล้ว เรา fair กับ . 
ทหารหลายเรื่อง ทหารเองยังบอกว่า เนซ่ันมองทหารในเชีง realistic คือไม'ไต้เอาความรู้สึก 
เกำ  ๆ เข้ามาจับ อย่างพลเอกเซษฐา (ฐานะจาโร ผู้บัญซาการทหารบก) ก็ให้สัมภาษณ์ของ 
เครือเนซ่ัน ท้ัง ไอทีวี หนังสีอเนซั่น กรุงเทพ ผมก็ไม่เห็นว่า เขาจะให้สัมภาษณ์ฉบับอ่ืน แสดงว่า 
เขาคงเซ่ึอใจ ความไว้วางใจระหว่างกันเกิดขึ้น เพราะว่า เราเองก็รักษาบทบาทของเราให้ 
เหมาะสม โอเค ระยะหน่ึงเราอาจจะ aggressive อาจจะอะไรไปบ้าง แต่ผมคิดว่า เรามีการปรับ 
ตัวให้เหมาะสม สร้างความ'ไว้เน่ึอเซ่ึอ'ใจระหว่างกัน”  (อติคักดิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ,สัมภาษณ์,25 
กุมภาพันธ์ 2541 )
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“ คล่ืน 96 ท่ีมิปิญหา เนื่องจากความไม่ไว้วางใจมากกว่า เน่ืองจากเขาไม่ไว้ใจเรา 
เรามองเขาในแง่ลบ แต่หลังจากพฤษภาทมิฬ เขาก็พยายามปรับตัว เราก็พยายามมองเขาจาก 
ปิจจุบัน อดีตน้ันเก็บไว้ก่อน ว่า ปิจจุบันเขาทำอะไร ผมคิดว่า ในช่วงหลังทหารมิการปรับตัว”

“ คล่ืน 96.0 เป็นบทเรียนท่ีเรารู้ว่า ไม่ทุกเรื่องที่วิทยุสามารถพูดได้ ก็พยายามจะพูดให้ 
ได้ที่สุด แต่ไม่ทุกเรื่อง.. . ”  (กนกรัตน์วงสกุล,สัมภาษณ์,25 มกราคม 2541 )

หลังจากวิทยุเนส่ันประสบปิญหาทางสถานีวิทยุรด. จนต้องถอนตัวจากดำเนินธุรกิจร่วม 
กับบริษัทที่เช่าเวลาออกอากาศแล้ว เครีอเนส่ันได้หายู้ร่วมธุรกิจวิทยุรายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็น 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้บริหารเครีอเนสั่น หรือผู้บริหารวิทยุเนสั่นกับบริษัทที่ได้รับ 
สัมปทานเวลาออกอากาศ เริ่มจากสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) สังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยสุทธิชัย หยุ่น ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับ 
วิทว้ส บุญญสถิตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเวลลอยด์ จำกัด จึงตกลงทำธุรกิจร่วมกัน (ใชับริษัท 
สมาร์ท บอม จำกัดในการดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยุกระจายเสียง)

ส่วนการดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เอฟ 
เอม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์น้ัน อรสา มุชเตียร์ บรรณาธิการบริหารวิทยุเนสั่นรู้จักเป็นการส่วนตัวกับ 
สมมาตร์ สถิตย์เสถียร กรรมการผู้จัดการบริษัทเคชีเอส แอดเวอร์ไทช่ิง จำกัด ในฐานะท่ีเคย 
เป็นนักจัดรายการวิทยุในช่วงเวลาท่ีไล่เลื่ยกัน

แต่ท่ีน่าสนใจคีอ จากบทเรียนทางสถานีวิทยุรด. ทำ'ให้วิทยุเนส่ันเร่ิมปรับเปล่ียนคอน 
เชปต์รายการทางสถานีวิทยุทหารทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) เอฟเอ็ม 90.5  
เมกะเฮิร์ตซ์ เป็น “ คล่ืนข่าวธุรกิจ”  ในขณะที่สถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 
เทเวศร์ เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์ใช้คอนเชปต์ “ คลื่นข่าวทั่วไป”

ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำให้สามารถมองได้ว่า วิทยุเนสั่นสามารถที่จะ “ เอาตัวรอด”  
ทางกลางการแข่งขันอย่างสูงใน “ ธุรกิจวิทยุ”  ในสภาพโครงสร้างที่รัฐถือกรรมสิทธิการเป็นเจ้า 
ชองสถานีวิทยุกระจายเสียงในปิจจุบันน้ีได้ แต่ก็ต้องถือว่า วิทยุเนส่ันได้สูญเสียเสรีภาพบางอย่าง 
บนเง่ือนไชชองคอนเชปต์ชองแต่ละสถานี ชิ่งจะได์วิเคราะหํในบทท่ี 5 ว่าด้วยเรื่องการนำเสนอ 
ประเด็นเน้ีอหารายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนส่ันต่อไป

ส่วนการดำเนินธุรกิจชองวิทยุเนสั่นกับบริษัทที่ได้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทาง 
สถานีวิทยุมก. หรือสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอ็ม 1107 กิโลเฮิร์ตซ์นั้นดูเหมือน 
ว่า ปีญหาท่ีสำคัญท่ีสุด เป็นปิญหาจากรายได้ เน่ืองจากไม่ค่อยมิโฆษณาเช้ารายการ จนส่งผลให ้
วิทยุเนสั่นต้องยุติการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทวิทยุดีมาแล้วช่วงหนึ่ง หลังจากท่ีดำเนินธุรกิจ
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ร่วมกันได้เพียงประมาณ 1 ปีเท่านั้น และเร่ิมดำเนินธุรกิจร่วมกันใหม่เม่ือปี 2539 เม่ือมีการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารด้านการตลาด

ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่า แม้ผู้บริหารวิทยุเนช่ันจะตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะพัฒนาเน้ีอหา 
สถานีวิทยุในคลื่นเอเอ็มให้ทัดเทียมกับสถานีวิทยุในคล่ืนเอฟเอ็ม โดยเฉพาะการตระหนักถึงการ 
ด้อยโอกาสในการรับรู้ข่าวสารชองประชาชนในส่วนภูมิภาค แต่เมื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกับ 
บริษัทที่ได้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทางคลื่นเอเอ็มประสบกับความล้มเหลว (โฆษณาไม่เช้า 
รายการ) เจตนารมณ์ที่ต้ังไว้กีไม่สามารถเป็นจริงในทางปฏิบัติได้

อย่างไรก็ดี แม่วิทยุเนช่ันจะเริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทวิทยุดีอีกครั้งหนี่ง แต่น่าสนใจ 
ท่ีว่า มีการปรับเปลี่ยนให็วิทยุเนชั่นดำเนินการในด้านการหารายได้ทั้งหมด เน่ืองจากทีมงาน 
โฆษาชองเครือเนชั่นสามารถที่ใช้ภาพลักษณ์ชองความเป็นเนช่ันหาโฆษณาได้ง่ายกว่าน้ันเอง

ส่วนการร่วมกันผลิตรายการ “ เตรียมความรู้สู่มหาวิทยาลัย”  ชองวิทยุเนช่ันกับสถานี 
วิทยุจุฬาฯ เอฟเอ็ม 101.5 เมกะเฮิร์ตช์น้ัน นับเป็นความร่วมมีอกับสถานีวิทยุกระจายเสียงครั้ง 
ล่าสุดชองเครือเนช่ัน หลังจากท่ีเครือเนชั่นเคยเช้าร่วมจัดรายการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวการ 
เมืองทางสถานีวิทยุแห่งนี้ ในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อเดีอนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็น 
เวลาประมาณ 3 เดือน ความเคล่ือนไหวชองวิทยุเนช่ันคร้ัง นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
อย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กรเนชั่นมืภาพลักษณ์ชององค์กรธุรกิจเอกชนที่มือุดมการณ์ในการนำ 
เสนอข่าวสาร และมืจุดยืน'ว่า จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาสู ่
“ คลื่นเพื่อการศึกษา”  จึงมองได้ว่า วิทยุเนช่ันกำลังทดลอง “ สินค้าตัวใหม่”  ในการดำเนินธุรกิจ 
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียง อาจจะกล่าวได้ว่า วิทยุเนช่ันกำลังชายสินค้า 
ประเภทการศึกษา นอกเหน่อจากช้อมูลข่าวสารที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 26 ปี

และแน่นอนที่สุด เมื่อการดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวในปิจจุบัน ยังต้องประสบกับ 
ปิญหาจากเจ้าชองสถานีท่ีแท้จริงแล้ว ความพยายามที่จะจัดตั้งสถานีข่าวสาร 24 ช่ัวโมงน้ัน ดู 
เหมือนว่า ย่ิงเป็นไปได้ยากย่ิงนักในลังคมไทย

“ ชณะนี้ ตลาดยังไม่พร้อม เพราะการทำงานในลักษณะนี้ (สถานีข่าวสาร 24 ชั่วโมง) 
ต้องใช้เวลาอีกมาก นอกจากจะมืฐานช้อมูลท่ีดีแล้ว ในแง่ชองการลงทุนยังใช้งบประมาณค่อน 
ช้างสูงอีกด้วย ชณะเดียวกัน ในส่วนชองผู้ฟัง อาจเกิดความเครียด ไม่สามารถรับฟังได้ตลอด 24  
ช่ัวโมงแน่ ตังน้ัน จึงคิดว่า ควรท่ีจะมืรายการบันเทิงแทรกในบางข่วง . . .”

“ ปีญหาที่เกิดช้ึนกับคล่ืนข่าวสารในเวลาน้ี ไม่ได้เป็นเพราะความต้องการชองผู้ฟังไม่มื 
แต่มาจากความไม่แน่นอนในตัวกติกาชองรัฐบาลที่ควบคุมลื่อ ยิ่งทำให้คนทำธุรกิจวิทยุเกิด
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ความลำบาก...นละเช่ือว่า สูตรผสมท่ีลงตัวท่ีสุด?เองคล่ืนวิทยุ คือ คล่ืนเพลงผสมอ่าว คล่ืนอ่าว 
24 ชั่วโมงคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง”

แนวความคิดชองสุทธิชัย หยุ่น สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในระบบโครงสร้างหรีอ 
กรรมสิทธิVเรเปีนเจ้าชองสถานีวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบ ันนี้ ท่ี “ ภาครัฐ” ยังเป็นเจ้าชองสถานี 
วิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้บริษัทรับจ้างผลิตอ่าว ไมส่ามารถทำหน้าที่ชองสื่อมวลซนมืออาชีพได้ 
อย่างเต็มที่ อาทิ ถูกแทรกแซงจากปีจจัยทางการเมือง ปิจจัยทางด้านผู้สนับสนุนรายการ รวมทั้ง 
การเซ็นเซอร์ชองผู้ดำเนินรายการเอง ผลกระทบที่ติดตาม คือ ประซาซน หรือผู้ฟังจะ'โม่'โต้-รับ 
ประโยซน์จากการรายงานช้อเท็จจริงที่ควรจะได้รับ

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในซ่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 -  2540 ระยะเวลาเพียง 5 ปีท่ีเครือ 
เนช่ันเช้าสู่ “ ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง”  ได้มืการปรับเปล่ียนโยกย้ายคลื่นความถี่วิทยุหลายครั้ง 
หลายครา ต้องประสบปัญหาในด้าน “ ความไม่มั่นคง”  ในการดำเนินรายการวิเคราะห์สถาน 
การณ์อ่าว โดยเฉพาะอ่าวการเมือง และทหาร จนในท่ีสุดเหลือฐานที่ม่ันในการดำเนินธุรกิจวิทยุ 
จำนวน 4 สถานี เป็นคล่ืนเอฟเอีม 3 คล่ืน เอเอีม 1 คล่ืน จะสังเกตเห็นว่า ลักษณะท่ีโดดเด่น 
ซองวิทยุเนช่ัน คือ การเป็นผู้รันจ้างผลิตอ่าวตันช่ัวโมง และรายการวิเคราะห์อ่าว มิได้เป็นผู้รับ 
สัมปทานเวลาออกอากาศโดยตรง หรือเช้าบริหารเวลาออกอากาศโดยตรงจากเจ้าชองสถานี 
ณ จุดนี้ แม้จะเป็นจุดอ่อนในแง'ซองความไม่แน่นอน แต่นับเป็นจุดแช็งท่ีสามารถจะเช้าเช่ือมต่อ 
กับผู้ที่ได้รับเวลาสัมปทานออกอากาศที่มืปัญหาในด้านการผลิตรายการ หรือปัญหาด้านอ่ืน ๆ

ส่ิงท่ี1วิทยุเนช่ัพ,ดำเนินการ'ใน'ปัจจุบันน้ี คือ การผลิตรายการ ทำตลาดโฆษณาให้ และ 
แบ่งค่าโฆษณาโดยไม่ต้องเสียค่าเอ่าเวลาจากสถานี ในซณะท่ีผู้ท่ี'รับสัมปทานเวลาออกอากาศ 
จะรับภาระการเสียค่าสัมปทานเวลาออกอากาศแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ จากสภาพโครงสร้างชองวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันนี้ ท่ีรัฐเป็นเจ้าชอง การ 
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายคลื่นวิทยุชองเครือเนช่ัน ดูเหมือนว่า วิทยุเนช่ันจะ “ เอาตัวรอด”  ในโครง 
สร้างระบบวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นหลักประกัน หรือหมาย 
ความว่า การดำเนินธุรกิจในลักษณะน้ีจะทำให้โครงสร้างชองวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันดีชึ้น 
ตังน้ัน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างชองการเป็นเจ้าซองสถานีวิทยุกระจายเสียง จึงเป็นส่ิงท่ีมืค'วาม 
จำเป็นอย่างแน่นอน เพ่ือที่จะทำให้ล่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียงมิเสรีภาพในการ 
เสนออ่าวสาร รวมทั้งเป็นหลักประกันต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการวิทยุกระจายเสียงประเภท 
รายการสาระด้วย
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โครงสร้างการบริหารของวิทยุเนข่ัน

วิทยุเนช่ัน เป็นส่วนหน่ึงชองบริษัทเนช่ัน บรอดคาส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด หรือเอ็นบีชี ช่ึง 
เป็นบริษัทสาชาชองบริษัทเนซั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มีหน้าที่ในการผลิตช่าวต้นชั่วโมง 
รายการช่าวประเภทสาระ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ และกีฬาให้กับสถานวิทยุ 
กระจายเสียงที่ตกลงร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่ใดัรับสัมปทานเวลาออกอากาศจำนวน 4 
สถานีในเบองต้นมีทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท

วิทยุเนชั่นไต้แยกตัวออกมาจากบริษัทเนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เมื่อบริษัท เอ็นพีจี 
บรอดคาสต๋ิง จำกัด (ซื่อจดทะเบียนการค้าครั้งแรกชองวิทยุเนชั่น) ชอจตทะเบียนการค้าเม่ือ 
เสือนมีนาคม พ.ค. 2536 ซื่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการชองวิทยุเนช่ัน หลังจากที่ก่อน 
หน้านี้ กองบรรณาธิการวิทยุเนช่ันเป็นส่วนหนึ่งชองกองบรรณาธิการหนังสีอพิมพ์เดอะเนชั่น

เม่ือวิทยุเนช่ันแยกออกมาเป็นบริษัทสาชาแล้ว จึงมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้ 
สอดคล้องกับการชยายตัวทางธุรกิจส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ประเภทวิทยุกระจาย 
เสียง หากมองจากโครงสร้างการบริหารงานชองบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มาสู่กอง 
บรรณาธิการวิทยุเนช่ันแล้ว สุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น เป็นผู้ดูแลภาพ 
รวมในการบริหารงานบริษัทเนชั่น บรอดคาส คส์ร์ปอเรช่ัน จำกัด ซื่งดูแลงานทางต้าน1วิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซื่งถือเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเกิดช้ืน และสามารถสร้างกำไรให้กับ 
เครือเนชั่น'โต้อย่าง “ เป็นกอบเป็นกำ” ไม1แพ้ส่ือส่ิงพิมพ์ในเครือ ในชณะทีส่ื่อส่ิงพิมพ์เร่ิมไต้รับ 
ผลกระทบจากภาวะกระดาษราคาเพ่ิมสูงชื้นทั่วโลกต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2538 รวมท่ังวิกฤติทาง 
เศรษฐกิจท่ีเกิดช้ืนในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

ส่วนอดิศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการบริหารหนังสิอพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซ่ืงมีหน้า 
ที่โดยตรงในการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสำนักช่าวเนช่ัน (NNA) จะคอยดูแล 
กองบรรณาธิการวิทยุเนช่ันอย่างใกสํชดอีกต่อหน่ึงรองจากสุทธิชัย หยุ่น

“ การที่คุณอดิศักดี้ เช้ามากิเพราะคุณสุทธิชัย จะถอยไปบ้าง ก่อนหน้านี้ กิมีการพูดกัน 
ว่า เนช่ันล้าไม่มีคุณสุทธิชัย จะอยู่อย่างลำบาก คุณสุทธิชัย อยากให้คนรุ่นใหม่เกิดช้ืนมา ระยะ 
หลังท่ีไอทีวีเกิด กิจะทุ่มเวลาให้กับไอทีวี วิทยุมีคลื่น 90.5 ซื่งเป็นคลื่นธุรกิจท่ีเน้นชัดเจน ฉะน้ัน 
เมื่ออิงกับธุรกิจกิควรจะอิงกับกรุงเทพธุรกิจ จะช่วยเหสีอกันไต้ทั่งทางด้านการประชาสัมพันธ ์
การโฆษณา จะเอ้ือเฟ้อเผ่ือแผ่กัน”  อรสา มุชเตียร์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์2547 )

อย่างไรกิตาม จากการสังเกต พบว่า อดิศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญ 
อย่างยิ่งในการกำกับดูแลกองบรรณาธิการวิทยุเนชั่น รวมทั่งในส่วนเนี้อหาช่าวต้นชั่วโมง 
Business Hot News -  ช่าวสั้นธุรกิจทุกครึ่งช่ัวโมง และเน้ีอหารายการวิเคราะห์ช่าว “ เก็บตก
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จาโนนศั่น”  ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร เอฟเอ็ม 90 .5  เมกะเฮิร์ตช์, รายการ “ พูดจา 
ประสา?ทว,, ทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีรา?)มงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เอฟเอ็ม 89 .5  
เมกะเฮิร์ตชั นละรายการ “ สายตรงจากเนซั่น”  ทางสถานีมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ์
เอเอ็ม 1107  กิโลเฮิร์ตชั

แผนภาพท่ี 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานวิทยุเนขั่น ในส่วนกองบรรณาธิการ

บรรณาธการอานวยการ
บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

สุทธิชัย หยุ่น

บรรณาธิการและผู้พิมพ  ์
โฆษณา

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
อดิศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

บรรณาธิการบริหาร 
วิทยุเนขั่น 

อรสา มุขเตียร์

ฝ่ายรายการ ฝ่าย?iาว ฝ่ายเทคนิค
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อย่างไรก็ดี ในส่วนของการตลาด สิงทำหน้าที่ในการหารายได้นั้น มีการแยกออกมาจาก 
ในส่วนของกองบรรณาธิการต่างหาก โดยอรสา มุขเตียร้ บรรณาธิการบริหารวิทยุเนขั่นมีหน้าที ่
โดยตรงในการดูแลทีมงานโฆษณาด้วย และจะขึ้นตรงต่อธนะชัย สันติชัยทูล ประธานกรรมการ 
บริหารเครือเนขั่น ที่ดูแลทางด้านโฆษณาของเครือทั้งหมดด้วย

แ ผนภาพที่ 4  แสดงโครงสร้างการบริหารงานวิทยุเนชั่น ในส่วนการตลาด

ประธานบริหาร 
บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

ธนะชัย สันติชัยทูล

บรรณาธิการบริหาร 
วิทยุเนขั่น 

อรสา มุขเตียร์

ฝ่ายโฆษณา
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แผนภาพท่ี 5 แสดงสถานีวิทยุกระจายเสียงที่วิทยุเนชั่นเช้าร่วมดำเนินธุรกิจในปิจจุบัน

ฝ่ายรายการ

ฝ่ายข่าว

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายโฆษณา

หมายเหตุ ะ วิทยุเนศั่นดำเนินการทางคลื่น เอฟเอ็ม 101 .5  เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทย ุ
จุฬาฯ เฉพาะการรายงานข่าวกีฬาในข่าวต้นขั่วโมง และความร่วมมีอในโครงการจุดประกาย 
Entrance ส่วนการดำเนินงานกับวิทยุมก. เนื่องจากเป็นระบบเอเอ็ม สเตอริโอ เนิตเวิร์ค สถานี 
วิทยุนม'ข่ายคือ สถานีวิทยุมก. บางเขน ใช้ระบบดาวเทียมยิงสัญญาณไปยังสถานีเครีอข่ายอีก 3 
สถานี คือ ภาคเหนือ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
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วิทยุเนชั่น แบ่งการทำงานหลักออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายรายการ ฝ่ายย่าว ฝ่ายเทคนิค 
และฝ่ายโฆษณา

1. ฝ่ายรายการ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 แผนก คือ ผู้ดำเนินรายการ และผู้
ผลิตสคริปต์รายการ ผู้ดำเนินรายการมีหน้าที่ในการจัดรายการ และติดต่อบุคคลสำคัญ หรีอ 
แหล่งย่าวเข้าร่วมรายการวิเคราะห์ย่าว ส่วนผู้ผลิตสคริปต์รายการมีหน้าที่ในการผลิตสคริปต์ 
รายการ ติดต่อบุคคลสำคัญ และแหล่งข่าวเข้าร่วมรายการวิเคราะห์ย่าว นอกจากนี้ ฝ่ายรายการ 
ยังมีหน้าที่ในการผลิตสารคดี สปอตโฆษณา และจิงเกี๋ลรายการต่าง ๆ

รายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนชั่นในปิจจุบันได้แก่

1. รายการ “ เก็บตกจากเนชั่น”  ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) 
สังกัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เอฟเอ็ม 90 .5  เมกะเฮิร์ตข้

2. รายการ “ พูดจาประสาย่าว”  ทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีรา?!มงคล 
เขตเทเวศร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เอฟเอีม 89 .5  เมกะเฮิร์ตซ์

3. รายการ “ สายตร-''จากเนซั่น”  ทางสถานีวิทยุมก. สังกัดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ '.อฟเอ็ม 1107  กิโลเธิร์ตข้

2. ฝ่ายข่าว แบ่งการทำงานออกเป็น 4  แผนก คือ ข่าวในประเทศ ข่าวต่าง
ประเทศข่าวเศรษฐกิจ และข่าวกีฬา มีหน้าที่ผลิตข่าวต้นชั่วโมง ได้แก่ ข่าวการเมีอง เศรษฐกิจ 
สังคม ต่างประเทศ และกีฬา รวมทั้ง Business Hot News -  ข่าวสั้นธุรกิจทุกครึ่งชั่วโมง

เวลาออกอากาศข่าวสั้นด้นชั่วโมงชองวิทยุเนชั่น แบ่งตามคล็่นความถี่ ด้งนี้

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) เอฟเอีม 90 .5  เมกะเธิร์ตซ์

วันจันทร์ -  ว ันอาทิตย์เวลา 06 .0 0 , 09 .0 0 , 10 .00 , 1 1 .0 0 ,1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
14 .00 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 , 18 .00 , 20 .0 0 , 21 .00 , 2 2 .0 0 , 23 .00 , 24 .00  รวม 
16 เบรก นอกจากนี้ย ังม ี Business Hot News -  ข่าวสั้นทันธุรกิจทุกนาทีที่ 30

ว ัน จ ัน ท ร ์- ว ันเสาร ์เวลา 09 .3 0 , 10 .30 , 11 .30 , 12 .30 , 13 .30 , 14 .30 , 
1 5.30,1 6.30,1 7 .30 , 1 8 .30 , 1 9 .30  รวม 1 1 เบรก

สถาน ีว ิท ย ุสถาบ ัน เท ค โน โลย ีราขมงคล  ว ิท ยาเขต เท เวศร ์ เอฟเอ ็ม 8 9 .5  
เมกะเฮิร์ตซ์
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วันจันทร์ -  วันอาทิตย์ เวลา 0 6 .0 0 ,0 8 .0 0 ,9 .0 0 ,1 0 .0 0 ,1 1 .0 0 ,1 2 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
14 .00 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 , 18 .55 , 21 .00 , 22 .0 0 , 23 .0 0 , 2 4 .0 0 รวม 1 6 เบรก

ศถานวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอ็ม 1 107 เมกะแร์ตส ั

วันจันทร์ -  วันอาทิตย์ เวลา 08 .0 0 , 0 9 .0 0 , 10 .00 , 11 .00 , 2 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
14 .00 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 , 1 8 .0 0 ,2 1 .0 0 รวม 1 2 เบรก

สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟเอีม 101 .5  เมกะเฮิร์ตย์ ข่าวสั้นต้นชั่วโมง 
เฉพาะข่าวกีฬา

ว ัน จ ัน ท ร ์- ว ันศ ุกร ์เวลา 08 .0 0 , 0 9 .0 0 , 10 .00 , 11 .00 , 13 .00 , 14 .00 , 15 .00 , 
1 6 .00 , 1 7 .00  รวม 9 เบรก

ที่มา : ผังเวลาออกอากาศข่าวต้นชั่วโมงวิทยุเนชั่นประจำเดือนมกราคม 2541

นอกจากนี้ วิทยุเนชั่นยังรายงานข่าวต้นชั่วโมงออกอากาศไปยังสถานีวิทยุในเครือบริษัท 
เคชีเอส นอดเวอรํไทที่ง จำกัด บริษัทที่ไต้วับสัมปทานเวลาออกอๆกาศทางสถานีวิทยุสถาบัน 
เทคโนโลยีรา?(มงคล วิทยาเขตเทเวศร์จำนวน 14  สถานี แบ่งเป็นคลึ่นเอฟเอ็ม 10 สถานี และ 
คลื่นเอเอ็ม 4  สถานีไต้แก่

1. ส.ทร. 3 ฎเกีต เอเอ็ม 1458 กิโลเฮิร์ตซ์
2. ส.ฑร. 4 จันทบุรี เอเอ็ม 1170 ก ิโลแร ์ตซ ์
3. ส.ฑร. 6 สงขลา เอเอ็ม 1431 กิโลเฮิร์ตข์
4. ส.ทร. 4 จันทบุรี เอฟเอ็ม 88 .75 เมกะเยีร์ตซ์
5. ส.ทร. 6 สงขลา เอฟเอ็ม 94 .5 0 เมกะเฮิร์ตข์
6. ส.ทร.10 ตราด เอฟเอ็ม 93 .75 เมกะเฮิร์ตซ์
7. ส.ทร.15 นราธิวาส เอฟเอ็ม 94 .75 เมกะเฮิร์ตย์
8. ทอ. 05 ประจวบคีรีขันธ์ เอฟเอ็ม 91 .25 เมกะแร์ตข ์
9. ทอ. 01 7 สกลนคร เอฟเอ็ม 96 .7 5 เมกะเสิร์ตย์

10. ทอ. 0 1 9 สุรินทร์ เอฟเอ็ม 107 .50 เมกะเธิร์ตซ์
1 1. ทอ. 0 2 0 ขอนแก่น เอฟเอ็ม 107 .75 เมกะเฮิร์ตข์
1 2 .ท อ .021 บุรีรัมย์ เอฟเอ็ม 98 .25 เมกะเสิร์ตข์
1 3 .ทอ. 018 น่าน เอฟเอ็ม 96 .0 เมกะเสิร์ตข์
14. ทอ. 4 กระบี่ เอเอีม 1008 กิโลเสิร์ตธ์
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เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  ระหว่างเวลา 0 5 .0 0  -
23 .00  น. ในช่วงนรกใช้การส่งนฟิกส์ ความยาวประมาณ 3 นาที และในวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2540  เริ่มส่งช่าวเสียงโดยการอัดเทปในนาทีที่ 4 5  ชองทุกชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การส่ง 
ข่าวต้นชั่วโมงไปยังสถานีเครือช่ายชองบริษ ัทเคสิเอสฯ ได้ยุต ิการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เนื่องจากประสบปีญหาชาดทุน ไม่สามารถหาโฆษณาเช้ามาได้

“ ข่าวดาวเทียม (จากวิทยุเนชั่นที่) ส่งไปยังต่างจังหวัดไม่ประสบความสำเร็จ เราคิดว่า 
ลูกค้าจะลงโฆษณา เพราะสามารถส่งแบบเนีตเวิร์คได้ ครอบคลุมพื้นที่ 90  เปอร์เซ็นต์ทั่ว 
ประเทศ เราคิดว่า ข่าวจากเนชั่นด้วย น่าจะชายได้ แต่ทำไปได้ลักพักก็ไม่ดีชึ๋น เลิกไปเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะไห้เนช่ันทำ เราทำเอง เอาข่าวมาจากข่าวไทย กรมประ?ทสัมพันธ์ ไอเอ็น 
เอน ข่าวด้นชั่วโมงต่างจังหวัดให้หาข่าวเองออกอากาศ . . .”  (อนันต์ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 23  
กุมภาพันธ์ 2541 )

การส่งข่าวด้นชั่วโมงดังกล่าว วิทยุเนชั่นดำเนินการในรูปแบบให้ฟรี ไม่ได้คิดค่าส่งข่าว 
แต่อย่างใด ชึ่งลักษณะไม่แตกต่างกับการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวชองสุทธิชัย หยุ่น ในจุดเริ่มด้น 
ชองว ิทย ุเนช ั่นทางสถาน ีว ิทย ุแห ่งประเทศไทย กรมประชาส ัมพ ันธ ์ เอฟเอ็ม 9 2 .5  
เมกะเฮิร์ตส์ ที่ต ้องการหยั่งดูว่า ยู้ฟ้งสนใจข่าวด้นชั่วโมงไนลักษณะที่ “ ภาคธุรกิจเอกชน”  
ดำเนินการหรือไม่ หากได้รับความนิยมจากผู้ฟัง นั้นก็หมายความว่า รายได้จากโฆษณาก็จะ 
ตามมาเอง

3. ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ดูแล และควบคุมห้องส่งกระจายเสียงจำนวน 4  ห้อง นอกจาก 
นี้,ยังมีหน้าที่ช่วยผู้ดำเนินรายการ'ไนชณะกำลังกำลังออกอากาศ หรือช่วยติดต่อผู้ที่จะเช้ามาร่วม 
ในรายการ หากผู้ดำเนินรายการต้องการความช่วยเหลือ

4. ฝ่ายโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 ทีม มีหน้าที่ด้านการตลาด หาโฆษณาเช้าช่วงข่าวด้น 
ชั่วโมง รายการต่าง  ๆ รวมทั่งรายการวิเคราะห์ข่าวทั่ง 3  สถานี

ท ั่งน ี้ ฝ ่ายโฆษณา นับเป็นฝ่ายที่ม ีความสำคัญอย่างยิ่งต ่อองค์กรธุรกิจเอกชนที่ม ี 
เป้าหมายในการแสวงหาผลกำไรเป็นอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ เครือเนชั่นเคยใช้ทีมโฆษณาเป็นทีม 
เดียวกัน เนื่องจากต้องการชายโฆษณาในลักษณะแพกเก็จ -  ชึ่งลูกค้าสามารถลงโฆษณาใน 
เครือเนชั่น'ได้'ทุกสื่อ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโฆษณากลับต้องประสบป้ญหาในเรื่องการให้ราย 
ละเอียดปลีกย่อยกับลูกค้า ในที่สุดจึงกลับมาใช้ทีมงานหาโฆษณาแต่ละกองบรรณาธิการ

จากการสังเกต พบว่า ฝ่ายโฆษณาไม่ได้มีส่วนในกระบวนการผลิตข่าววิทยุเนชั่นแต่ 
อย่างใด ชึ่งในส่วนการหาโฆษณา ทีมงานโฆษณาจะหาโฆษณาไดํใม่ยากนัก ตั้งแต่จุดก่อกำเนิด 
วิทยุเนชั่น จนเช้าสู่สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ หากมีการนำเสนอรายการวิเคราะห์ข่าวที่ม ี
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สุทธิศัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการต่อลูกค้า แต่ทีมงานโฆษณาต้องประสบความลำบากขึ้นเมื่อ 
ต้องนำเสนอรายการอื่น  ๆ ที่ไม่ใช่รายการวิเคราะห์ข่าว

ท ั้งน ี้ จะสังเกตเห็นไต้ชัดเจนว่า โครงสร้างการบริหารงานวิทยุเนซั่นจะแยกออกกันอย่าง 
ชัดเจนระหว่างกองบรรณาธิการข่าว ซึ่งขึ้นตรงต่อสุทธิชัย หยุ่น ในขณะที่ฝ่ายการตลาด จะขึ้น 
ตรงต่อธนะชัย สันติชัยทูล ซึ่งทำให้สะดวกในการบริหารงาน เนื่องจากฝ่ายการตลาดจะไม่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตรายการ อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่รับหน้าที่ข่าข้อนกันคือ 
อรสา มุชเตียร์ บรรณาธิการบริหารวิทยุเนชั่นที่ต้องดูแลในกระบวนการผลิตของกอง
บรรณาธิการ และฝ่ายการตลาดด้วย แต่จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้อรสา 
มุฃเตียร์ต้องดูแลงานทางด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อติศักดิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ จะเข้ามา 
ดูแลในส่วนเนี้อหาข่าวต้นชั่วโมง และรายการวิเคราะห์ข่าวมากขึ้น

การที่วิทยุเนชั่นแยกออกมาเป็นบริษัทสาขา ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน อาทิ

1. ด้านการบริหารงาน
เนื่องจากการแยกการบริหารงานออกจากบริษัทแม่ ทำให้ฝ่ายบริหารของวิทยุเนชั่นมี 

อิสระในการบริหา างานงานเพิ่มขึ้น การดูแลการทำงานแต่ละฝ่ายกระทำได้อย่างทั่วถึง แต่โดย 
ภาพรวมแล้วยังขึ้นตรงต่อสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น และอดิศักดิ้ ลิมปรุ่ง 
พัฒนกิจ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น อย่างไรก็ตาม อาจจะกล่าวได้ว่า การ 
ทำงานของเครือเนชั่นในแต่ละกองบรรณาธิการจะมีการเซึ่อมโยงกัน มีการบริหารงานร่วมกัน 
ค่อนข้างมาก อติศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ มองว่า “ ถ้าเทียบกับองค์กรอื่น  ๆในส่วนของเนชั่นมีการ 
จัดโครงสร้างในส่วนของกองบรรณาธิการมีลักษณะการเซึ่อมโยงกันสูงกว่าของคนอื่น ขององค์ 
กรอื่น โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์อื่นที่แตกตัวไปด้านวิทยุบ้าง แต่ไม่ชัดเจน บางครั้งไปขึ้อกิจการมามาก 
กว่า เนชั่นเริ่มต้นจากการสร้างภายในมากกว่า ส่วนค่ายวัฎจักร วิทยุมีเดียพสัสเป็นการขึ้อกิจ 
การ เป็นการผนวกกิจการมากกว่า วิทยุผู้จัดการเป็นการสร้างขึ้นใหม่ อาจคล้าย  ๆ เนชั่น มีกอง 
บรรณาธิการสิ่งพิมพ์เข้าไปเกี่ยวข้องกัน แต่โดยโครงสร้างการทำงานแทบจะเป็นอิสระต่อกัน แต่ 
ของเนชั่นเอง โครงศร้างการทำงานแต่ละส่วนเป็นอิสระ แต่ข่าวที่จะกลั่นกรองออกไปส่วนใหญ่มี 
การเชื่อมโยงกัน.. .’’ (อดิศักดิ้ล ิมปรุ่งพัฒนกิจ,สัมภาษณ์,25 ก ุมภาพ ันธ ์2 5 4 1 )

อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่า แม้วิทยุเนชั่นจะแยกออกมาเป็นบริษัทย่อยแล้วก็ตาม แต่ 
การบริหารในระดับโครงสร้างผู้บริหารยังต้องขึ้นอยู่กับอติศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นอกจากทำหน้า 
ที่ในด้านบริหารแล้ว ยังดูแลในรายละเอียดในส่วนเนื่อหาของรายการด้วย

2. ด้านการเงิน
วิทยุเนชั่นมีอิสระทางด้านการเงินในระดับหนึ่ง แต่หากประสบกับภาวะขาดทุนก็ยังต้อง 

พึ่งพา และได้รับการช่วยเหสือบริษัทแม่ อรสา มุขเตียร์ บรรณาธิการบริหารวิทยุเนชั่น กล่าวว่า
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“  . . . ความคล่องตัว คือ เราไม่ใช่เงินบริษัทแม่ เราใช่เงินตัวเอง เราต้องทำกำไรด้วยตัวเอง เรา 
ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองด้วย ถ้าเราทำให้เกิดภาระ คือ ถ้าเราขาดทุน ก็เท่ากับเราไปดึงเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ ของประชาชนมา แต่ท ุกวันน ี้ เราเป็นทัพหลังที่ช ่วยทัพหน้า ถ้าเป็น 
ร่างกาย เราเป็นแชน ชาที่ช่วยปอด หัวใจ ทำงาน เนชั่นกรุ๊ป เหมือนกับร่างกาย แต่ถ้าแขนช้าง 
ใดเป็นอัมพาต มันกิเป็นอัมพาต ถ้าหมอบอกว่า ต้องตัดทิ้ง มันกิต้องตัดทิ้ง วิทยุถ้าให้เป็น 
ประสิทธิภาพ ก็ต้องช่วยแม่มัน ช่วยทำงาน ช่วยทำงานอย่างแข็งแรง. . (อรสา มุขเตียร์, 
สัมภาษณ์, 22 ก ุมภาพ ันธ ์2 5 4 1 )

ทั้งน ี้ เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นองค์กรยุรกิจเอกชน หากหน่วยงานใดที่ประสบปีญหา 
ขาดทุน ไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทย่อยก็จะถูกยุบหน่วยงานไปในที่สุด เพื่อรักษาแม่เอาไว้

3. ด้านการปฏิบัติงาน
บริษัทสาขาในเครือเนชั่นจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ 

สำนักข่าวเนชั่น หรือNNA (Nation News Agency) และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ 
เครือเนชั่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์เนชั่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมืส่ือ
อิเล ็กทรอนิกส์ เช่น เนชั่นออนไลน์ ชึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

ในส่วนของสำนักข่าวเนชั่น หรือ NNA ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมึ่อปี พ.ศ. 2 5 3 9  พิธาน คล่ีขจาย 
บรรณาธิการสำนักข่าวเนชั่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ NNA ว่า “ นับเป็นหน่วยงานกลางทิ้ให้ 
บริการข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน คลอบคลุมข่าวทุกสายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สื่อที่อยู่ใน 
เครือเนชั่นไม่ว่าจ'ะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี สามารถออนไลน์ข่าวที่นักข่าวในพื่นที่ของเราไปทำ 
และรายงานเข้ามาไปใช้ได้ตลอดเวลา”  (อ้างในจักร์กฤษ เพิ่มพูน สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม
2 5 4 0 )

หากมองย้อนกลับไปในการทำงานของผู้สื่อข่าววิทยุเนชั่น จะพบว่า จากจุดเริ่มตันของ 
วิทยุเนชั่น กองบรรณาธิการวิทยุเนชั่นเคยมืผู้สื่อข่าวประจำตามแหล่งข่าวที่สำคัญต่าง  ๆ อาทิ 
รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรมตำรวจ ศาลาว่าการ 
กรุงเทพมหานคร และผู้'สื่อข่าวสัญจรที่จะออกไปทำข่าวเหตุการณ์ปิจจุบันทันด่วน ในช่วงที่ 
ดำเนินธุรกิจร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97 .0  
เมกะเฮิร์ตช์ และสถานีวิทยุรด. เอฟเอ็ม 89 .5  เมกะเฮิร์ตช์

แต ่เม ึ่อม ืการปร ับ เปล ี่ยนนโยบายให ้ลดต ้นท ุนการผล ิต  ประกอบกับแต ่ละกอง 
บรรณาธิการมืผู้สื่อข่าวประจำแหล่งข่าวช้อนกัน ทำให้ผู้'บริหารมีนโยบายที่จะลดตันทุนการผลิต 
โดยการจัดตั้งสำนักข่าวเนชั่นขึ้นมา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มมีสัญญาณเกี่ยวกับภาวะ 
วิกฤติทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
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อย่างไรก็ดี การที่บริษัทเนชั่นฯ มีสำนักข่าวกลางที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ 
กองบรรณาธิการต ่าง  ๆ ไม ่ว ่าจะเป ็นกองบรรณาธิการหนังส ีอพ ิมพ ์เตอะ เนชั่น, กอง 
บรรณาธิการหนังสีอพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, กองบรรณาธิการวิทยุ, และกองบรรณาธิการโทรทัศน์ 
ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าชองข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้!สื่อข่าวเพียงคนเดียวให้สามารถกระจายโป 
ได้'ทุกสื่อ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการแต่ละแห่งจะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบชอง 
สื่อแต่ละประเภทต่อไป

หากมองอีกด้านหนึ่ง จะสะท้อนให้เห็นถืงความไม่หลากหลายชองข้อมูลข่าวสารที่อาจ 
จะเกิดชึ้นได้ เนื่องจากกองบรรณาธิการแต่ละแห่งเพียงแต่นำข่าวสารร้นเดียวกันมาปรับเปลี่ยน 
ใหม่เท่านั้น โดยเฉพาะในส่วนชองกองบรรณาธิการวิทยุเนชั่น ร้งโดยธรรมชาติชองสื่อแล้ว 
ต้องการการรายงานข่าวที่รวดเร็ว แต่เมื่อมีการ'บเลข่าวย่อมทำให้คุณค่าชองข่าววิทยุด้อยลงไปได้ 
เนื่องจากยู้ส ื่อข่าวต้องรายงานข่าวเดียวกันให้กับสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องการความรวดเร็ว 
เท่ากับสื่อวิทยุกระจายเสียง

คารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์เชิงธุรกิจชองวิทยุเนชั่นกับเจ้าชองสถานี และบริษัทที่ได้รับ
สัมปทานเวลาออกอากาศ

ช่วงเวลา 
ดำเนินการ

เจ้าชองสถานี บริษัทที่ได้รับสัมปทาน 
เวลา

ลักษณะความสัมพันธ์ 
เชิงธุรกิจ

2537 สถานีวิทยุสถาบัน บริษัทเคชิเอส แอด รับจ้างผลิตข่าวต้นชั่วโมง
- เทคโนโลยีราชมงคล เวอรํไทชิ่ง จำกัด รายการข่าว

ปิจจุบัน เอฟเอ็ม 89 .5  MHz

2538 ‘ สถานีวิทยุพล 1 รอ. บริษัทเอ็ม เรด้โอ รับจ้างผลิตข่าวด้นชั่วโมง
- เอฟเอ็ม90 .0  MHz เนีตเวิร์คจำกัด (ข่าวกีฬา)

2539

2536 สถานีวิทยุกรมการพลัง บริษัทสมาร์ท บอม รับจ้างผลิตข่าวด้นชั่วโมง
- งานทหาร เอฟเอ็ม 90 .5 จำกัด รายการข่าว

ปีจจุบัน MHz
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ตารางที่ 2 (ต ่อ)

ช่วงเวลา 
ดำเนินการ

เจ้า?เองสถานี บริษัทที่ไต้รับสัมปทาน 
เวลา

ลักษณะความสัมพันธ ์
เชิงธุรกิจ

2536 * สถานีวิทยุกรมการ บริษัททีเค เอ็นเทอ เช่าชื้อช่วงเวลา

2537
รักษาดินแดน 

เอฟเอ็ม 96 .0  MHz
ไพรส์ จำกัด

2535 *สถานีวิทยุกรมประชา บริษัทสตูดิโอ 107 รับจ้างผลิตช่าวต้นชั่วโมง
รายการข่าว— สัมพันธ์ จำกัด,บริษัททรินิต่

2 5 40 เอฟเอ็ม 97 .0  MHz เรดิโอ จำกัด

2540 สถานีวิทยุจุฬาฯ ' รับจ้างผลิตข่าวต้นชั่วโมง

ปิจจุบัน
เอฟเอ็ม 101 .5  MHz (ข่าวกีฬา)

2537 สถานีวิทยุมก. บริษัทวิทยุดี จำกัด รับจ้างผลิตข่าวต้นชั่วโมง

2538
2539

ปิจจุบัน

เอเอ็ม 1107  KHz รายการข่าว

หมายเหตุ : * หมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงที่วิทยุเนชั่นเลิกดำเนินการแล้ว 
ที่มา : จากเอกสาร และ Memorandum ภายในบริษัท

ทั้งน ี้ จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หลังจากเครือเนซั่นเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
ประเภทวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2 5 35  ใน?)วงเวลา 6 ปี วิทยุเนชั่นมีความสัมพันธ์ในเชิง 
ธุรกิจกับสถานีวิทยุกระจายเสียงต่าง  ๆ จำนวน 7 สถานี ยกเลิกการดำเนินการแล้ว 3 สถานี 
คือ
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1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประซาสัมพันธ์ เอฟเอึม 97 .0  
เมกะเฮิรตซ์ การดำเนินธุรกิจทางคลื่นเอฟเอ็ม 97 .0  แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกในระหว่างป ี
พ.ศ. 2 5 35  -  2 5 39  ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทสตูดิโอ 107 ช่วงที่ 2 ในปี 2 5 4 0  ร่วม 
กับบริษัททรินิตี้ เรดิโอ อึ่งเป็นการรับจ้างผลิตข่าวต้นชั่วโมง และรายการวิเคราะห์ข่าว โดยม ี
เงื่อนไซว่า ทีมงานตลาดซองทั้งสองฝ่ายร่วมหาโมษณาเซ้ารายการ แบ่งผลประโยซน์ในอัตรา 
ส่วน 50  : 50

2. สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน (รด.) เอฟเอ็ม สังกัดกองทัพบก เอฟเอ็ม
96 .0  เมกะเฮิรตซ์ การดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุแห่งนี้ วิทยุเนชั่นร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทที 
เค เอ็นเทอไพรส์ ใซ์รูปแบบการเช่าซื่อช่วงเวลา ทำให์วิทยุเนชัน่สามารถบริหารคลื่นได้เต็มที่ มี 
รายการทางด้านข่าวสาร และสาระหลายรายการ เนื่องจากวิทยุเนชั่นได้เวลาออกอากาศเกือบ 
ทั้งคลื่น ทีมงานโฆษณาซองทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาโฆษณา แบ่งรายได้จากโฆษณาไนอัตราส่วน 
50  : 50

3. สถานีวิทยุพล. 1 รักษาพระองค์ สังกัดกองทัพบก เอฟเอ็ม 90 .0  เมกะเฮิร์ตซ์ การ 
ดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุแห่งนี้ วิทยุเนชั่นร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทเอ็ม เรดิโอ เนิตเวิร์ค 
จำกัด ไซ้รูปแบบการจ้างผลิตเฉพาะข่าวกีฬาเป็นเวลา 5 นาที หลังจากการรายงานข่าวแปซิฟิค

สำหรับสถาน ีว ิทย ุกระจายเส ียงท ี่ว ิทย ุเนช ั่นย ังคงดำเน ินการร ่วมก ับบร ิษ ัทท ี่ได ้ร ับ  
สัมปทานเวลาออกอากาศในปัจจุบันมี 3 คลื่นความถี่ ดำเนินการโดยตรงกับเจ้าซองสถานี 1 
สถานี คือ

1. สถานีว ิทย ุสถาบันเทคโนโลยีราซมงคล วิทยาเซตเทเวศร์ สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เอฟเอ็ม 89 .5  เมกะเฮิร์ตซ์ การร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีแห่งนี้ วิทยุเนชั่พ,'ร่วมมือ 
กับบริษัทเคซีเอส แอคเวอร์ไทอึ่ง จำกัด ไซ้รูปแบบรับจ้างผลิตรายการข่าวต้นชั่วโมง และราย 
การ “ พูดจาประสาข่าว”  วันละ 2 .30  ชั่วโมง ทีมงานโฆษณาซองทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาโฆษณา 
แบ่งรายได้จากโฆษณาในอัตราส่วน 60  : 4 0  (วิทยุเนชั่นได้ 60  % บริษัทเคซีเอส แอตเวอร ์
ไทอึ่งได้ 4 0% )

2 . สถานีว ิทย ุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กลาโหมเอฟเอ็ม 90 .5  เมกะเฮิร์ตซ์ การร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีแห่งนี้ วิทยุเนชั่นร่วมมือกับ 
บริษัทสมาร์ท บอมบ์ จำกัด มืรูปแบบความสัมพันธ์เซิงธุรกิจ คือ การรับจ้างผลิตข่าวต้นชั่วโมง 
และรายการ “ พูดจาประสาข่าว”  วันละ 4  ชั่วโมง รวมทั้งมืรายการข่าวสารอื่นๆ อีกหลายราย 
การ ทีมงานโฆษณาซองทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาโฆษณา แบ่งรายได้จากโฆษณาในอัตราส่วน 50 :
50
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3. สถานีวิทยุมก. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอเอ็ม 1107 เมกะเฮิร์ตช์ 
การร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีนห่งนี้ วิทยุเนลันไต้ร่วมมือกับบริษัทวิทยุดี จำกัด มืรูปแบบศวาม 
สัมพันธ์ในเสิงธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 สิวง คือ ในสิวงระหว่างปี พ.ศ. 2537 -  2538 วิทยุเนยั่น 
รับจ ้างผล ิตส ิาวต ้นย ั่วโมง และรายการ “ สายตรงจากห้องส ิาว” ท ี่เย ั่อมกับคลื่น 97 .0  
เมกะเอิร ์ตช้ ส ่วนการดำเนินธุรกิจร่วมกันในสิวงที่ 2 ในปี 2539 ถึงปีจจุบัน ทีมงานโฆษณา?)อง 
ทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาโฆษณา แบ่งรายไต้จากการโฆษณาในอัตราส่วน 50 ะ 50

4. สถานีวิทยุจุฬาฯ สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอฟเอีม 101.5 เมกะเสิร์ตช์ การ 
ร่วมดำเนินธุรกิจทางสถานีแห่งนี้ วิทยุเนยั่นไต้ร่วมมือโดยตรงกับเจ้า?)องสถานี คือ สถานีวิทยุ 
จุฬา ไม่ไต้ผ่านบริษัทที่ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ เหมือนกับสถานีวิทยุคลื่นอื่น  ๆ วิทยุ 
เนยั่นรับจ้างผลิตสิาวต้นยั่วโมงเฉพาะข่าวกีฬาเท่านั้น ใลัรูปแบบรับจ้างผลิต ทีมงานโฆษณาวิทยุ 
เนยั่นหาโฆษณาเลัาข่าวต้นยั่วโมง และรายการจุดประกายเอ็นทรานลั

กล่าวโดยสรุป รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ?)องวิทยุเนยั่นกับเจ้า?)องสถานีและบริษัท 
ที่ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศในระบบการสัมปทานคลื่นวิทยุในปิจจุบันนี้ แบ่งออกไต้เป็น 2 
รูปแบบ คือ

1. การรับจ้างผลิตข่าวต้นยั่วโมง และรายการข่าว
2. การเข่ายั่อสิวงเวลาจัดรายการข่าว

การรับจ้างผลิตข่าวต้นยั่วโมง?)องวิทยุเนยั่นเกิดยั่นตั้งแต่เครือเนยั่นเช้าร่วมดำเนินธุรกิจ 
ทางลื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกกับบริษัทสตูดิโอ 1 07 โดยทั้งสองฝ่าย 
ต่างมืทีมงานฝ่ายการตลาด เพี่อหาโฆษณาเช้าข่าวต้นยั่วโมง และรายการข่าว เมื่อโต้โฆษณามา 
แล้ว จะแบ่งผลประโย?)น์ร่วมกันในอัตราส่วน 50 : 50

เมื่อวิทยุเนยั่นประสบความเร็จในการจัดรายการประเภทข่าวสาร และสาระ ทางสถานี 
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97 .0  แล้ว ตูเหมือนว่า เป็นความส์าเรีจทางต้านธุรกิจทางลื่อ 
ประเภทน ี้ด ้วย ว ิทย ุเนย ั่นจ ึงชยายงานเพ ิ่มมากย ั่น  ต้วยการเข่ายั่อสิวงเวลาทางสถานีวิทยุ 
กรมการรักษาดินแดน (รด .) สังกัดกองทัพบก เอฟเอ็ม 96.0 เมกะเอิร ์ตช์ ผ่านทางบริษัททีเค 
เอ็นเทอไพรส์ จำกัด บริษ ัทที่ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้ พร้อมกับตั้ง 
เปิาหมายว่า จะจัดตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ไห้เป็นสถานีวิทยุข่าวสาร 24 ยั่วโมง ในโครงการเนยั่น 
เรดิโอ น ิวสั เน็ตเวิร์ค เนื่องจากเป็นสถานีที่ม ืเครือข่ายครอบคลุมพนที่ทั้ง 4 ภาคทั้วประเทศ 
จำนวน 23 สถานี
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ผู้บริหารชองเครือเนชั่นมั่นใจว่า สถานีวิทยุข่าวสาร 24 ชั่วโมงที่สามารถเผยนพร่ข่าว 
สารได ้ท ั่วประเทศพร้อมกัน น ่าจะประสบศวามสำเร็จทางด้านธุรก ิจเหมือนกับที่เคยประสบ 
ความสำเร็จมานล้วทางสถานีวิทยุกรมประ?)าสัมพันธ์ เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮิรตซ์

อย่างไรก็ตาม หากมองถึงความสำเร็จ?เองวิทยุเนชั่นทางสถานีวิทยุกรมประ?ทสัมพันธ์ 
แล้ว เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือ ประชา?เนในกรุงเทพมหานครใน?)ณะนั้นต้องการซ์อมูลข่าว 
สารที่ถ ูกต้อง ไม ่ปิดเบ ือน ประกอบกับเป็นความแปลกใหม่ที่ว ิทยุเนชั่นกล้านำเสนอข่าวสาร 
อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้งในชณะ 
นั้น สถานีวิทยุส่วนใหญ่ยังไม,กล้าดำเนินรายการในลักษณะด้งกล่าว

แต่หากมองถึงการเป็นเจ้าชองสถานีระหว่างสถานีกรมประชาสัมพันธ์เอฟเอ็ม 97.0  
เมกะเฮิรตซ์ กับสถานีวิทยุรด. เอฟเอ็ม 96 .0  เมกะเฮิร์ตซ์ จะพบว่า มีความแตกต่างกัน สถานี 
วิทยุเอฟเอีม 97 .0  เมกะเฮิรตซ์ อยู่ในสังกัดชองกรมประชาสัมพันธ์ แต่สถานีวิทยุรด. อยู่ใน 
สังกัดชองกองทัพบก ด้งนั้น ในสภาพการเมีองปี พ.ศ. 2535  - 2537  อาจกล่าวได้ว่า เป็นช่วง 
ท่ีสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่ราบร่ืนมากนัก หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเม่ือเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2535  เม่ือวิทยุเนช่ันกล้าวิพากษ์วิจารณ์บทบาทชองทหารทางสถานีวิทยุท่ี 
ทหารเบนเจ้าชอง ย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจกับ “ เจ้าชองบ้าน” อย่างแน่นอน ประกอบกับใน 
ช่วง “ คืนท่ีเกิดเหตุ” นั้น เป็นวันครบรอบ 2 ปีชองเหตุการณ์นองเลือดท่ีถนนราชดำเนิน ช่ึง 
ทหารก็ยังคงถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบธรรมในการใช้กำลังเช้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุม 
ประห้วง เม่ือการประนีประนอมไม่สามารถเกิดข้ึนได้ จึงล่งผลให้วิทยุเนช่ันต้องยกเลิกการ 
ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุแห่งน่ึไนท่ีสุด

จากบทเรียนในชณะนั้น ผู้บริหารเครือเนชั่นเคยบอกกล่าวกับบรรณาธิการบริหารวิทยุ 
เนชั่นในชณะนั้นว่า ให ้พน ักงานในส ่วนกองบรรณ าธิการว ิทย ุเตร ียมต ัวไว ้ หากต้องยุบกอง 
บรรณาธิการวิทยุ อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนครั้งสำคัญในครั้งนั้น กล่าวได้ว่า ผู้บริหารเครือ 
เนชั่น เลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรูปแบบชองการรับจ้างผลิตข่าวด้นชั่วโมง และราย 
การข่าว แทนที่จะเช่าช่วงเวลาจัดรายการ

แม ้เคร ือเนช ั่น เคยเช ้าร ่วมในการส ัมปทานสถาน ีว ิทย ุในเคร ือองค ์การส ื่อสารมวลชน 
หรืออ.ส.ม.ท. เมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อจะได้เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานเวลาออกอากาศโดยตรง 
จากเจ้าชองสถานี ด้วยความคาดหมายที่ว่า การดำเนินธุรกิจในลักษณะด้งกล่าว จะทำให้มีเสรี 
ภาพในการรายงานข่าวมากกว่าในรูปแบบชองการร่วมดำเน ินธุรก ิจก ับบริษ ัทท ี่ได ้ร ับส ัมปทาน 
เวลาออกอากาศ แต่เมื่อไม่ประสบความสำเร็จ วิทยุเนชั่นก็ไม่เช้าร่วมในการประมูลคลื่นความถี่ 
วิทยุอีกเลย เนื่องจาก “ ความเสี่ยงทางธุรกิจ” และย่อมไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องลงทุน หลังจาก 
ที่ได้รับ “ บทเรียน” จากสถานีวิทยุรด.ที่ต้องถูกยกเลิกสัญญาแบบไม่ทันตั้งตัว
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กรททนท.ารพลิดรายการริเjm ะห์ฃ่าววิทยุเน'ยน 

ในกระบวนการผลิตข่าววิทยุเนขั้น เราอาจจะแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่

1. ช่วงผลิตสคริปต์รายการ
2. ช่วงนำเสนอรายการ

การผลติสคริปตร์ายการริเคราะหย์า่ววิทยเุนชัน่

Jeremy Tunstall (1 9 8 5 ) กล่าวถึงกระบวนการผลิตข่าว ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใขั 
ก ับกระบวนการผลิตสคริปต ์รายการวิเคราะห ์ข ่าวของวิทย ุเนขั้นได ้ว ่า เริ่มจากขั้นตอนในการ 
เตรียมการผลิตตั้งแต่การวางแผน(Planning) การรวบรวม (Gathering) การคัดเสือกข่าว
(Selection) และการนำเสนอ (Presentation) ฝ่ายผลิตสคริปต์รายการของวิทยุเนขั้น ซึ่งมีทีม 
งานจำนวน 3 คน มีหน้าที่หฒัาในการผลิตสคริปต์รายการให้กับรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนขั้น 
จำนวน 3 รายการหลัก คือ รายการ “ เก็บตกจากเนขั้น”  ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 
(วพท.) เอฟเอั๊ม 90.5 เมกะเฮิร ์ตข์ รายการ “ พูดจาประสาข่าว” ทางสถานีวิทยุสถาบัน 
เทคโนโลยีราซมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตช์ และรายการ “ สายตรงจาก 
เนขั้น” ทางสถานีวิทยุมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอเอ็ม 1107 กิโลเฮิร์ตข์

ฝ่ายผลิตสคริปต์รายการแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ คือ กะเช้ากับกะเย็น กะเช้ามี 
หน้าที่ผลิตสคริปต์รายการให้กับรายการวิเคราะห์ข่าวในช่วงเย็น กะเย็นมีหน้าที่ผลิตสคริปต์ราย 
การให้กับรายการวิเคราะห์ข่าวในช่วงเช้า

“ เน่ืองจากแต่ละคล่ืนมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น คล่ืน 89.5 (สถานีวิทยุสถาบัน 
เทคโนโลยีราชมงคง) เป็นคล่ืนการศึกษา - สังคม แต่ในทางปฏิบัติจริง  ๆ ในส่วนท่ีวิทยุเนข้ัน 
เข้าไปทำเป็นแนวนโยบายของเนข้ันเองเป็นหลัก วิทยุเนข้ันมีอิสระในการดำเนินรายการเต็มท่ี 
รวมไปถึง 90.5 (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร) ก็เหมีอนกัน แต่ในทางปฏิบัตินโยบายของ 
วิทยุเนข้ันเอง อาจมีการพูดคุยกันบ้างในส่วนของฝ่ายผลิต ฝ่ายดำเนินรายการก็จะคุยกันว่า จะ 
เชิญแขกคนน้ี จะกระทบอะไรมากไปไหม บุคคลท่ีเราเชิญมามีบุมมองมีวิสัยทัศน์ เก่ียวกับเร่ือง 
น้ัน  ๆ รุนแรงมากน้อยแคโหน มีบางคนเหมือนกันท่ีพูตแรงเกินไป ก็จะไม่เชิญ อาจจะเกิดจาก 
ประสบการณ์ในคล่ืน 96.0 ท่ีระวังตัวมากท่ีสุดคือ คล่ืน 90.5 แต่เป็นการระวังตัวมากข้ึนชอง 
เราเอง”  (อัจฉรา มาภา,สัมภาษณ์, 1 7 กันยายน 2540)

“ ผู้บริหารวิทยุเนขั้น โดยเฉพาะคุณสุทธิขัย หยุ่นให้ดึงคนฟังเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคลื่น 
เพี่อความขัดเจนของกลุ่มเป็าหมาย” (สมถวิล เทพสวัสดี้,สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2 5 4 0 )
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ทั้งน ี้ แมัวิทยุเนชั้นจะรับจ้างผลิตรายการวิเคราะห์ข่าวให้กับสถานีต่าง  ๆ จำนวน 3 
รายการ แต่ทีมงานฝ่ายผลิตรายการมีเพียงทีมเดียวเท่านั้น จึงทำให้การผลิตสคริปต์รายการ 
ผลิตออกมาได้เพียงชุดเดียว สคริปต์ด้งกล่าวจัดเตรียมสำหรับผู้ดำเนินรายการแต่ละคลื่น ชื่งชึ้น 
อยู่กับวิจารณญาณชองผู้ดำเนินรายการว่า ในแต่ละวัน จะนำเสนอข่าวใดเป็นช่าวแรก หรือเป ็น 
ข่าวหลัก จะนำเสนอข่าวแรกเหมือนหรือแตกต่างจากในสคริปต์ก็ได้

ในชั้นตอนชองการวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ผลิตสคริปต์รายการจะเริ่มตรวจสอบข่าว 
ว่า หนังสีอพิมพ์แต่ละฉบับ และโทรทัศน์แต่ละช่องนำเสนอข่าวประเภทใดเป็นข่าวหลัก และข่าว 
ที่รองลงมา รวมทั้งการพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ หรือหัวหน้าฝ่ายข่าว นอกจากการวางแผน 
เพื่อผลิตสคริปต์รายการแล้ว เจ้าหน้าที่ผลิตสคริปต์รายการ และผู้ดำเนินรายจะต้องวางแผนใน 
การติดต่อสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เกี่ยวช้องกับข่าวหลักในแต่ละวัน ชื่งถือเป็นกระบวนการในการ 
คัดเสือกแหล่งข่าว หรือบุคคลสำคัญที่จะสัมภาษณ์ในรายการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำงานชองฝ่ายผลิตดำเนินไปในลักษณะงานประจำวันต่อ 
วัน (Routine) และเป็นรายการสด บางครั้งอาจเกิดปีญหาไม่สามารถติดต่อแหล่งข่าว หรือ 
บุคคลสำคัญในข่าวหลักเช้ามาสัมภาษณ์ในรายการในแต่ละวันได้ ฝ่ายรายการก็จะเสือกแหล่ง 
ชาวในระดับรองลงไป หากไม่สามารถหาแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุตได้ หรือระดับรองลงมาได้ สุทธิ 
ชัย หยุ่น จะติดต่อทางโทรศัพท์มายังฝ่ายรายการให้เชื่อมสัญญาออกอากาศพร้อมกับรายการ 
“ สายตรงไอทีวี”  ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

“ คุณสุทธิชัยมักจะโทรศัพท์มาถามว่า ว ันน ี้ นัดใครสัมภาษณ์ จะเน้นเรื่องแหล่งข่าวมาก 
ให้เอาคนที่อยู่ในข่าวมาสัมภาษณ์ เพราะจะพูดได้ดีที่สุด เพราะมันสื่อโดยตรง คนถามก็ถาม 
ตรง ๆ คุณสุทธิชัย จะไม่เน้นเนี้อหาข่าว แต่จะเน้นแหล่งข่าว เพราะอาจจะได้อะไรเด็ด ๆ จาก 
แหล่งข่าวเพิ่มอีก อาจจะหลุดอะไรมาอีกก็ได้. . (สมถวิล เทพสวัสดี้,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

นี้คือ ชั้นเตรียมการผลิตสคริปต์รายการวิเคราะห์ข่าวชองวิทยุเนชั้นที่จะต้องติดต่อแหล่ง 
ข่าวที่สำคัญเพื่อการสัมภาษณ์ในรายการให้ได้ ชื่ง สุทธิชัย หยุ่น ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจ 
สอบดูว่า ในแต่ละวันฝ่ายรายการนัดใครสัมภาษณ์ได้บ้าง การสัมภาษณ์ชองผู้ดำเนินรายการ 
เป็นอย่างไร ท ั้งน ี้ หากไม่สามารถตามแหล่งข่าวที่สำคัญเช้าในรายการวิเคราะห์ข่าวได้ วิทยุ 
เนชั้นจะใช้รูปแบบการเชื่อมสัญญาณกับสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ที่เนชั้นมีหุ้นส่วนในการผลิตข่าวให้ 
กับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เพื่อถ่ายทอดรายการ “ สายตรงจากไอทีวี” พร้อม  ๆ กัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแข่งชันด้านความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข่าวด้นชั้วโมง หรือรายการ 
วิเคราะห์ข่าวเป็นปิจจ้ยสำคัญชองสื่อวิทยุ ทำให้สถานีวิทยุด้านข่าวสาร และสาระที่อยู่ไม่ตํ่ากว่า 
6 สถานีต่างก็ต้องแย่งสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่มีความสำคัญที่สุดในวันนั้น ดังนั้น ในบางครั้งวิทยุ 
เนชั้นจะใช้วิธ ีการนัดสัมภาษณ์แหล่งข่าวก่อนจะเช้าล่รายการจริง โดยเฉพาะรายการวิเคราะห์
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ธ่าวในช่วงเช้า อาจจะใช่วิธีการอัดเทปสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าในเวลาประมาณ 07 .00 น. นละใน 
เวลา 08.00 น. ก็จะน้าเทปสัมภาษณ์ดังกล่าวมาออกอากาศพร้อม  ๆ กันทั้งรายการ “ เก็บตก 
จากเนศั่น” และรายการ “ พูดจาประสาช่าว”  ชึ่งอาจจะเรียกได้ว่า เป็นการเปีดเทปสัมภาษณ์ 
รวมการเฉพาะกิจของวิทยุเนชั่น

นอกจากนี้ เนื่องจากฟ้ายรายการต้องติดต่อสัมภาษณ์นักการเมืองบ่อยครั้งมาก ทำให้ผู้ 
ดำเนินรายการ และเจ้าหน้าทีฝ ่ายรายการสามารถสร้างความสัมพันธ์ก ับแหล่งข่าวประเภทนี้ 
จนบางครั้งวิทยุเนช้นเคยมีแหล่งข่าวตายตัวที่สามารถติดต่อเช้ารายการได้อย่างรวดเร็ว เช่น
นายแพทย์เปรมศักดี้ เพียยุระ โฆษกพรรคความหวังใหม่, นายอภิลิทธี้ เวชชาชีวะ สส.พรรค 
ประชารปิตย์

“ ผู้ดำเนินรายการบางคน อย่างเช่น สรยุทธ (ส ุท ัศนะจินดา) สามารถติดต่อกับอภิสิทธิ้ 
เวชชาสิวะได้อย่างรวดเร็ว และจะให้สัมภาษณ์กับสรยุทธ เท่านั้น ถ้าเป็นผู้ดำเนินรายการคนอื่น 
ก ็จะไม ่ให ้ส ัมภาษณ ์.. . ” (สมถวิล เทพสวัสดี้, สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)

“ สำหรับแหล่งข่าวที่แน่นอนตายตัวมืบ้างส่วนหนึ่ง แต่พยายามจะให้เป็นกลาง ความ 
เป็นมาตร1ฐานของวิทยุเนชั่นว่า แขก?)องเราแต่ละคนที่เสิญมา นั้นคือ เราเลือกสรรแล้ว เราคัด 
เลือกแล้ว ไห้เขารู้ล ืกว่า เขามีเกียรติในการที่จะมาร่วมรายการกับเรา เวลาที่เราโทรนัดแหล่ง 
ข่าว เราไม่ใช่เชลล์แมน ที่จะไปชายของ ที่จะต้องอ้อนวอนว่า เขาจะต้องมาร่วมรายการกับเรา 
ถึงแม้ว่าเราจะมืคู่แข่งอีกหลายคลื่น เวลาเกิดข่าวขึ้นมา 3 - 4  คลื่นก็ต้องการบุคคลในข่าวเช่น 
เดียวกัน เราไม่ได้ติดต่อแบบเชลล์ชายชองที่ต้องเอาใจ แต่จะพูดถึงเหตุผลที่เราต้องทำหน้าที่สื่อ 
มวลชน เหตุผลที่เขาเป ็นของประชาชน หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวช้องกับความสะดวกสบาย 
หรือความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นหลัก จะกระตุ้นตรงนี้ไห้เช้าร่วมรายการ แต่ถ้ารู้จักกันมา 
ก่อนจะพูดได้ง่ายขึ้น” (ยุทธนา กระบวนแสง, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2 5 4 0 )

ท ั้งน ี้ อาจกล่าวได้ว่า หากผู้ดำเนินรายการวิทยุเนชั่นใช่วิธีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวประจำ 
บ ่อยครั้ง จะส่งผลกระทบต่อความไม่หลากหลายในการนำเสนอรายการข่าว เนื่องจากจะเกิด 
ความไม ่สมด ุลย ์ในเน ี้อหาข ่าว จนอาจจะกลายเป็นความไม่เป ็นกลางในมิต ิของเวลาในการ 
สัมภาษณ์ได้ แต่เนื่องจากการทำงานของฝ่ายรายการที่ต ้องดำเนินการในรูปแบบวันต่อวัน และ 
เป ็นรายการสด จึงมิความจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายผลิตสคริปต์รายการจะต้องหาแหล่งข่าว หรือ 
บุคคลสำคัญเช้าสัมภาษณ์ในรายการให้ได้ ตังนั้น แหล่งข่าวประจำจึงเป็นทางออกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดี จากการสังเกตของผู้วิจัยเกี่ยวกับการติดต่อแหล่งข่าวของวิทยุเนช้นเพื่อการ 
สัมภาษณ์ในรายการ พบว่า ฝ่ายรายการสามารถติดต่อแหล่งข่าว หรือบุคคลสำคัญไดํไม่ยากจน 
เกินไปนัก ชึ่งสะท้อนให้ถึงภาพความเป็นเนชั่นในความโดดเด่นของการน้าเสนอข่าวสาร ทำให้ 
การติดต่อแหล่งข่าวกระทำได้ค่อนช้างง่าย
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“ เพราะความเป็นเนชั่น และความเป็นสุทธิขัยคู่ก ัน คุณสุทธิขัยจัดมานานแล้ว แม้เตี้ยว 
น ี้ไม ่ได ้จ ัดรายการ แต่เวลาพูดถึงเนชั่น ตามแขกสัมภาษณ์ก็จะได้ค่อนข้างง่าย เป็นโขดดีของคน 
ที่เข้ามาทำที่หลังที่ไม่ต้องตามง้อ. . . “  (กนก รัตน์วงสยุล,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

แผนภาพท ี่ 6 „ แสดงผู้ทมีส่วนในการทาหนดสคริปต์รายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนขั่น

ประเภทของแหล่งข้อมูลวิทยุเนช่ัน

จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย พบว่า วิทยุเน«นมีแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก 2 ประเภท
ได้แก่

ใ. ข้อมูลข่าวสารภายในเครือเนขั่น 
2. ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งภายนอก

เราสามารถแบ่งข้อมูลภายในเครือเนซั่นได้ด ้งน ี้

1. ส์านักข่าวเนซั่น หรือ NNA (Nation News Agency)

สำนักข่าวเนชั่นนับเป็นแหล่งข้อมูลส์าคัญของเครือเนขั่น รวมทั้งกองบรรณาธิการวิทยุ 
เนขั่น ที่'ไม่มีผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการโดยเฉพาะ สำนักข่าวเนขั่นเป็นหน่วยงานที่ฎกจัด
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ตั้งข ึ้นมาใหม่ หล ังจากที่เครือเนช ั่นประสบความสำเร็จในการดำเน ินธ ุรก ิจทางต ้านสิ่งพ ิมพ ์ 
ด้วยเป้าหมายที่ต้องการขยายธุรกิจข้ามสื่อ เมื่อปี พ.ศ. 2539  มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงาน 
กลาง และเป็นฐานข้อมูลให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ 
โทรท ัศน ์ รวมทั้งการรองรับการขยายตัวธุรกิจสื่อต้านอื่น  ๆ ต่อใปในอนาคต

การจัดเก ็บข้อม ูลข่าวสารของสำนักข่าวเนช ั่น ใช ้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และ 
ระบบคอมพิวเตอร์เครือ?รายภายในองค์กร หรือ LAN ส่งใปยังกองบรรณาธิการต่าง  ๆ ใน?รวง 
เวลาเดียวกัน ทำให้กองบรรณาธิการแต่ละฝ่ายตรวจสามารถสอบ?ราวในแต่ละวันไต้ ท ี่สำคัญจะ 
ทำให้กองบรรณาธิการแต่ละส่วนไม่ “ ตก?ราว” และเป็นการลดตันทุนการผลิต หลังจากที่(ครือ 
เนขั่นขยายงานเพิ่มมากขึ้น มีกองบรรณาธิการ?ราวเพิ่มขึ้น

“ การมีสำนัก?ราวเนชั่นขึ้นมา มัน?รวยทำให้กองบรรณาธิการสื่งพิมพ์ลดความกังวลใน 
เรื่องของ?ราวประจำวันที่ต้องเอานัก?ราวให้คัฟเวอร์ทุก  ๆ beat มันไม่มีความจำเป็น (หนังสิอ 
พิมพ์) กรุงเทพธุรกิจกับเนซั่นจะเสนอ?ราวในเซิงลึกมากขึ้น . . . แต่สื่อวิทยุเป็นการรายงาน?ราวที่ 
เกิดขึ้นประจำวันมากกว่า . . . ถ้าเราไม่มีกลไกของสำนักข่าวเนขั่นขึ้นมา เราจะปรับตัวลำบาก 
มาก สิ่งพิมพ์แข่งกับวิทยุสำบากมาก เพราะว่า จะต้องมีนักข่าวตลอด รวมทั้งกังวลว่า จะตกข่าว 
น ี้ ข่าวโน้น แต่การที่มีสำนักข่าวเนขั่นที่เป็นคล้าย  ๆ การพูลข่าว หรือตะกร้าข่าว ช่วยทำให้สื่อใน 
เครือเนขั่นไต้ใช้'ประโยขน์จากข่าวแล้วเอาไปปรุงแต่ง เพ ื่อให ้เหมาะสมก ับส ื่อของต ัวเอง...ม ัน  
เป็นการเสริมซึ่งก ันและกัน” (อต ิค ักด ิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ท้ังน้ี สำนักข่าวเนช่ันอาจจะช่วยเสริมข่าวประจำวัน หรือข่าวสถานการณ์ให้กับส่ือส่ิง 
พิมพ์ของเครือเนช่ันไต้เป็นอย่างดี แต่จะขัดแย้งอย่างรุนแรงกับธรรมชาติของส่ือวิทยุท่ีต้องการ 
ความรวดเร็วในการรายงาน จากการท่ีผู้วิจัยเร่ิมทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการวิทยุเนช่ันใน 
“ ยุคบุกเบิก” คีอ ช่วงท่ีวิทยุเนช่ันเร่ิมดำเนินธุรกิจคร้ังแรกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮิร์ตช์ เม่ือปี พ.ศ. 2535 จะสังเกตไต้ว่า 
กองบรรณาธิการวิทยุเนช่ันในขณะน้ัน จะมีผู้สอข่าวประจำของกองบรรณาธิการวิทยุเอง ซ่ึงจะ 
ประจำการณ์อยู่ตามสถานท่ีราชการ และแหล่งข่าวสำคัญต่าง  ๆ ทำให้การรายงานข่าวส้ันต้น 
ช่ัวโมงเป็นไปด้วยความสต ใหม่ และรวดเร็ว ส่วนการรายงานข่าวเข้ารายการวิเคราะห์ข่าวก็ 
ดำเนินไปด้วยความราบร่ืน แต่เม่ือมีการจัดต้ังสำนักข่าวเนช่ัน ส่งผลให้การรายงานข่าวต้นช่ัว 
โมงชองวิทยุเนช่ันลดความรวดเร็วลง ในขณะท่ีฝ่ายรายการ ซ่ึงใช้ข้อมูลจากสำนักข่าวเนช่ันเป็น 
หลัก ก็ไต้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะผู้ส่ือข่าวของสำนักข่าวเนช่ันจะข้ึนตรงต่อสำนักข่าว 
เนช่ัน ไม1ไดํข้ึนตรงต่อกองบรรณาธิการวิทยุเนช่ันเหมือนเม่ือก่อน นอกจากน้ี ผู้ส่ือข่าวของสำนัก 
งานเนช่ันจะต้อง “ รายงานเสียง” เข้ามายังกองบรรณาธิการวิทยุ และจะต้องเก็บรายละเอียด 
ของข่าวท้ังหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงบางคร้ังจะเกิดป้ญหาใน 
การรายงานข่าวเข้ารายการไต้
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“ การทำงานในขณะน้ี ท่าวโม่ค่อยทัน ท่าวช้1 เน่ืองจากผู้ส่ือ?iาวส่งข่าวช้า เพราะสำนัก 
ข่าวเนช่ันเป็นระบบสำนักข่าวรวม นัาข่าวต้องส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์ วิทยุ เม่ือส่ง'ให้วิทยุต้องส่ง 
ข่าวเบรกเป็นประเดินส้ัน  ๆ แล้วต้องรายงานเสียง ส่วนรายละเอียดได้รู้ตอนเยีน เม่ือนักข่าวส่ง 
ให้หนังสือพิมพ์ ทำให้ข่าวช้า นกํปีญหาโดยการให้นักข่าวรายงานรายละเอียดเร่ืองราวท้ังหมดใน 
ช่วงจัดรายการช่วงเย็น แต่บางทีอยากได้แหล่งข่าวท่ีเก่ียวช้องกับข่าวน้ันมาสัมภาษณ์เอง 
บางท่ีนักข่าวรายงานต้ัง 10 นาที เสียเวลา แต่ถ้าแหล่งข่าวเช้ามาก็สามารถพูดคุยได้ชัดเจน«น,, 
(ลมถวิล เทพสวัสค้ี,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

การก่อกำเนิดของสำนักข่าวเนศั่น ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นฐานข้อมูลกลางของ 
เครือเนช ั่น  และเป็นกลไกหนึ่งในการผลิตข่าวป้อนสื่อในเครือเนชั่นทั้งหมด เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
อย่างยิ่งในระบบโครงสร้างที่ม ีการปรับเปลี่ยนให้ “ ภาคธุรก ิจเอกชน” ผลิตรายการข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในมิติของผู้บริหารบริษัทธุรกิจเอกชนแล้ว อุดมคติชององค์ 
กร (Organization Ideology) มิเป้าหมายเพี่อการแสวงหากำไร และการบริการข่าวสาร
ประกอบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในยุคปีจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า กลไกดังกล่าวสามารถที่จะ 
ลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เพราะผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะต้องเช้าสู่ระบบสำนักข่าวเนช้น ทำ 
ให้สามารถลดจำนวนผู้สื่อข่าวลงได้ แต่จะเกิดความขัดแย้งในแง่»องอุดมคติของความเป็นมีอ
อาชีพ (Professional Ideology) ของผู้ท ี่อย่ในระดับปฏิบัติงานที่ต ้องการสร้างงานที่สร้างสรรค์ 
และการนำเสนอข่าวที่รวดเรีวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า การใช้ระบบการพูลข่าว ทำให้เครือเนช่ันสามารถลดต้นทุนการ 
จ้างนักข่าวประจำกองบรรณาธิการต่าง  ๆ ลงได้ ทำให้ช่วยประหยัดรายจ่ายท่ีข้ึาช้อนกันลงได้ 
แต่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานชองกองบรรณาธิการท่ีไม่มีผู้ส่ือข่าวประจำ อย่างกอง 
บรรณาธิการวิทยุท้ังในส่วนชองฝ่ายข่าว และฝ่ายรายการ ข้ึงจะส่งผลต่อความรวดเร็ว และประ 
สีทธิภาพในการรายงานข่าวทางส่ือวิทยุอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้

2 . กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะ เนช้น และกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

เม่ือมีการจัดต้ังสำนักข่าวเนช้นข้ึนมาแล้ว ฝ่ายผลิตสคริปต์รายการวิเคราะห์ข่าว 
ใช้ข้อมูลจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เตอะ เนช่ัน และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจน้อยสง 
เน่ืองจากข้อมูลจะไม่แตกต่างจากข้อมูลท่ีได้จากสำนักข่าวเนช่ัน แต่ยังคงมีข้อมูลบางส่วนท่ีฝ่าย 
รายการยังคงต้องใช่ในช่วงของการจัดรายการ เช่น ในกรณีท่ีผู้ส่ือข่าวชองหนังสือพิมพ์เดอะ 
เนชน หรือกรุงเทพธุรกิจเดินทางไปทำข่าวในต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการจะเชีญผู้ส่ือข่าว 
ดังกล่าวมาสัมภาษณ์ในรายการด้วย ข้ึงถีอเป็นการนำเสนอข่าวสารท่ีได้มาให้ครบทุกส่ือ ท้ังส่ือ 
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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3. Wire Service

เครือเนชั่นบอกรับเป็นสมาชิก Wire Service ได้'แก่ สำนักข่าวรอยเตอร์, สำนักข่าว 
เอพี, สำนักข่าวยูพี,ไอ ของสหรัฐ สำนักข่าวเอเอฟพีของฝรั่งเศส และสำนักข่าวเกียวโด ชองญี่ใ)น 
โดยผ ่านระบบคอมพ ิวเตอร์ ATEX ชื้งว ิทยุเนชั่นสามารถนำมาใช้ใด ้ในส่วนชองฝ่ายข่าวต่าง 
ประเทศ โดยฝ่ายข่าวต่างประเทศจะนำข่าว และบทวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศมาแปลจากภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาไทย สำหรับออกอากาศในข่วงข่าวสั้นต้นชั่วโมง และนำไปรายงานในข่วงข่าว 
ต่างประเทศชองรายการวิเคราะห์ข่าวด้วย

ดังนั้น ผ่ายข่าวต่างประเทศวิทยุเนชั่นจึงทำหน้าที่คาบเกี่ยวระหว่างฝ่ายข่าวกับผ่าย 
รายการ เนื่องจากต้องแปลข่าวต่างประเทศนำมารายงานในช่วงข่าวสั้นต้นชั่วโมง รวมทั้งการ 
ผลิตสคริปต์รายการช่วงข่าวต่างประเทศ เพื่อนำไปรายงานหรือให้ผู้ด ้าเนินรายการนำไปใช้ใน 
การจัดรายการด้วย

4. ห้องสมุดภายในบริษัท

เครือเนชั่นเริ่มเช้าสู่ธ ุรกิจสื่อจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ พัฒนาการอันยาวนานกว่า 26 ปี 
ทำให้เครือเนชั่นมีฐานช้อมูลประเภทข่าวสารจำนวนมหาศาล ดังนั้น ห้องสมุดภายในชองเครือ 
เนชั่น จึงเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมฐานช้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับการค้นคว้าทาง 
ต้านข่าวสารได้เป็นอย่างดี ปิจจุบัน ห้องสมุดเนชั่นเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บระบบเอกสารจาก 
ระบบตัดแปะ (Clipping service) มาเป็นระบบการจัดเก็บช้อมูลในคอมพิวเตอร์ ชี่งจะทำให้การ 
ค้นคว้าช้อมูลมีความสะดวกมากยิ่งชื้น นอกจากนี้ เนื่องจากเป็น'ห้องสมุดที่มีการจัดระบบข้อมูล 
ที่ดี ช่วยให้การค้นคว้าเป็นไปอย่างสะดวก ทำให้ห้องสมุดเครือเนชั่นเคยไต้รับรางวัลห้องสมุดดี 
เด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2534  ด้วย

ท ั้งน ี้ กองบรรณาธิการแต่ละส่วนสามารถใช้ห้องสมุดเนชั่นไดั แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 
ความสนใจส่วนตัวชองผู้สื่อข่าว ร ืไรห ์เตอร ์ หรือผู้'ดำเนินรายการที่จะใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งช้อมูล 
ในการค้นคว้าหาความรู้

ช้อมูลจากแหล่งภายนอก ได้แก่

1. สำนักข่าวไทยชององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.มท.

ว ิทย ุเนช ั่นบอกร ับการเป ็นสมาช ิกสำน ักข ่าวไทยชององค ์การส ื่อสารมวลชนแห ่ง 
ประเทศไทย หรืออ.ส.ม.ท. ผ่านทางเวบไชห่อ.ส.ม.ท. ชื้งประกอบด้วยข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม กีฬา และต่างประเทศในแต่ละวัน โดยฝ่ายข่าว และฝ่ายรายการชองวิทยุเนชั่นสามารถที่
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จะตรวจสอบความถูกต้องกับข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชองสำนักข่าวเนสั่น รวมทั้งการดึง 
ข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีการรายงานในสำนักข่าวเนสั่น มาผลิตเป็นสคริปต์รายการ

การมีแหล่งข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบดังกล่าว ทำให้การรายงานข่าวต้นชั่วโมง และการ 
ผลิตสคริปต์รายการริเคราะห์ข่าวมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพชื้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
รับฟังรายการด้วย

2. ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เป็นสถานีที่เครือเนสั่นมีล่วนในการร่วมถือหุ้นและรับ 
ผล ิตรายการข ่าวให ้ก ับบร ิษ ัทสยาม อ ินโฟเทนเมนท ํ จำกัด ซ ึ่งเป ็นบริษ ัทท ี่ประม ูลสถานี 
โทรท ัศน ์ไอท ีว ี โทรท ัศน ์เสร ีได ้ ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี จึงเป็นอีกแหล่งข่าวหนึ่งที่ริทยุ 
เน ส ั่น ใช ้ใน การตรวจส อบ ความ ถ ูกต ้องชองข ่าว  ในขณ ะท ี่ส ุทธ ิช ัย  หย ุ่น  และสรย ุทธ 
สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนสั่นต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับการจัดราย 
การทางสถานีโทรท ัศน ์ไอท ีว ีด ้วย ดังนั้น หากมีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ หรือแหล่งข่าวที่ 
สำคัญทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีแล้ว ผู้ดำเนินรายการอาจจะนำเทปรายการมาออกอากาศช้าทาง 
สื่อวิทยุ สำหรับผู้ท ี่พลาดรายการทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

อย่าง’ไรก็ดี อาจกล่าวว่า การนำเทปรายการดังกล่าวมาออกอากาศทางวิทยุอีกครั้ง 
จะเป็นผลดีต่อผู้ดำเนินรายการที่ไม่ต้องจัดรายการในช่วงเวลาดังกล่าว หรือผลิตรายการช้า แต่ 
ในด้านผู้ฟ ัง อาจจะก่อให้เกิดการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีความหลากหลายได้ เนื่องจากเป็นข้อ 
มูลชุดเดียวกับทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

3. หนังสือพิมพ์ และนิตยสารจากต่างประเทศ

หน ังส ือพ ิมพ ์ และน ิตยสารต ่างประเทศท ี่ว ิทย ุเนส ั่นนำมาใช ้ในการผล ิตสคริปต ์ 
รายการ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ดี เอเชียน วอลสตรีท เจอร์นัล (The Asean Wall street Journal) 
นิตยสารเอเชีย วีค (Asia Week) น ิตยสารฟาร์อ ิสเท ิร์นอิโคโนมิค รีวิว (Far Eastern Economic 
Review) โดยเฉพาะบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้ 
เป็นข้อมูลเสริมในการจัดรายการวิเคราะห์ข่าว

4. สถานีโทรทัศน์ช ีเอ ็นเอ็น และสถานีโทรทัศน์บีบีชี

สำหรับฝ่ายข่าวต่างประเทศ นอกจากได้รับข้อมูลข่าวต่างประเทศจาก Wire Service 
แล้ว ฝ่ายข่าวต่างประเทศยังต้องเฝืาติดตามการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช ีเอ ็นเอ็นชอง
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สหรัฐอเมริกา และสถานีโทรทัศน์บีบีชีขฮงสหราชอาณาจักรด้วย เพ่ีอจะได้นำการรายงานภาพ 
ข่าวท่ีปรากฏฝานส่ึอโทรทัศน์มาเป็นการเล่าข่าวทางส่ือวิทยุกระจายเสียง

2. ช่วงนำเสนอรายการ

การจัดรายการวิเคราะห์ข่าว

สุทธิชัย หยุ่น กล่าวถึงนโยบายหลักชองการจัดรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุว่า “ นโยบาย 
หลักที่มอบให้กับผู้ดำเนินรายการมีนโยบายเพียงชัอเดียว คือ ชอให้ดำเนินรายการในลักษณะ 
หรือหลักการชองความเป็นนักจัดรายการวิชาชีพวิทยุ โดยไม่สนใจว่า ผลประโยชน์ชองใคร กลุ่ม 
ไหน พรรคการเมีองไหน กลุ่มผลประโยชน์ไหนจะได้รับการกระทบ ชอให้เอาความจริงเช้าไป 
รายงาน แล้วก็วิเคราะห์ ไม,เคยบอกกับผู้ดำเนินรายการว่า ให ้เช ียร ์คนน ี้ คนนี้น. . . ” 
(สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

สอดคล้องกับอดิศักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯธุรกิจ ที่มอง 
ว่า “ นโยบายหลักในการดำเนินรายการวิทยุเหมือนกับนโยบายอื่น  ๆ ในเครือเนชั่น คือ ข่าวที่ 
ผลิตออกไป จะต้องมีความเป็นมืออาชีพมากที่ส ุด สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมมากที่สุด 
เพราะว่า สื่งนี้เป็นสื่งที่สำคัญ มีค่ามากที่ส ุดชองเครือเนชั่น 26 ปี ข่าวชองเรารายงานด้วยความ 
เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมได้ เราไม่อิงแอบกับผลประโยชน์ชอง 
กลุ่มการเมือง กลุ่มธุรกิจใด  ๆ เริ่มจากการห์าเนชัน กรุงเทพ วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นนโยบาย 
เดียวกัน. . .”  (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ในส่วนชองการรายงานข่าว และการจัดรายการวิเคราะห์ข่าว 
ทางสื่อวิทยุนี้น ต้องเพิ่มการใช้ความเรีวชองสื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หรือ 
มากกว่านี้นได้มืโอกาสชึ้แจงช้อเท็จจริงในเวลาใกล้เคียง หรือรวดเร็วพอ  ๆ กันให้มากที่สุด และ 
การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่ส ุดด้วย

ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานจริง ๆ ในฐานะผู้ดำเนินรายการ “ พูดจาประสาข่าว” สรยุทธ
สุทัศนะจินดา มองว่า การจัดรายการวิเคราะห์ข่าวนี้น เป็นการห์าตามหน้าที่ชองสื่อ
มวลชนมืออาชีพ โดยใช้ความเป็นเนชั่นเป็นหลัก

“ ความเป็นเนชั่น คือ คนก็ร ู้,ว่า อย่าไปยุ่งกับมัน เพราะมันทำตามหน้าที่ชองมัน คือ ล้า 
เนชั่นผิด คุณต้องปิดมัน แต่ล้ามันไม่ผิด และล้าคุณจะเอาความเหีนไปกลั่นแกล้งกับมัน ผมเชื่อ 
ว่า ไม่มี'ใครมายุ่ง เพราะมันรู้ว่า เราไม่มืVเอกมืใน ถ้าอีกฝ่ายรู้ว่า เรามีนอกมีใน มันก็จะเล่นเรา 
ได ้ เราก็จะไม่มีสื่งปกปองตัวเอง แต่ทุกวันนี้ ที่ทำหน้าที่และตอบคำถามชองคนได้ คือ เกราะคุ้ม
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กันตัวเอง ศมมุติว่า จะปิดวิทยุเนซน ต้องมีเหตุผลที่ซัดเจน หากผมจะเปิดสถานีเอง ไปทำ 
รายการเอง วันหนึ่งเขากล้าที่จะปิดผม แต่ความเป็นเนซั่น เขาจะไม่กล้าพูด มันก็เลยอยู่ของมัน 
อย่างนี้”  (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

นี้คีอ เป้าหมายทางอุดมคติของนักสื่อสารมวลซน ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า สื่อมวลซนต้องมี 
เสรีภาพในการรายงานข่าวตามความเป็นจริง พร้อมกับความวับผิดซอบ และไม,แอบอิงกับกลุ่ม 
ผลประโยซนัได ๆ ทั้งสิ้น

การจัดรายการวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงให้มีคนติดตามวับฟัง นอกจากต,องมี 
สคร ิปต ์รายการท ี่ด ีแล ้ว ย ู้ดำเน ินรายการนับเป ็นยู้ท ี่ม ีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการใซักลวิธ ี 
ต่าง  ๆ เพี่อให้รายการน่าสนใจ ผู้ฟังติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินรายการ
วิเคราะห์ข่าววิทยุให้น่าสนใจ ผู้ดำเนินรายการวิทยุเนซั่นมีความเหีนสอดคล้องกันว่า สุทธิซัย 
หยุ่น เป็นต้นแบบสำคัญในการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรยุทธ สุทัศนะจินดา บรรณาธิการข่าวการเมีองหนังสีอพิมพ์เตอะ เนซั่น ผู้จัดรายการ 
“ พูดจา ประสาข่าว”  ทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราซมงคล เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์ 
กล่าวยอมวับว่า “ ผมเรียนรู้จากสุทธิชัย เขามีส่วนครอบ'I าผม ตอนที่ทำรายการก็จะคิดตามว่า 
ทำไมสุทธิชัยถึงเลือกประเด็นนี้มาใส่ วิธ ีการหยิบเรื่องมาผสมผสาน มันไม่มีตำรา แต่คุณเรียนรู้ 
ไต ้เหม ือนก ัน . . . ”  (สรยุทธ สุทัศนะจินดา,สัมภาษณ์, 2 8 ก ุมภ าพ ันธ ์25 41)

“ . . . คุณสุทธิชัยจะสอนอ้อม  ๆ เขาไม่บอกว่า คุณต้องทำอย่างนี้  ๆ แต่เขาใส์วิธีมาจัด 
รายการกับผม ซึ่งต้องใชัเวลาหลายเดือน ตอนแรกดำเนินรายการร่วมกับสุทธิชัย ต้องมีมุมมอง 
กว้างขวางขึ้น เหมือนกับเราเคยอยู่ในโลกของการเมือง ขยายมาดูเรื่องชองสังคม เศรษฐกิจ 
ภูมิภาค โลก เพี่อมองเรื่องการเมืองจากมุมมองที่กว้างขึ้น เขาก็สอน ซึ่งเราจะเปลี่ยนไปเอง 
อัตโนมัต ิ”  (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

กนก รัตน์วงสกุล ผู้จัดรายการ “ เก็บตกจากเนซั่น” ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงาน 
ทหาร (วพท.) เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิรตซ์ กล่าวว่า “  . . .ยอมวับว่า บางครงจะเลียนแบบ
คุณสุทธิชัย และเชื่อว่า เป็นต้นแบบที่ด ี และเชื่อว่า วงการวิทยุโทรทัศน์ ไม่เฉพาะวิทยุ จะหาคน 
ที่ได้ทุกอย่าง Perfect ยาก ที่ทำหนังสือพิมพ์ก็ได้ ว ิทย ุก ็ได ้ ท ีว ีก ็ได ้ และก็ได้สมบูรณ์ในแต่ละ 
แขนงของสื่อด้วย วิทยุก็รู้ว่า ควรพูดอะไร ตรงนี้ต้องทำสกูป ตรงนี้ต ้องใส่สีสัน พอถึงซั่วโมงสองก็ 
ต้องพูดซ์า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของสื่อแต่ละกลุ่มได้อย่างละเอียด หนังสีอพิมพ์ทำอย่างไรให้ 
คนติด โทรทัศน์ต ้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร. . .”

ท ั้งน ี้ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนซั่นรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 
สรยุทธ สุทัศนะจินดา, กนก รัตน์วงสกุล และยุทธนา กระบวนแสง ต่างก็พยายามที่จะเลียน
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นบบวิธีการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวตามแบบฉบับชองสุทธิชัย หยุ่น ชื่งถือเป็นผู้นำคนสำคัญชอง 
เครือเนชั่น สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรชองยุวดี มณกีุล (2 5 3 8 )  ที่พบว่า 
ลักษณะชององค์กรเนซั่น คือ การมีผู้'นำ 2 คน ได้แก่ ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ที่งรับผิดชอบด้าน 
บริหารธุรกิจ ทำให้ผู้นำอีกคนหนึ่ง คือ สุทธิชัย หยุ่น สามารถสร้างภาพลักษณ์ชองนักสื่อสาร 
มวลซนแบบอุดมคติได้เต็มที่ และใช้ภาพลักษณ์นี้เป็นจุดชายชององค์กร ทางด้านกลุ่มผู้นำรุ่น 
ใหม่กิมีธรรมชาติชองคุณลักษณะพ้องกันในเรื่องความก้าวร้าว แต่เป็นความก้าวร้าวตามความ 
หมายในแง่บวก

กสวิธีการนาเสนอรายการ

ในการดำเนินรายการวิเคราะห์ข ่าวนั้น กลวิธีการนำเสนอรายการนับเป็นเทคนิค และ 
รายละเอ ียดท ี่ผ ู้ดำเน ินรายการว ิเคราะห ์ข ่าวว ิทย ุเนซ ั่นแต ่ละคนม ีว ิธ ีการท ี่แตกต ่างก ันออกไป 
เพื่อให้การจัดรายการดำเนินไปอย่างน่าสนใจที่ส ุด

“ ยิ่งสังคมพัฒนา คุณเอาข่าวมาอ่าน ใครเชาจะฟัง เพราะเชารู้ก ันหมดแล้วตั้งแต่เมื่อ 
วาน เชาก็อยากรู้ว่า ท ี่ร ู้ต ั้งแต่เมื่อวาน มันจะนำไปสู่อะไร หรือต้องการคนที่จะบอกว่า เมื่อวานนี้ 
มันเกิดอะไรชื้นในภาพรวม แล้ววันนี้ ต้องดูอะไรต่อ มันจะเกิดอะไรชื้น มันต้องคืบกว่าเมื่อวาน 
น ี้”  (สรยุทธ สุทัศนะจินดา,สัมภาษณ์ อ้างแล้ว)

สรยุทธ สุทัศนะจินดา กล่าวถึงการจัดรายการวิเคราะห์ข่าวชองตัวเองด้วยว่า “ สังคม 
ไทยมักจะถูกกำหนดว่า ผู้ดำเนินรายการวิทยุห้ามมีความเห็นตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน จะสังเกต 
ว่า รายการวิทยุท่ัวไป จะบอกว่า คนโน้นพูดอย่างโน้น คนน้ี พูดอย่างน้ี น้ีคือ รายการวิทยุ 
ประเทศไทย ระยะก่อน ผมก็เป็น ระยะหลัง ผมชักไม่ค่อยเช่ือ ก็เลยใส่การรวมประเด็น 
เหตุการณ์ สธุป แล้วบอกทิศทางชองมัน มันจะเป็นก่ึงความเห็น เพียงแต่ไม่ได้เป็นความเห็นว่า 
ชอบ ไม่ชอบวิธีการอย่างน้ี จะไม่เป็นความเห็นอย่างน้ัน แต่เป็นความเห็นว่า ล้าทำอย่างน้ีแล้ว 
จะนำไปสู่อะไร หรือมีช่องทางไหนบ้าง หรือล้าทำอย่างน้ีแล้ว โอกาสจะเกิดอะไรช้ืน ความเป็นไป 
ได้ชองเร่ืองเป็นอย่างไร น้ีเป็นความเห็นเหมือนกัน แต่เป็นความเห็นอีกแบบหน่ึง ไม่ใช่เป็นการ 
แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วย”

จะสังเกตได้ว่า กลวิธีการนำเสนอรายการวิเคราะห์ข่าวชองสรยุทธ สุทัศนะจินดา อาจ 
จะเรียกได้ว่าเป็นโปไนรูปแบบชองการอธิบายข่าวเป็นส่วนใหญ่ ชื่งการอธิบายข่าวนั้น จะตัอง 
อาศัยความสามารถชองผู้ดำเนินรายการ ในการที่จะอธิบายเหตุการณ์ให้ผู้ร ้บสารได้เช้าใจสถาน 
การณ์ และภูมิหลังชองเรื่องราวต่าง  ๆ ชื่งการอธิบายความข่าวนี้ มักไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง 
การสอดแทรกความคิดเห็นชองผู้ดำเนินรายการได้ในบางครั้ง นอกจากนี้ สรยุทธ สุทัศนะ
จินดา ยังมีช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข่าวในช่วง “ ทั่วโมงข่าว” ทางสถานีโทรทัศนํไอทีวีด้วย ภาพ
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การวิเคราะห์ข่าวที่ปรากฏทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีมีลักษณะไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์ข่าว 
ทางรายการ “ พูดจาประสาข่าว”  ทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเชตเทเวศร์ 
เอฟเอ็ม 89 .5  เมกะเฮิรตซ์ลักเท่าใดนัก

ในมุมมองชองสรยุทธ สุทัศนะจินดานั้น การนำเสนอรายการวิเคราะห์ข่าวเป็นการใช้รูป 
แบบการรวมประเด็นเหตุการณ์ การสรุป และการบอกทิศทาง ซึ่งอาจจะเป็นกึ่งความเห็นก็ได้ 
จากจุดนี้ แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ข่าวดังกล่าว อาจจะกลายเป็นการชี้แนะไปก็เป็นได้ แทน 
ที่จะเป็นการนำเสนอช้อมูสอย่างรอบด้านแล้วให้ผู้ฟ ังตัดสินใจเอง อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้วิจัย 
เคยจัดรายการ “ พูดจาประสาข่าว” ร่วมกับสรยุทธ สุทัศนะจินดา พบว่า ในการจัดรายการจะนำ 
ข้อมูลจากหลาย  ๆ ฝ่ายมารายงาน ซึ่งถือว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน และมีความ 
พยายามจะใช้กลวิธีการจัดรายการที่หลากหลาย ผสมผสานกันไป เพื่อให้ผู้ฟังสนใจรับฟังราย 
การ

“ วิทยุมีวิธีการที่จะดำเนินรายการให ล้ึกช ี้งได ้ เมื่อก่อนผมทำเนชั่น นีวส์ทอล์ค เป็นการ 
สัมภาษณ์แบบไม่ใช่เชิงข่าวโดยตรง เชิงเอารายละเอียด ลูกเล่น ยุแหย่ รับสาย ขัดแย้ง เพิ่งมา 
จับรายการที่เป็นเชิงข่าวจริง  ๆ ที่คลื่น 89.5 ช่วงนรก ผมก็อ่อนหัต เพราะว่า ยังดูภาพรวมไม่ 
ออก ผมมักจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างเช่น เรื่องที่ดิน ผมศึกษา แต่จุดที่อ่อน คือ ผมดูภาพ 
รวมไม่เป็น หรืออ่อนมาก บางทีข่าวที่เป็นข่าวหนึ่ง ไม่ได้แช็ง แต่ความมีฐกเล่นชองมันที่เราจะ 
เชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นมันมีอย่างไร นึ่ศึอ เทคนิค. . . ’ ’ (สรยุทธ สุทัศนะจินดา,สัมภาษณ์,อ้าง 
แล้ว)

นอกจากนี้ หากมองถืงที่มาสรยุทธ สุทัศนะจินดาแล้ว จะพบว่า สรยุทธ เริ่มต้นงานข่าว 
จากลื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน ไม่ได้เป ็นคนจากวิทยุเนซั่นโดยตรง แตกต่างจากกนก รัตน์วงสตุล และ 
ยุทธนา กระบวนแสงที่ไม่ได้ผ่านงานด้านลื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน สรยุทธจึงมองว่า “ วิทยุไม่มีจุดไหน 
ที่อ่อนกว่าหนังสือพิมพ์ เพียงแต่ว่า ความละเมียดละไมในการนำเสนอมันล้หนังสือพิมพ์ไม่ได้ 
เพราะหนังสือพิมพ์มีลีลา เวลาอ่านแล้วมีข้อมูลที่ชิมซับเข้าไป ผมมองว่า หนังสือพิมพ์ยังเป็นต้น 
แบบชองลื่อมวลซน แต่วิทยุเป็นอีกแบบหนึ่ง มันจะผ่านไป ความชลังชองมันจะไม่เท่าหนังสือ 
พิมพ์ แต่หลายคนอาจจะบอกว่า วิทยุมีอิทธิพลกว่า ก็อาจจะจริงบางส่วน ท ุกวันนี้ พยายามจะ 
ปรับเอาความละเมียดละไมตรงนั้นมาใสในวิทยุด้วย ก็คือ ทำอย่างไร ไม"ให้รู้สึกว่า ไม่ได้อ ่าน 
ข่าวให้ฟัง ต้องเป็นลื่อกลางถ่ายทอดมาให้ฟัง อธิบายความ โยงอย่างไรให้เกี่ยวกับชิวิตเชา” 
(สรยุทธ สุทัศนะจินดา, สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ในชณะที่ยุทธนา กระบวนแสง นักจัดรายการซองวิทยุเนชั่น กล่าวถึงกลวิธีการจัดราย 
การซองตัวเองว่า “ เรื่องนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป ข้อมูลต้องลูกต้อง มีแหล่งที่มาอ้างอิงได้ รวด 
เร็ว ทันเวลา ในส่วนการจัดทำรายการ พยายามทำอย่างไรไปนั่งในจิตใจผู้ฟ้ง พยายามวิเคราะห์ 
ประเมินว่า ผูฟั้งในวันนั้นสนใจอะไรเป็นหลัก ถ้ามีการรณรงค์เพื่อปลุกจิตส์านีกอะไรก็จะสอด
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แทรกเข้าไป แต่ท ั้งน ี้ท ั้งนั้น เราจะดูความต้องการชองผู้ฟังเป็นหลัก ให้รายละเอียดทุกแง่ทุกมูม 
และพยายามเป็นกลางที่สุด” (สัมภาษณ์ 25 กันยายน 25 4 0 )

ส่วนกนก รัตน์วงสกุล กล่าวถึงกลวิธีการนำเสนอรายการชองตัวเองว่า ‘‘จะต้องมีการ 
เตรียมข้อมูล ทำการบ้าน ในช่วงเวลาที่มีจำกัดเพียง 2 ชั่วโมง ชั่งจริง ๆ แล้วอาจจะไม่ถึงชั่วโมง 
ด้วยข้าไป คุณจะเอาช่าวไหนพูดก่อน พูดหลัง พูตป็ดท้าย คุณต้องเตรียมถึงชนาดที่ว่า คุณจะพูด 
ช่าวที่หนี้งคุณจะพูดอย่างไร. .

จะเห็นได้ว่า กลวิธีในการจัดรายการวิเคราะห์ช่าวให้น่าสนใจนั้น มีรายละเอียดที่ต้อง 
พิจารณาในหลายด้าน เริ่มจากสคริปต์รายการที่ย ูกต้อง การนำเสนอข้อมูลช่าวสารอย่างหลาก 
หลายในประเด็นปิญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรวดเร็ว การอธิบายช่าว ความพยายามที่จะนำ 
เสนอรายละเอียดในทุกแง่มูม และความเป็นกลาง ชั่งเป็นไปตามคุณลักษณะช่าวที่ดี และคุณค่า 
ชองข่าว (News Value) อย่างไรก็ตาม ในส่วนความเป็นกลางนั้น เป็นไปได้ยากมาก เพราะบาง 
ครั้งนักข่าว มักใช้อารมณ์ความรู้สึก และความเห็นส่วนตัวลงไปปะปนในเวลารายงานข่าว หรีอ 
เหตุการณ์ต่าง  ๆ ชั่งจะทำให้ความมีอคติ และความลำเอียงเกิดชื้นได้ อย่างไรก็ตาม ความยุติ 
ธรรม และความเป็นกลางยังเป็นสิ่งสำคัญที่นักข่าวจะต้องระลึกถึง และปฏิบัติตามให์ได้ (ดรุณี 
ห ิร ัถIรักษ ์,25 29)

การสัมภาษณ์'ทุพพฅ่ในข่าว ประเด็นทรัทท่ึนำเaน8 นระลีลามาแรง

หากจะเจาะลึกลงไปในรายการวิเคราะห ์ข ่าววิทยุเนชั่นแล ้ว จะพบว่า การสัมภาษณ์ 
แหล่งข่าว หรือบุคคลสำคัญในข่าว เป็นหัวใจ หรือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รายการ 
วิเคราะห์ข่าวมีความน่าสนใจติดตาม นละมีสีสัน

. .เราต้องสัมภาษณ์บุคคลในข่าว คีอบุคคลที่เป็นข่าว มีความรู้ความเชั่ยวชาญเกี่ยว 
กับข่าวนั้น  ๆในการให้ความรู้ความเช้าใจ หรือตกอยู่ในกระแสข่าว ไม่ว่าทั้งทางบวกหรือทางลบ 
เมื่อไต้แล้ว ก็อยู่ท ี่ผ ู้ดำเนินรายการจะเป็ดประเด็น หรือพยายามจะซักถาม พยายามจะทำข้อเท็จ 
จริงให้เกิดชื้นมากที่สุดว่า เชาเป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ อย่างไร หรือข่าวที่มีออกมาอย่างนี้ 
ลึก  ๆ ลงไปจริง  ๆ มีอะไรมากไปกว่านี้หรือไม่ เราทราบว่า ข่าวที่เกิดชื้นธณะนี้ background ชอง 
ข ่าวค ืออะไร พอมาถ ึงย ุดท ี่ข ่าวเก ิดต ่อไปจะเป ็นอย ่างไร เร ื่องประเด ็นข ่าวเป ็นต ัวก ็าหนด,, 
(ย ุทธนา กระบวนแสง, สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า นโยบายในการสัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อให์ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด 
โดยการทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับม่ายที่ผ ู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ จึงเป็นนโยบายที่สำคัญอย่าง 
ยิ่งที่สุทธิชัย หยุ่น ได้มอบให้กับผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวชองวิทยุเนชั่น
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“ ถ้าเราเอารัฐบาลมาให้สัมภาษณ์ เราจะถามแทนฝ่ายค้าน อย่าถาม pro รัฐบาล อย่า 
ถามคำถามที่โอ้อวดตัวเอง ถ้าสัมภาษณ์ฝ่ายค้าน อย่าให้ด่ารัฐบาลอย่างเดียว ต้องถามเหมือน 
กับฝ่ายรัฐบาล หรือถ้าเป็นรัฐบาลคุณจะทำอย่างไร แต่ถ้าเกิดมาอยู่ด้วยกัน (ทั้งฝ่ายค้านและ 
ฝ่ายรัฐบาล) เราก็ต้องถามแทนประชา?)น เราต้องถามสิ่งที่เช้าใจง่าย ไม่อ้อมค้อม เยิ่นเย่อ” (อร 
สา มุชเตียร์,สัมภาษณ์, อ้างแล้ว)

ส่วนกนก รัตน์วงสกุล ผู้ดำเนินรายการ “ เก็บตกจากเนชั่น” กล่าวว่า “ คุณสุทธิชัย จะ 
สอนเรื่องการชักถามแชก อย่าปล่อยให้แชกไต้พูดนาน หรือแนะนำว่า น่าจะสัมภาษณ์คนนี้ หรือ 
ข่าวนี้น่าจะออกชัา. . .”

“ เรา care คนฟังที่สุด เราตรงไปตรงมา และเป็นกลาง จริงอยู่ว่า ผู้ดำเนินรายการแต่ละ 
คนอาจไม1ชอบคนนั้นคนนี้ แต่เมื่อจัดรายการก็ต้องคิดถึงคนฟัง เช่น เมื่อถามรัฐบาลเราก็ต้อง 
เป็นฝ่ายค้าน และเมื่อถามฝ่ายค้านก็จะต้องเป็นรัฐบาล เช่นว่า คุณอย่ฌี้องหลังม็อบหรือเปล่า 
เราต้องวางตัวเป็นฝ่ายตรงกันช้ามกับฝ่ายที่เราสัมภาษณ์ . . .”

“ คนชื่นชอบรายการในสไตล์เนชั่น ค่อนช้างที่จะถึงลูกถึงคน แต่ว่า สไตล์ผู้ดำเนินราย 
การแต่ละคนไม ่เหม ือนก ัน แต ่ร ูปแบบรายการเหม ือนกัน ในการที่จะถามในคำถามที่คิดว่า 
ประชาชนสงสัย และไม่มีการที่จะเกรงใจแหล่งช่าว ถ้าจะถาม คำว่า ไม่เกรงใจ ไม่ไต้หมายความ 
ว่า ไม่ให้เกียรติ แต่ถ้าคุณทำงานทางต้านสังคม อย่างเช่น นักการเมือง หรือทำหน้าที่ในการรับ 
ผิดชอบ ความเดือดร้อน ความอยู่ดีกินดีชองคนชนส่วนใหญ่ เป็นคนชองประชาชน คุณจะต้อง 
สำนึกเสมอว่า คุณก็มีหน้าที่ในการทำตัวให้ความกระจ่าง หรือให้ช้อเท็จจริง ที่ประชาชนสนใจ 
ออกมาเหมือนกัน คุณสุทธิชัยเชียนไวัว่า เวลาเราทำงานสัมภาษณ์รายการ เวลาเราคุยกับแหล่ง 
ช่าวที่เชิญมา เราก็อยู่บนพื้นฐานชองการให้เกียรติ แต่ว่าพอร่วมรายการด้วยกันก็เปรียบเสมือน 
ฝ่ายตรงกันช้ามกัน เหมือนการตีเทนนิส เพราะฉะนั้น ต่างคนต้องเล่นเต็มที่ เต็มป็มือพอจบ 
เกมล์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่า พอทำหน้าที่ผมเป็นคนถามแทนประชาชน คุณมีหน้าที่ตอบ คุณ 
ก็ตอบ เราจะถามอย่างที่เราคิดว่า คนอยากรู้ แต่คุณจะตอบไม่ตอบ อีกเรื่องหนึ่ง เพราะคนฟังจะ 
วินิจฉัย แล้วเราอย่าพยายามสรุป คนฟังมีวิจารณญาณ อย่าดูถูกคนฟัง. . .”  (ยุทธนา กระบวน 
แสง, สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

นอกจากนี้ จะสังเกตไต้ว่า ก่อนการสัมภาษณ์นั้น ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตสคริปต์ 
รายการจะบอกเพียงประเด็นหลักให้กับแหล่งข่าว หรือบุคคลในข่าวที่จะมาร่วมสัมภาษณ์เท่านั้น 
ไม่ไต้มีการจัดเตรียมล่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

“ ว ิท ย ุเนช ั่น  ไม ่ม ีก ารส ่งค ำถาม ล ่วงห น ้าให ้ก ับแหล ่งข ่าว เราจะบอกประเด ็นหล ักท ี่จะพ ูด

ค ุย เร ื่อ งเด ียวเท ่าน ั้น  ถ ้าค ุณ ไม ่สะดวกใจตอบ  ไม ่ให ้เราถาม  เราก ็ไม ่เช ิญ มา ก ็แล ้วแต ่ ไม ่ให ้ถามก ็

คือ ไม ่ต ้อ งมา ถ ้ามาก ็ต ้อ งให ้ถาม  . . . ’ ’ (ย ุท ธ น า  กระบ วน แสง,อ ้างแล ้ว )
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เม ื่อผ ู้สำเน ินรายการเตรียมข้อมูลก่อนจะสัมภาษณ์แล้ว ในขณะทำการสัมภาษณ์ก็จะ 
ต้องมีเทคนิคส่วนตัวในการใข้ปฏิภาณไหวพริบอย่างดีเยี่ยมในขณะที่จัดรายการ รวมทั้งการแก้ 
ปีญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดด้วย

. . เวลาที่สัมภาษณ์แขกคุณก็ต้องทำการบ้าน ให้คนฟังได้ข้อมูล มากกว่าที่เขาให้ 
สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ที่ต ีพิมพํในวันนั้น การทำรายการวิทยุต้องมีทักษะ ต้องรู้ว่า คุณจะพูด 
อย่างไร จะพูดเร็วข้าแค่ไหน เวลาคุณรายงานข่าว คุณมีสำเนียงอย่างไร speed อย่างไร ลีลา 
อย่างไร แต่เวลาสัมภาษณ์แขก คุณต้องปรับอย่างไร ไมคํใกล้!กลอย่างไร เวลาเกิดเหตุจะเอา 
ข่าวไหนก่อนหสังอย่างไร รวมทั้งจิงเกิ้ลเป็ดป็ตรายการ จะมีจิงเกิ้ลย่อยอย่างไร และที่สำคัญอีก 
ประการ คือ ต้องมีไหวพริบ เนื่องจากการจัดรายการในลักษณะนิวสัทอล์ค การสัมภาษณ์แขก 
ต้องมีไหวพริบ เพราะนักการเมือง รัฐมนตรีจะโต้ตอบ ล้าไม่มีไหวพริบ ก็เสร็จเลย คุณไม่ได้ถาม 
เขาอย่างเดียว บางทีเขารุกคุณว่า ทำไมสื่อในเครือข่ายคุณลงว่าอย่างนั้นละ คุณต้อง«แจงแล้ว 
ไม่ใช่อีกอัก  ๆ “  (กนก รัตน์วงสกุล,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

เข่น กรณีสัมภาษณ์แหล่งข่าวในรายการ ผู้สำเนินรายการ ได้นำเข้ารายการไปแล้ว แต่ 
ยังตามไม่ได้ หริอมีปีญหา กนก รัตน์วงสกุล มองว่า “ ล้าคนไม่มีไหวพริบก็ตายเลย หรือล้าบอก 
ไปเลยว่า ตามไม่ได้ ก็ไม่สมควร คนในวิทยุถือว่า มันเลียฟอร์ม เราจะไม่บอกตรง  ๆ ให้«าวบ้าน 
รู้ว่า บกพร่อง ต้องทำให้ดูมีคักดี้ศริ มีคุณภาพ เราก็ไม่บอกตรง  ๆ เราก็ไปเรื่องอื่น เราก็ไม่ตื่น 
ตูม ล้าคุณฟังคสื่นอื่น จะมีเลย จะมีเสียงบ่นทุกว่า ความจริงก็นัดกับเราแล้ว ไม่ทราบว่า ทำไม 
สายท่านอธิบดีถึงไม่ว่าง ต้องขอโทษด้วยคฑัม่ว่า เราไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ เพราะว่า ท่านติด 
ภารกิจด่วน เราจะไม่พูดอย่างนี้ แต่คนที่ไม่มีไหวพริบจะพูด ทำ'ให้คนฟังรู้'ว่า เราบกพร่อง”

นอกจากนี้ ในกระบวนการในคัดเลือกแหล่งขาว หรือบุคคลสำคัญในข่าวมาสัมภาษณ์ 
ของวิทยุเน«นต้องมีคุณสมบัติตังนี้ คือ เป็นบุคคลสำคัญในข่าว หรือมีฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่สำคัญ 
รองลงไป ยุทธนา กระบวนแสง ยกตัวอย่างให้ฟังว่า

. .ในการเจรจากับกองทุนการระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ความสำคัญแขก 
อันดับที่หนื่งคือ คนที่ไปนั่งเจรจาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ ่ายเรา คุณนิภัทร พุกกะณะสุตร 
ขึ้งเป็นหัวหน้าเจรจา หรือในส่วนของเจ้าหน้าที่ไอเอ็มเอฟ นี้คือแหล่งข่าวประเภทที่หนื่ง ล้าไม่ได้ 
คุณนิภัทร พุกกะณะสุตร คุณทนง พิทยะ หรือเจ้าหน้าที่ไอเอีมเอฟ ต่อมาจะต้องมาคุยกับทาง 
ด้านนักวิชาการ หรือว่า อดีตผู้ที่เคยเจรจากับไอเอ็มเอฟ เพี่อจะเป็น case study ศึกษาความ 
แตกต่าง ส่วนอันดับสามคือ ฝ่ายค้าน หรือผู้!ต้รับผลกระทบจากไอเอ็มเอฟ ผู้ประกอบการ ล้า 
เก ิดอันดับหนื่ง สองไม ่ได ้ ได้อันดับสาม ในขณะที่ล้าเปลี่ยนไปเป็นประเด็นอื่นได้แหล่งข่าว 
อันดับหนึ่งก ็อาจจะเปลี่ยนประเด็นได้.. .”



อาจกล่าวได้ว่า การสัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือบุคคลสำคัญในข่าว เป็นองค์ประกอบท่ีทำ 
ให้รายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนซั่นมีความน่าสนใจ ด้งนั้น การตั้งคำถามโดยการทำตัวเป็นฝ่าย 
ตรงช้ามใน?เณะสัมภาษณ์เป็นนโยบายที่สุทธิชัย หยุ่นได้มอบให้กับผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ 
ข่าววิทยุเนซั่น รวมทั้งเป็นการยกฐานะ?)องสื่อมวล?(นให้เท่าเทียมกับแหล่งข่าว หรือบุคคลสำคัญ 
ในข่าว เพราะจะทำให้ได้ช้ฮเท็จจร็งมากขึ้น เนื่องจากเป็นความสัมพันธํในระตับเดียวกัน นอก 
จากนี้ อาจกล่าวได้ว่า ?เณะที่ผู้ดำเนินรายการทำหน้าที่สัมภาษณ์นั้น เป็นการทำหน้าที่แทน 
ประซาซนไปด้วย ด้งนั้นการสัมภาษณ์แหล่งข่าววิทยุเนซั่น จึงมีความแตกต่างจากการสัมภาษณ  ์
ซองผู้ดำเนินรายการที่ทำงานในสื่อมวลซนซองรัฐ ขึ้งจะต้องนอบน้อมกับบุคคลสำคัญในข่าว ทำ 
ให้ดูเหมือนว่า สื่อมวลซนตกอยู่ในฐานะที่ตํ่ากว่าบุคคลเหล่านั้น และเป็นความสัมพันธ์จาก 
ระดับบนมาส่ระดับล่าง อย่างไรก็ดี การตั้งคำถามซองผู้ดำเนินรายการวิทยุเนซั่นในบางครั้ง 
อาจถูกมองว่า เป็นการก้าวร้าวกับแหล่งข่าวจนเกินไป

“ การถามตรง  ๆ จำเป็นต้องก้าวร้าวไหม ตรงนี้ รุ่นหลังจะไม่ก้าวร้าว แต่มีวิธีการที่จะ 
ถามตรงประเด ็น แต่คำพูดอย่าให้ด ูต ุเด ือด อย่างไรก็ตาม การตั้งคำถามที่ร ุกเร้าแล้วได  ้
ช้อเท็จจริงที่เราต้องการ ก็ต้องรุกเร้าต่อไป แต่ถ้าไม่รุกเร้า แต่ก็ได้ซ้อเท็จจริง เราก็น่าจะทำ 
แม้ว่า คำถามเราจะดุเดือด เลือดพล่าน แต่ว่า ต้องถามด้วยว่า มันสะใจคนฟัง คนเซามองแล้วว่า 
เป็นซาดิสค์ แต่เราต้องนึกถึงคนตอบด้วย แต่ก็ไม่เห็นมีใครตายสักคน ความจริงมันก็ตอบกัน 
ได ้”

ส่วนประเด็นหลักในการนำเสนอ ข้ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวซ้องกับการกำหนดวาระ (Agenda 
Setting) น้ัน ถือเป็นประเด็นสำคัญท่ีจะไดํวิเคราะห์ในประเด็นเน้ีอหารายการวิเคราะห์ข่าวซอง 
วิทยุเนซ่ันในบทต่อไป ท้ังน้ี ผู้ดำเนินรายการวิทยุเนซ่ันมองตรงกันว่า การนำเสนอประเด็นหลัก 
น้ัน จะดูผลกระทบต่อคนส่วนมาก และจะไม่นำเสนอเร่ืองข่าวท่ีมีผลกระทบต่อคนส่วนน้อยใน 
สังคม

ปิจจัยอีกประการหน่ึงท่ีทำให้รายการวิเคราะห์ข่าวมีความน่าสนใจ ได้แก่ การ,ไซ้น้ี'าเลืยง 
ในการจัดรายการ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กล่าวยอมรับว่า การใชัน้ัาเสืยงเป็นส่วนสำคัญในการ 
จัดรายการวิเคราะห์ข่าวซองตัวเอง “ การลงเสียงสูงต่ําก็มีความสำคัญ สำหรับคนฟัง ใช้เยอะด้วย 
ผมต้องเลือกพูดในการจัดรายการ.. (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว )

เม่ือกล่าวถึงกระบวนการผลิตรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนซ่ัน ข้ึงถือเป็นองค์กรธุรกิจ 
ส่ือสารมวลซนท่ีครบวงจรองค์กรหน่ึง และมีเป็าหมายเพ่ือประโยซนํทางธุรกิจ เราจะต้องคำนึง 
ถึงปิจจัยทางด้านโครงสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตข่าวท่ี “ ภาคธุรกิจเอก«น" 
ดำเนินการ ด้งน้ี
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1. ปัจจัยทางการเมือง

ปัจจัยทางการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การจัดรายการวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเลียงไม่มือิศระเสรีภาพอย่างเพียงพอ เน่ืองจากโดยโครงสร้างท่ีรัฐเป็นเจ้าชองคล่ืน 
ความถ่ีท้ังหมด อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ทางการทางการเมืองเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 
นับเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้สถานีวิทยุข่าวสารเกิดช้ืน ช้ืงวิทยุเนซ๋ันได้นำเสนอข่าวสารตามหลัก 
ชองความเป็นนักวิซาชีพล่ือสารมวลซน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจทางสถานีวิทยุกรมประซา 
สัมพันธ์ เอฟเอ็ม 107.0 เมกะเฮิรตซ์ แต่จาก “บทเรียน” ทางสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน 
(รด.) สังกัดกองทัพบก เอฟเอ็ม 96.0 เมกะเฮิรตซ์สะท้อนให้เห็นอย่างซัดเจนว่า ในโครงสร้าง 
วิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันท่ีรัฐเป็นเจ้าชอง ย่อมส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการรายงานข่าว 
และการวิเคราะห์ข่าว และแน่นอน ย่อมส่งผลกระทบต่อ “ ความไม่ม่ันคง” ชองผู้ท่ีประกอบ 
อาซีพในล่ือประเภทน่ืด้วย

อย่างไรกิดื ผู้ดำเนินรายการวิทยุเนซ่ัน ส่วนหน่ึงมาจากนักหนังสือพิมพ์โดยตรง อาทิ 
เข่น สรยุทธ สุทัศนะจินดา บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เดอะเนซ่ัน แต่อีกส่วนหน่ึงไม่ 
ได้มาจากล่ือส่ิงพิมพ์โดยตรง สรยุทธ มองว่า “ การนำเสนอจุดยืนทางการเมืองชองวิทยุเนซ่ันจะ 
นำเสนออย่างตรงไปตรงมา กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอ ไม่กลัวกับอะไรท่ีจะเกิดช้ืนติด 
ตามมา . . .”

แม้สรยุทธ สุทัศนะจินดา จะยืนยันว่า มีการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักวิซา 
ชีพส่ือสารมวลซน และเป็นจุดยืนชองเครือเนซ่ันตลอดเวลา 26 ปีท่ีผ่านมา แต่ผู้ดำเนินรายการ 
บางคนกิต้องหลีกเล่ียงการนำเสนอข่าวการเมือง เร่ืองทหารในบางเร่ือง หรือเป็นการเซ็นเซอร์ 
คัวเอง (Self Censorship) ไปในคัว

“ การดำเนินรายการ จะหลีกเล่ียงเร่ืองการเมืองในบางคร้ัง โดยวิสัยชองผู้จัดรายการจะ 
หลีกเล่ียงเร่ืองทหารมากกว่า ช่วงท่ีมืปัญหาเร่ืองการช้ือเรือดำน้ํา ผู้จัดรายการจะไม่พูดไปเลย 
มันจะ safe เรา ท่ีผ่านมา การนำเสนอชองวิทยุเนซ่ันในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิซาการ 
ทหาร จะนำเสนออย่างตรงไปตรงมา และเป็นกลาง จนกระท้ังเร่ืองทหารน้ีแหละ เรากิร้ว่า 
ทหารยังไงกิเป็นทหารอยู่วันยังค่ํา” (กนก รัตน์วงสกุล,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

“ . . .แม้แต่คุณสุทธิซัย หยุ่นเอง มือยู่ช่วงหน่ึงท่ีเคยจัดรายการดู่กัน ในสคริปต์มืเร่ือง 
ทหาร แต่แกไม่พูด ผมกิเลยไม่พูด มือยู่ในสคริปต์ เปิดช้ามกันไปกันมา เร่ืองทหาร บางทิคุยกัน 
กับภาษาทหารสำบาก เชาอาจไม่ได้มองว่า เอ๊ะทำไม ทำไมเนซ่ันจะต้องมาพูดเร่ืองน้ี เซาไม่ได้ 
มองว่า เราทำเพ่ือความเป็นกลาง อะไรท่ีเป็นข่าวสาร เราต้องเสนอทุกช้ืน.. . “
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จะเห็นไต้ว่า ผู้ดำเนินรายการท้ังสองคน คือ สรยุทธ สุทัศนะจินดา นละกนก รัตน์วง 
สกุล มีความแตกต่างกันในการนำเสนอข่าวการเมืองบางเร่ือง หรือข่าวท่ีเก่ียวช้องกับทหาร โดย 
สรยุทธ ยังคงยีนยันว่า จะนำเสนอข่าวทุกช้ินตามท่ีเป็นข่าว และไม่กลัวส่ิงท่ีจะติดตามมา ใน 
«ณะท่ีกนก รัตน์วงสกุล ใช้วิธีการหลีกเล่ียงท่ีจะไม่นำเสนอข่าวบางช้ิน โดยเฉพาะข่าวทหาร

ท้ังน้ี หากนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว จะพบว่า สรยุทธ สุทัศนะจินดา ดำเนินรายการ 
“ พูดจาประสาข่าว” ทางสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีรา«มงคล วิทยาเ«ตเทเวศร์ เอฟเอ็ม 89.5 
เมกะเฮิร์ตช้ ลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ช้ิงเป็นคล่ืนข่าวท่ัวไป ใน«ณะท่ีกนก รัตน์วงสกุล 
ดำเนินรายการ “ เก็บตกจากเน«น” ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร (วพท.) เอฟ เอ ิม
90.5 เมกะเฮิร์ตช้ คล่ืนข่าวธุรกิจ ดังน้ัน จึง'ไม่ใช้เร่ืองแปลกท่ีสรยุทธ สามารถท่ีจะดำเนินราย 
การ “ พูดจาประสาข่าว” อย่างตรงไปตรงมาไต้ทางคล่ืนเพ่ือการศึกษา ใน«ณะท่ีกนก รัตน์วง 
สกุล ไม่สามารถพูดไต้ทุกเร่ืองทางคล่ืนข่าวธุรกิจ และในบางคร้ังก็ต้องหลีกเล่ียงเร่ืองทหาร หรือ 
แม้แต่การหลีกเล่ียง«องสุทธิ«ย หยุ่น เน่ืองจากเจ้า«องสถานีท่ีแทัจริง คือ ทหาร

ท้ังน้ี เสรีภาพ«องการล่ือสารมักจะต้องประสบอุปสรรคมากมาย ทางต้านรัฐหรือรัฐบาล 
อาจจะเช้ามาควบคุมโดยอาศัยอำนาจทางการเมืองภายในหรือภายนอกกรอบ«องระบอบการ 
เมือง«องแต่ละประเทศ การควบคุมอำนาจทำไดโดยการเช้ายึดกรรมลีทธ้ีล่ือมวล«น เพ่ิม
อำนาจการล่ือสาร«องฝ่ายมีอำนาจทางเศรษฐกิจ และธุรกิจ แต่ในบางคร้ัง เสรีภาพ«องการส่ือ 
สารอาจจะถูกจำกัดโดยนักวิ«า«พการล่ือสารเลียเอง เข่น ในกรณีท่ีเกิดความกลัวเกรงต่ออำนาจ 
อิทธิพลต่าง  ๆหรือเกิดความลำเอียงอันเกิดจากความรักความเกลียด หรือความโลภ ความหลง 
เป็นต้น (สมควร กวียะ, 2536 : 26 )

จากตัวอย่างช้างต้น สะท้อนให้เห็น«ดเจนว่า ในโครงสร้างท่ีรัฐเป็นเจ้า«องสถานีวิทยุใน 
ปิจจุบัน จะส่งผลให้ผู้ดำเนินรายการต้องหลีกเล่ียงการนำเสนอข่าวในบางเร่ือง ทำให้ผู้ดำเนิน 
รายการไม่มืเสรีภาพในการเสนอข่าวสารอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี ในระบบสัมปทานเวลาออก 
อากาศ«องสถานีวิทยุกระจายเลียงท่ีมืท่ีรัฐเป็นเจ้า«องสถานี จึงเกิดโครงสร้างท่ีมืความสัมพันธ์ 
กัน 3 ส่วน ดังน้ีไต้แก่ เจ้า«องสถานีวิทยุกระจายเลียง บริษัทท่ีไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ 
และบริษัทล่ือสารมวล«นท่ีรับจ้างผลีตรายการ
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แผน/!m ท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยุเนชั่นกับบริษัทท่ีได้รับสัมปทานเวลา 
ออกอากาศ และเจ้า?เองสถานี

เจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ผู้ว ิจ ัยจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีรา?) 
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เอฟเอ็ม 89 .5  เมกะเสิร์ตช์ ขึ่งเจ้าของที่แท้จริงคือ สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล ว ิทยาเขตเทเวศร ์ เน ื่องจากเป ็นสถาบ ันการศ ึกษาท ี่ต ้องอยู่ภายใต ้กระทรวง 
ศึกษาธิการ ทั้งนี้ หากรายการ “ พูดจาประสา?ราว”  ที่สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้ดำเนินราย 
การประสบปิญหาที่ทำให้บุคคลสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการไม่พอใจ ก็อาจทำให้รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการสามารถสั่งให้วิทยุเนชั่นระงับการออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้

รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้'อำนวยการสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา 
เขตเทเวศร์ กล่าวถึงการยกเลิกสัญญากับบริษัทเคชีเอส แอดเวอร์ไทที่ง จำกัด ที่งเป็นบริษัทที่ได ้
รับสัมปทานเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้ว่า “ การยกเลิกการให้สัญญาสามารถกระทำ 
ได ้ ในกรณีที่คณะกรรมการสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเห็นว่า สมควรจะให้ยกเลิก 
สัญญา. . .”  พร้อมกับยกตัวอย่างถึงปิจจัยทางการเมืองที่ล่งผลกระทบมายังผู้'อำนวยการสถานี 
วิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่า “  มือยู่?)วงหนึ่ง ในสภาวะวิกฤติ มีการพูดเกี่ยวกับผลการ 
ทำงานชองรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ทางรัฐทำหนังสือมาหาเรา เราเองก็เป็นห่วงอยู่ว่า เรา 
ไม่ควรจะไปวิจารณ์อะไรมาก เพราะสื่ออื่น  ๆ ก็รายงานอยู่แล้ว ไม่ควรมีการผสมโรง ปกติถ้ามี
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นอกจากนี้ ผ ู้อำนวยการสถานีว ิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลยังฝากไปยังผ ู้ดำเน ิน 
รายการ “ พูดจา ประสาข่าว” ด้วยว่า

“ ขอให้จัดรายการเพลา ๆ ลงหน่อย รายได ้ท ี่ได ้ เป็นทุนให้อาจารย์ของสถาบันไปเรียน 
ต่อ ฝากบอกผู้จัดรายการ เราเป็นหน่วยราชการ การวิพากษ์วิจารณ์ขอให้พอสมควร อย่าไป 
รุนแรงมากนัก เรากีไม่คิดว่า จะใช้สถานีของเราเป็นสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล”

“ สถานีเราตั้ง เพี่อการคิกษา ไม่แน่บางทีอาจจะยกเลิกไปก็ได้นะ ถ้ารายการรุนแรงมาก
น ัก”

ป ิญ หาก ีจะบ อกก ับ บ ร ิษ ัท  เคช ีเอส นอดเวอร ์โทส ิงว ่า น ี้แ รงไป  . . . “  (น ่าย ุท ธ  สงค ์ธนาพ ิท ักษ ์,

ส ัม ภ าษ ณ ์, 21 ก ุม ภ า พ ัน ธ ์2 5 4 1 )

นี้คีอ ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ดำเนินรายการไม่มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการจัดรายการ 
วิเคราะห์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู่ในโครงสร้างท่ีรัฐเป็นเจ้าของ แม้ผู้ดำเนินรายการจะยีน 
ยันว่า พยายามท่ีจะน่าเสนอข่าวทุกเร่ือง ทุกเหตุการณ์ แต่หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของผู้ 
ดำเนินรายการแล้ว จะพบว่า สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นนักส่ือมวลชนท่ีมีผลงานท้ังในสื่อส่ิง 
พิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท้ังวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ดังน้ัน จึงเป็นไปได้ว่า หาก 
การดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงมีปิญหา สรยุทธ ก็ยังมี “ ที่ไป”  ในขณะท่ีผู้ดำเนินราย 
การคนอี่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุอย่างเคียว จึงต้องรู้จัก “ เอาตัวรอด”  ไว้ก่อน 
เพราะหากถึงขั้นต้องยกเลิกสัญญารายการ หรือถูกส่ังป็ดรายการ ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาน 
ภาพการทำงานของผู้ดำเนินรายการโดยตรงด้วย

“ ทุกสถานีจะกลัวถูกปิด กลัวผู้ใหญ่ว่า กลัวเบื่องบนบ้าง นักการเมืองบ้าง หรือใครก็แล้ว 
แต่ที่อาจจะไปกระทบกับเขา เมื่อเนชั่นเช้าไปครั้งแรก คนก็จะเริ่มกลัวว่า จะพูดอะไร จะไปทำให ้
เขาเดือดร้อนหรือไม่ เพราะทำมาหากินกันอยู่ ถ้าเดือดร้อนเขาอาจจะไม่ได้รับสัมปทาน ถูกเอา 
ออก เพราะผิดกฎ เพราะกฎของสถานีจะเขียนไว้ชัด และเยอะมาก แต่ละสถานีจะเขียนให้อยู่ใน 
แนว ให้อยู่ในกรอบ ชึ่งจะเยอะมาก เป็นมาแต่โบราณ และไม่เคยเปลี่ยน พอมาถึงเรา เขาก็กลัว 
เพราะเราเอาสิ่งใหม่  ๆ สิ่งที่เขากลัวมีหลายข้อ 1 เนขั้นมองออกมาในรูปของความก้าวร้าว คำ 
ถามที่ถาม จะถามแบบเขีงรุก แล้วเอาจนกระทั้งคนตอบติดช้างฝา ที่งจะเป็นเหมือนกันหมด 
ความก้าวร้าว จะทำให้คนฟังอึดอัดหรือเปล่า แล้วคนตอบก็จะอึดอัดหรือเปล่า แล้วพรรคพวก 
คนตอบอึก ในสมัยแรก  ๆ คนฟังจะไม่เปิดกว้างในเรื่องการเมือง ต้องพยายามอธิบายว่า เราม ี
หน้าที่แค'รายงาน สภาพข้อเท็จจริง เราไม่ได้ทำแบบนักวิชาการ. . (อรสา ทุขเตียร์,
สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)
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มีตัวอย่างจากปิจจัยทางการเมืองที่ล่งผลกระทบต่อการดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวทาง 
สถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ต ทีน่ ่า สนใจ 
อัจฉรา มาภา เจ้าหน้าที่ผลิตสคริปต์รายการ ยกตัวอย่างให้ฟังว่า “ คลื่น 89.5 (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล)เคยมีการขอห้ามออก คือ เรื่องการให้ปริญญาบัตรแก่คุณหญิงพันเคริอ 
ยงใจยุทธ มีผู้ใหญ่จากคลื่น 89.5 โทรศัพท์มาถามว่า มีข่าว'นไหม แต่บังเอิญว่า เราก็จัดไว้เป็น 
ข่าวค่อนข้างท้าย  ๆ ก็เลยไม่ได้เสนอออกอากาศ เขาก็เลยบอกว่า นึกว่าจะอ่านข่าวนี้ออก
อากาศ ทางผู้ใหญ่ขอไว้นะ. . . ” (อัจฉรา มาภา,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ผู้ไต้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ

สำหรับบริษ ัทที่ได ้รับสัมปทานเวลาออกอากาศนั้น เป็นผู้'ที่ติดต่อโดยตรงกับเจ้าของ 
สถานี อนันต์ บุญเจริญ รองกรรมการผู้'จัดการบริษัทเคชีเอส แอดเวอรํไทที่ง จำกัด ในฐานะผู้รับ 
สัมปทานเวลาออกอากาศจากสถานีวิทยุสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ กล่าว 
ยอมรับว่า “ เรามีความหนักใจในเรื่องการนำเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวการเมือง เราพยายาม 
หลีกเลี่ยง เราในฐานะที่เป็นผู้'เช่า ไม่ใช่'.จ้าซองสถานีเอง. . (อนันต์ บุญเจริญ,สัมภาษณ์, 23  
กุมภาพันธ์ 2541 )

“ เราได้มีข้อตกลงกับเนชั่นว่า การนำเสนอข่าว ในช่วงเริ่มด้นเราคุยว่า การเมืองไม่เล่น 
ไดํไหม แต่แนวซองเนชั่น มีความถนัดในทางการเมือง จริง  ๆ แล้ว ประชาชนก็สนใจข่าวการ 
เมือง เนชั่นพยายามหาช่องว่างในการเสนอข่าวที่ประชาชนสนใจ แต่เจ้าของลื่อ คือเจ้าของ 
สถานีไม,สบายใจ แต่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลค่อนข้างเป็นวิชาการ และเปิดกว้างในเรื่องนี ้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เราในฐานะคู่สัญญาต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขี้น. . .’’ (อนันต  ์
บุญเจริญ,อ้างแล้ว)

“ รายละเอียดที่ทำสัญญากับราชมงคล เราเน้นในเรื่องข่าวการศึกษาเป็นหลัก ข่าวสังคม 
การเม ืองม ีบ ้าง แต่เมึ่อคุยกับเนชั่น ในช่วงแรกเนชั่นก็พยายามนำเสนอในเรื่องการศึกษา 
แต่พอ  ๆ นานไปก็หนักไปทางด้านการเมือง การเอาผู้'ที่เป็นข่าวมาสัมภาษณ์ในรายการ โดยที่ 
ตัวผู้'ดำเนินรายการพยายามวางตัวเป็นกลาง ไม่ให้ความคิดเห็นในประเด็นนั้น ให้เขาพูดเอง ให ้ 
ฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิโต้แย้ง ให้ผู้'ฟังพิจารณา แล้วตัดสินใจเอง ตรงนี้ เราไม่ค่อยสบายใจ ในแง่ที่ว่า 
อย่าลืมว่า สถานีนี้ เป็นของราชการ จริง  ๆ แล้วมันน่าจะประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลมาก 
กว่า คือ ทำอย่างไงก็แล้วแต่ ให้เป็นกระบอกเสียงของรัฐ รัฐ คือ รัฐบาล รัฐบาลคุม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ค ุมอยู่ ถ้าเกิดแหล่มไปเมื่อไร เกิดไปวันใดวันหนึ่งไป 
สัมภาษณ์ฝ่ายค้าน แล้วปล่อยให้ออกอากาศไป อาจจะทำให้ฝ่ายรัฐบาลเสียหาย”  (อนันต์ 
บุญเจริญ, อ้างแล้ว)



“ ขณะนี้ ยังไม่มีปิญหา แต่ถ้าถูกร้องIรียนเมื่อไร ต่างคนต่างแยกกัน เพราะอย่าลืมว่า รัฐ 
มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาคุมอยู่ เขาคุมราชมงคล ราชมงคลคุมเราอีกที่หนึ่ง เราคุม 
เนชั่น เพราะเมื่อเกิดความเสียหายก็โดนกันหมด ผู้อำนวยการสถานีเขาเป็นคนชองราชการ เขา 
ก็ต้องระมัดระวัง เขาก็มอบความไว้วางใจว่า เขาไม่มีเวลาจะฟัง พวกผมต้องฟัง และต้อง 
ตระหนักว่า อย่าให้มันแรง อย่าให้ over คนที่ควบคุมเสียงก็คุมอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่เนชั้นก่อนที ่
จะส่งมายังสถานี ก็จะมีตัว delay อีกชั้นหนึ่ง”

“ ขณะนี้ มันติดหูคนฟังแล้ว การจะเลิกรายการอย่างนี้ไปก็คงจะลำบาก แต่หากวันใดวัน 
หนึ่งที่เขาบอกว่า ไม่ไหวแล้ว อย่างผู้อำนวยการ หากถูกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเรียกไปฉาก เรา 
ก็อยู่ไม่ได้ เฮ้ย หยุ่น เลิกกันนีะ เพราะเราไม่ใย่เจ้าของ”

จะเห็นไต้ว่า ในส่วนบริษัทผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศจะต้องควบคุมการทำงานของ 
วิทยุเนชั้นอีกต่อหนึ่ง ถัดจากเจ้าของสถานีที่แห้จริง เพี่อให้มีการนำเสนอข่าวสารที่กระทบ 
กระทั่งต่อรัฐบาล โดยเฉพาะการโจมตีฝ่ายรัฐบาล

“ วิทยุมันก็มีข้อจำกัด อย่างที่ว่า เราก็ไม่ไต้เป็นเจ้าของสถานี อย่างหนังสีอพิมพ์เราเป็น 
เจ้าชองร้อยเปอร์เช็นต้ เราจะเขียน เราจะอะไรต่าง ๆ  เรารับผิดชอบของเราไต้ ไม่มีใครมาร่วม 
รับผิดชอบกับเรา แต่วิทยุเราไม่ไต้เป็นเจ้าของสถานี เวลาที่เราจะทำอะไร เราก็ต้องดูว่า มันมีผู้ 
ร่วมรับผิดชอบร่วมกับเราหลายคน เพราะฉะนั้น จะทำอะไรมันก็ต้องระมัดระวัง ไม่ใทํสงที่เราทำ 
มันไปทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่มาร่วมรับผิดชอบกับเรา หนังสือพิมพ์เราเป็นเจ้าของ ใคร 
จะมาบังคับเรา เราจะเขียนอะไร เราก็ไม่คำนึงถึงมาก อย่างมาก บก.ก็ถูกฟัอง ชั้นศาล ก็ลงขอ 
ขมา ไม่มี'บุคคลอื่น'รันผิดชอบ” (อด ิค ักด ิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ,สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

“ วิทยุมี 3 ปาร์ตี้ . . .เวลาเราจะทำอะไร ถ้าหากเราจะทำความไว้วางใจให้กับอีกสอง 
ปาร์ตี้ เราก็ต้องรักษามาตรฐาน คือ แสดงความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระก็ต้องมากับความรับ 
ผิดชอบ ไม่ใช่อิสระคือ ทำอะไรก็ไต้ไม่ใช่ว่า นึกจะด่าพ่อส่อแม่ใครก็ไต้ โดยไม่มีความรับผิดชอบ 
ยิ่งเราต้องรับผิดชอบต่ออีกสองปาร์ตี้ ในเม่ือเขาเคารพเรา ไว้ใจเรา ใหอสระเรา เราก็ต้องเคารพ 
เขา เพ่ีอทำอะไรก็ไม่ควรให้เกิดความเสียหายกับเขา แต่ไม่ไต้หมายความว่า ไม่กล้าทำอะไร แต่ 
เป็นการรักษาระดับให้ไต้ กันน้ีก็ลำคัญ แต่ผมคิดว่า ไม่ใช่ข้อจำกัดท่ี โอ้โฮ ทำอะไรก็ไม่ไต้ มันไม่ 
ถึงขนาดน้ันหรอก มันเป็นการจัดลำดับความลำคัญ . .  .”

กล่าวโดยสรุปแล้ว เนึ่องจากโครงสร้างวิทยุกระจายเสียงที่ร ัฐยังเป็นเจ้าของและถึอ 
กรรมลิทธี้ รายการวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่แน่ว่า จะถูก 
ปิดรายการเมื่อไร หรือจะถูกยกเลิกสัญญาเมื่อไร นั้นย่อมหมายถึงอนาคตของผู้ดำเนินรายการ 
บางคนที่ต้องดับวูบลงด้วย «.
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ทั้งน ี้ จะสังเกตได้ว่า เมื่อจัดความสัมพันธํในลักษณะ 3 หน่วยงานที่ต้องมาเกี่ยวข้องกัน 
แล้ว จะเห็นว่า วิทยุเนชั่นจะติดต่อกับบริษัทที่ได้รับสัมปทานเวลาออกอากาศเท่านั้น ใน?)ณะท่ี 
เจ ้าของสถานีจะติดต่อกับบริษ ัท ี่ได ้ร ับสัมปทานเวลาออกอากาศ ถือว่า ตัวกลางที่ต้องคอย 
ประสานความเข้าใจระหว่างกัน ในขณะที่องค์กรหนึ่งต้องการจะทำหน้าที่ตามบทบาทของลื่อ 
มวลขน แต่อีกองค์กรหนึ่งมีกรอบที่ต ้องคอยระมัดระวังมิให้มีการล่วงเกินขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

เม ื่อรายการว ิเคราะห ์ข ่าวท ี่ว ิทย ุเนซ ั่นดำเน ินรายการว ิเคราะห ์ข ่าวในรูปแบบเอกชน 
ดำเนินการมีโครงศร้างที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง  ๆ ถืง 3 องค์กร ได้แก่ เจ้าของสถานี, 
บริษัทผู้รับสัมปทานเวลาออกอากาศ และวิทยุเนชั่น ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ 
โครงสร้างอำนาจ ขึ่งในที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานีว่า จะให้เสรีภาพในการดำเนินรายการ 
มากน้อยแค่ไหน

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

การทำรายการวิทยุในภาคเอกชน สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง คือ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ 
รายได้ รายได้หลักชองวิทยุ ไม่แตกต่างจากรายได้ชองลื่อมวลชนอื่น  ๆ นั้นคือ การได้มาจากการ 
โฆษณาเป็นสำคัญ ประเด็นที่ม ีการถกเถียงกันมากก็คือ ผู้สนับสนุนราฟการ หรือสปอนเชอร์มี 
อิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการรายการวิเคราะห์ข่าวที่ “ ภาคธุรก ิจเอกชน” ดำเนินการ

อดิคักดี้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บรรณาธิการทนังลือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กล่าวว่า “ ในส่วนอิทธ ิ
พลของโฆษณา ฝ่ายโฆษณาก็ต้องให้ความเคารพเรา ผมคิดว่า เราโตมาได้ก็เพราะตรงนี้ ต่าง 
ฝ่ายต่างเคารพซึ่งกันและกัน มีเล้นแบ่งอยู่เส้นหนึ่ง 0K ของเราโดยนโยบายเราต้องเป็นอิสระ 
แต ่โดย เช ิงธ ุรก ิจ เราก ็ต ้อ งห าราย ได ้ ตรงไหนท ี่เหมาะสม น ี้ค ือการจ ัดความส ัมพ ันธ ์ 
จะเห็นว่า หนังลือพิมพ์กรุงเทพวิจารณ์การป็โตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือปตท. แต่มีโฆษณา 
เขา ในส่วนโฆษณาก็ใสโนส่วนพึ๋นที่โฆษณาสิ ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก แต่ผมก็บอกทางปตท.ว่า 
อาจจะผิดทางกาละเทศะหน่อย ปตท.มาเรื่องประชาพิจารณ์ แล้วมารายงานพิเศษ timing อาจ 
จะไม่ถูก แต่ฉบับอื่นกล้าวิจารณ์เชาไหม กรุงเทพวิจารณ์ด้วย คุณจะลงโฆษณาอย่างไรก็ตาม คุณ 
ไม ่สามารถมาครอบงำกองบรรณาธิการได้ ในเมื่อกองบรรณาธิการได้ประมวลเรื่องทุกอย่าง 
เห็นว่า มีความเห็นอย่างนี้ ก็มีความเห็นอย่างนี้ ในบทน้าของกรุงเทพธุรกิจก็มีการวิจารณ์ปตท. , 
ว่า ไม่เหมาะสมอย่างไร กรุงเทพเป็นหนังลือพิมพ์เศรษฐกิจ ถ้าพูดถึงว่า ท่อแก๊สประเมิลผลทาง 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งผลได้ผลเสีย เราเป็นหนังลือพิมพ์เศรษฐกิจเราก็ให้นี้าหนักทาง
ด้านเศรษฐกิจ เราเห็นด้วยที่จะสร้างต่อ แต่เราก็ต้องมีข้อโต้แย้งว่า เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณก็ต้อง 
แกัปิญหาให์ได้ ใม่ใย้ละเลย ไม่พูดถึงเลย เราก็พูดถึงสองด้าน เราก็บอกว่า เรื่องเศรษฐกิจเรา 
เห็นด้วยนะ แต่คุณก็ละเลยเกินไปเรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็ไม่ถึงขนาดพวกเอ็นจีโอ ไม่ให้สร้างลูก 
เดียว แต่เรา balance ให ้ได ้ แต่เราเห็นว่า มันคุ้มค่า 0K สิ่งแวดล้อมมีปิญหา แกํใด้ไหม ลงทุน 
เท่าไรก็ต้องลงทุน แต่ในบาง case ชัดเจนว่า ผลทางเศรษฐกิจมันน้อยกว่า เช่น เร่ืองเข่ือน
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นาโ1จน เราก็คัคค้านโดยชัดเจน แต่การเอาแก๊สพลังงานที่ถูกกว่า ก็ต้องชั่งนํ้าหนัก แต่เราก็ไม่ละ 
เลยว่า คุณต้องแก้ป้ญหานะ แต่เราไม่ไต้บอกว่า ต้องเลิกน่ะ เราก็เห ็นว่า มันสำคัญ แต่คุณต้อง 
แถ้ป้ญหานะ คุณจะลงทุนเท่าไร มันต้องคุ้มนะ เพราะชีวิตคนก็สำคัญ ผมว่า ปดท.เขาเชัาใจ คีอ 
ถ้าหนังสือเรามีวุฒิภาวะ คือเราต้องทำให้มันมีวุฒิภาวะ ไม่ใท่อย่างท่าวสดก็เกินไป ก็ด่า เขา 
อย่างเดียว เขาจะซี้แจงอย่างไรก็ไม่ฟัง ทุกครั้งที่เขาชื่แจง คุณมีชัอสรุปอยู่ในใจอยู่แล้ว ชองเรามี 
วุฒิภาวะ พอมีวุฒิภาวะเขาก็จะฟังในสิ่งที่เราติงด้วยท่าทีที่ไม่ถ้าวร้าว เขาก็เชื่อฟังเรา ด้วยท่าฑีที่ 
เป ็นม ิตร”  (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

การจัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจในความหมายของอดิคักดิ้ สิมปรุ่งพัฌนกิจ เป็นไปตาม 
เป้าหมายชององค์กรธุรกิจเอกขนที่ต้องแสวงหาผลประโย«นัทางธุรกิจ ชื่งไม่แตกต่างจากนัก 
ธุรกิจโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ดัง 
นั้น เล้นแบ่งระหว่างความเป็นนักธุรกิจกับนักสิ่อสารมวลขนมืออาชีพนั้นย่อมมีความบิดเบี้ยวไป 
ได้นาง ในส่วนผู้บริหารจะต้องมีการคำนึงถึงอุดมคติขององค์กรให้มากที่สุค ได้แก่ การแสวงหา 
กำไรไปพร้อม  ๆ กับการบริการท่าวสาร ในขณะที่ในระดับผู้ปฏิบัตินั้น ต่างก็มีอุตมคติของความ 
เป็นมืออาชีพในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามบทบาทของสิ่อมวลชนที่ดี และมิความรับรดชอบ 
แต่ในโครงสร้างที่รัฐถึอระบบกรรมสิทธึ๋วิทยุกระจายเสียงนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า ยังมีกรอบการ 
ควบคุมจากปิจจัยภายนอก คือ ป้จจัยทางการเมือง และป้จจัยทางเศรษฐกิจด้วย

“  . . . วิทยุบ้านเรากินอุดมการณ์อย่างเดียวไม่ได้ อยู่ไม่รอด ตาย ต้องเป็นคนท่ีรู้จัก 
ธุรกิจเยอะ  ๆ รู้จักว่า จะเอาธุรกิจกับอุดมการณ์มาผสมกลมกลืนกันยังไง ให้มันอยู่รอดไต้ ด้วย 
คุณภาพ ด้วยส่ิงท่ีดี แล้วคนฟังยอมรับ ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ียากที่สุด ฉะน้ันต้องหาคนท่ีอยู่ในวงการ 
วิทยุมานาน 10 -  20 ปี รู้จักมาตั้งแต่เริ่มว่า มันทำได้อย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด ทำไงไม่ให้ขาด 
ทุน ทำไงให้ค่าใชัจ่ายกับรายได้มันพอดีกัน หรือค่าใชัจ่ายน้อยกว่ารายได้. . (อรสา มุชเตีอร์ 
สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ดังนั้น การบริหารที่ดีของฝ่ายบริหาร เพี่อให้ผลไปยังผู้ฟังได้ออกมาด้วยคุณภาพ จึงเป็น 
เรื่องที่ยากที่สุด เนื่องจาก “ ความอยู่รอด”  กับเสรีภาพดูเหมือนต้องเสือกที่ “ ความอยู่รอด”  ทำ 
ให้ต้องสูญเสียเสรีภาพไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในขณะที่ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าววิทยุเนชั่นทั่งหมดยืนยันตรงกันว่า สปอนเชอร์ไม่ 
มีอิทธิพลต่อเนี้อหารายการข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา มองว่า “ หากสปอนเชอร์มีอิทธิพลเข้ามา 
จะเป็นการคิดที่ผดอย่างยิ่ง เพราะแทนที่เราจะรู้สึกกลาง  ๆ เราทสับจะรู้สึกไม่ดีต่อเขาขึ้นมาทัน 
ที หากปล่อยให้ทำหน้าที่ ก็จะเกิดความยุติธรรม ผมว่า เขาบริหารกันแบบมืออาชีพ ต่างคนต่าง 
ทำหน้าที่ ผมจะด่าปตฑ.ในรายการก็ได้ ท่ัง  ๆ ที่ปตท.เป็นสปอนเชอร์ให้รายการ แต่ปตท. ม่ันใจ 
ได้ว่า ผมไม่มีนอกมีใน ผมทำหน้าที่ ต้องแยกแยะ เหมือนกับทำรายการให้ไอทีวี ท่ัง  ๆ ท่ีปตท. 
เป็นสปอนเชอร์”  (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)
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ใน?!ณะที่กนก รัตน์วงสกุล ยืนยันว่า ศปอนเ?(อร็ไม่เคยมีการท้วงติง และไม่ถอนโฆษณา 
หากมีการนำเสนอเนี้อหารายการที่เกี่ยวท้องกับซ่าว “ เพราะเราตรงไปตรงมาตลอด ตัวอย่าง
เซ่น การท่าเรือเป็นสปอนเซอร์ เคยมีปีญหาเรื่องกรมศุลกากร เราก็เล่นโดยเชิญเซานั้นแหละ 
ไม่หลีกเลี่ยง เพราะงานซ่าวไม่เคยใส่ความเห็น เรามั่นใจว่า safe ตรงนี้ . . (สัมภาษณ์,อ้าง
แล้ว)

“ กรณีมีซ่าวที่มีการสั่งห้ามใท้โทรศัพท์มีอถีอในโรงพยาบาล ซ่าวนี้เป็นซ่าวใหญ่ มีคำสั่ง 
ห้ามจากกระทรวงสาธารณสุ?) บอกว่า ล้าคุณเปิดโทรศัพท์มีอถือในโรงพยาบาล จะส่งผลกระทบ 
ต่อเครื่องไม้เครื่องมีอทางการแพทย์ ทำให้เครื่องเดินผิดปกติ และจะส่งผลต่อความปลอดภัย 
ซองคนไท้ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วย ซ่วงนั้น เนซั่นเราเอาใหญ่เลย ไม่ว่าจะเป็นรายการช่วงตัน  ๆ
ซ่วงไพรไทม้ เก็บตกจากเนซั่น หรือสายตรงจากห้องซ่าว เราเซอเชิญทางด้านรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุซ เชอเชิญแพทย์ยู้ที่เชี่ยวซาญ และมีผลการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศมาพูด 
คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอเราพูดคุยในเรื่องนี้ไนหลายแง่หลายมุม ซึ่งเซาชี่’ซัด'ไป'ว่า ในเบองตันถึงแม ้
ว่า จะไม่สามารถชี้ซัดถึงพิษภัยซองทางด้านโทรศัพท์มีอถือที่มีผลต่อเครื่องไม้เครื่องมีอทางการ 
แพทย์ หรือมีผลต่อสุซภาพในลักษณะที่ล้าเกิดว่า เป็นหวัดแรง  ๆ ใซัสองวัตต์ สามวัตต์ เราก็ต ี
แผ่ไปว่า แพทย์ชี้ซัดไปว่า ล้าไม่จำเป็นจริง  ๆ ก็ควรหลีกเลี่ยง พอเราสัมภาษณ์รายการจบ คุณรู้ 
ไหมว่า สปอตที่ชี้นมาคือ โทรศัพท์มีอถึอนั้นเอง. . . ”  (ยุทธนา กระบวนแสง,สัมภาษณ์,อ้าง 
แล้ว)

จากคำยืนยันซองผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน แสดงให้เห็นว่า ผู้ดำเนินรายการได้ทำหน้า 
ท ี่ในฐานะสื่อมวลซนที่ต ้องการนำเสนอซ่าวอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ด ิ อัจฉรา มาภา 
เจ้าหน้าที่ผลิตสคริปต์รายการ กลับมองว่า สปอนเซอร์มีอิทธิพลในการจัดทำรายการวิเคราะห์ 
ซ่าว แต่ค่อนท้างน้อย

“ นโยบายในการผลิตรายการ พยายามที่จะสะท้อนปิญหาที่เกิดชี้นในซ่วงนั้น อาจจะไม่ 
ถึง 0.1 เปอร์เช ินต ์ สมมุติว่า อาจจะเกี่ยวกับเรื่องซองโทรศัพท์ คุยกับเรื่องนั้นเกี่ยวท้องบ้าง แต่ 
ไม ่โด ยต รง อาจจะค ุยโดยรวมว ่า ในซ ่วงน ี้ในวงการโทรศ ัพท ์ม ีการแซ ่งซ ันอะไรก ันบ ้าง 
วิวัฒนาการซองเจ้านี้จะได้เปรียบอีกเจ้าหนึ่งอย่างไร จะเสนอกลาย  ๆ จะไม่เสนอโดยตรง ส่วน 
ให ญ ่เป ็น เร ื่อ งเศ รษ ฐก ิจ  แต ่จะไม ่เสนอเจาะลงไปว ่า เป ็นซองเจ ้าน ี้ท ี่เป ็นสปอนเซอร ์ให ้ 
เนซ ัน” (สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้บริหารเครือเนซั่น และผู้บริหารวิทยุเนซั่น รวมทั้งผู้ดำเนิน 
รายการจะมีความเห็นตรงกันว่า สปอนเซ่อร์ไม่มีอิทธิพลในการนำเสนอซ่าวซองวิทยุเนซ่ัน แต่ 
เจ้าหน้าที่ในระดับผู้ผลิตสคริปต์รายการมองว่า เป็นความพยายามซองผู้ดำเนินรายการที่จะ 
หลีกเลี่ยงการนำเสนอประเด็นซ่าวที่เกี่ยวท้องกับผู้สนับสนุนรายการมากกว่า นั้นย่อมหมาย 
ความว่า ผู้ดำเนินรายการไม่มีเสรีภาพอย่างเด็มที่



นโยบายภายในองค์กร

เนื่องจากโครงสร้างของเครือเนขั่นที่มีการแบ่งแยกการบริหารงานออทเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสิ่งพิมพ์ กลุ่มกระจายเสียง และกลุ่มอื่น  ๆ การดูแลเนื่อหารายการนั้น สุทธิชัย หยุ่น ใน 
ฐานะที่เป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มกระจายเสียง จะให้อำนาจอดิคักดิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพ ธุรกิจ ในการเผิาตรวจสอบข่าวต้นขั่วโมง และรายการ 
วิเคราะห์ข่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลสำนักข่าวเนขั่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกองบรรณาธิการ 
วิทยุ

“ คุณอดิศักดี้จะให้อสระ (กองบรรณาธิการวิทยุ) 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30  เปอร์เซ็นต ์
เป็นเรื่องของการมอนิเตอร์ แนะนำ สอน บอกแนวทาง แต่เมื่อไรที่เป็นเรื่องใหญ่ เกิดการผิด 
พลาด คุณสุทธิชัย จะเข้ามาทันที เกิดอะไรขึ้นเมื่อเข้าพลาดตรงนื่ เสียงปล่อยออกอากาศมีสอง 
เสียงข้อนกัน ทั้งในด้านเทคนิค ก็ต้องตอบให้ใด้. . .’’ (อรสา มุขเตียร์, สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

นอกจากนี้ หากมีข่าวใหญ่เกิดขึ้น เข่น เรื่องการเลือกตั้ง กองบรรณาธิการวิทยุจะ 
ประชุมร่วมกัน เพื่อดูทีศทางว่า ในส่วนวิทยุจะรายงานข่าวอย่างไร

“ รายการวิเคราะห์ข่าวจะเป็นสิ่งที่คุณสุทธิชัยห่วงมากที่สุด เพราะเป็นซื่อเสียงชองเนขั่น 
แกจะให้นโยบาย แกจะถามว่า รายการคุณเชิญคนนี้หรือเปล่า รายการคุณอ่อนไปหรือเปล่า 
แล้วแกจะเป็นคนเซ็คคู่แข่งให้ตลอด แกไมไ่ด้ฟังเนซั่นอย่างเดียว ทุกเช้าแกตื่นขึ้นมาแล้วแกก็จะ 
วิ่งออกกำสังกาย แล้วก็จะโทรมาบอกว่า คลื่นโน้นเขาทำอย่างโน้น ในข่วงเข้าแกก็จะให้รายซื่อ 
ของแขกที่จะสัมภาษณ์ในรายการด้วย”

จากการสังเกตชองผู้วิจัย พบว่า ทั้งสุทธิชัย หยุ่น และอดิศักดิ้ ลิมปรุ่งพัฒนกิจจะ 
โทรศัพท์มายังฝ่ายรายการ หลังจากที่ได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญ หรือแหล่งข่าวสำคัญ เข่น ใน 
ช่วงที่ฝ่ายรายการได้สัมภาษณ์นายขวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี สุทธิชัย หยุ่น จะกล่าวขื่นขม 
ฝ่ายรายการ และผู้ดำเนินรายการ แต่จะแนะนำว่า น่าจะเพิ่มคำถามอ่อนอะไรเข้าไปอีก 
สอดคล้องกับอรสา มุชเตียร์ ที่มองว่า “ คุณสุทธิชัยเป็นผู้ใหญ่ที่สั่งสอน บอกตลอด แล้วก็เป็นตัว 
อย่างที่ดีที่สุดของเรา คือไม่ใช่บอกว่า คุณไปทำอย่างไงก็ได้ แต่ผมอยากจะเอาอย่างนี้ ไม่มี เขา 
จะบอกว่า ทำอย่างนี้ไหม ทำไมถึงทำอย่างนี้ ทำไมไม่ทำแบบนี้ สมมุติว่า เราบอกว่า น่าจะเป็น 
ขวา เขาก็บอกว่า แล้วข้ายละมองหรือเปล่า ข้ายก็ดีนะ หน้าหรือหลังก็ดีน่ะ. . .’’ (อรสา มุขเตียร์, 
สัมภาษณ์,อ้างแล้ว)

อย ่างไรก ็ต าม  สรย ุทธ ส ุท ัศนะจ ินดา ม ีม ุมมองถ ึงว ิท ย ุเนข ั่น ใน ป ิจจ ุบ ัน ด ้วยว ่า  “ วิทยุ

เนช ั่น  จร ิง  ๆ แล ้ว เด ิน เข ้าไป ส ู่ค วาม เป ็น ตลาดม าก เก ิน ไป  ตลาดว ิท ย ุท ี่เห ม ีอน ก ับ คล ื่น อ ื่น  โดย
ท ิ้งจ ุดแข ็งของต ัว เอง คือ ความแข ็งกร ้าวในส ิ่งท ี่ควรจะแข ็ง อ ่อน โยนในส ิ่งท ี่เราต ้อ งอ ่อน โยน



122

สุภาพในสิ่งที่เรา8วรสุภาพ ตึอทุกอย่างต้องเด่นของมัน แต่วิทยุเนชั่น พยายามตึงตัวเองกลับไป 
สู่ความเป็นวิทยุกลาง  ๆ เรียบ  ๆ เสมอต้นเสมอปลาย พูดง่าย  ๆ ก็คีอ เหมือนกับวิทยุ 
กรมประชาสัมพันธ์ กำลังจะเอามาตรฐานนั้นมาใส่ ที่งผมก็ไม่รู้ว่า เกิดอะไรชี้น แต่ถ้าถามผม 
เรื่องที่เป็นเรื่องชิวิต ต้องเอาให้นั้าเน่าสุด  ๆ เรื่องที่เป็นการเมืองก็ต้องให้ร้อนแรงสุด  ๆ เรื่องท่ี 
เป็นเศรษฐกิจก็ให้ลึกสุด  ๆ นี้ตึอ ความเป็นวิทยุเนชั่น ที่งเดี๋ยวนี้ มันหายไปเยอะ การนำเสนอก็ 
ไปเรื่อย  ๆ แต่ไม่มืลักษณะชองการทุ่มเรื่องนี้เกาะติดจิกไป ไม,ต้องกลัวใคร ไม่ต้องสนใจหน้า 
อินทร์หน้าพรหม ผมยังเชื่อว่า ตรงนั้นยังเป็นยุดเด่นชองวิทยุเนชั่น”

ในมุมมองชองสรยุทธ สุทัศนะจินดา สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชองวิทยุเนยัน 
จากยุดเริ่มต้นที่ต ้องการสร้างสถานีช่าวสารแห่งแรกในประเทศไทย มีการรายงานช่าวอย่าง 
เจาะลึกเฉกเย่นการทำหน้าที่รายงานช่าวเชิงสอบสวนชองหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ แต่ 
จากสภาพชองโครงสร้างที่รัฐเป็นเจ้าชอง วิทยุเนซั่นไม่ได้เป็นเจ้าชองที่แห้จริง ทำให้ต้องปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินรายการให้สอดคล้องกับโครงสร้างวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน และท่ี 
สำคัญเพี่อ “ ความอยู่รอด”  ชองธุรกิจ จึงต้องเช้าสู่ “ ความเป็นตลาด”  -  ลดการรายงานในเชิง 
สอบสวนลง และต้องเริ่มน้า “ สินค้าตัวใหม่”  อย่างฟน ช่าวกีฬา ออกมาสู่ห้องตลาดด้วย
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